
‘ตู’ทุมงบแกหมูแพง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ ณ หอง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคูฟา 

ทําเนียบรัฐบาล

นายกฯพอบิดเบือนแขงหาเสียง

ครม.ไฟเขียว574ลาน/ฝายคานสบชองซักฟอกลมรัฐบาล
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มี.ค.ไดวัคซีนสู‘โอมิครอน’

ย้ําขรก.เขมปองกันติดเช้ือ
กรุงเทพฯ • ศบค.เปดตัวเลขผูปวยโควิด

ใหมยังแรงตอเน� อง ติดเชื้อ 7,133 ราย เสีย

ชีวิต 12 คน “กรุงเทพฯ” กลับมาทวงแชมป

ผูปวยใหมสูงสุด “บิ๊กตู” สั่งคุมเขมรานเหลา 

หากผิดกฎยึดใบอนุญาตทันที กทม.ตั้งเปา

สงผูปวยเขาระบบรักษาใน 1 วัน ซีอีโอ “ไฟ

เซอร-โมเดอรนา” ประกาศพัฒนาปองกัน

โอมิครอน 

เม� อวันที่ 11 ม.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณผูติดเชื้อในประเทศวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 7,133 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,677 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 6,632 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 45 ราย, มา

จากเรือนจํา 45 ราย, เปนผูเดินทางมาจาก                                                    

ตางประเทศ 411 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อ                                                         

สะสมยืนยันต้ังแตป 2563 จํานวน 2,284,609 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 3,306 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 2,200,785 

ราย อยูระหวางรักษา 61,974 ราย อาการ

หนัก 492 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 110 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย เปนชาย 9 

ราย หญิง 3 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 8 ราย โรคเรื้อรัง 3 ราย ทําใหมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

21,850 ราย   

สําหรับ 10 จังหวัด

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เซ็งการเมืองบิดเบือน

ขอเท็จจริงเยอะ สงสัยแขงหาเสียง สั่ง รมต.                                                             

ขันนอตปลัด-อธิบดีทํางานเชิงรุก  อวยพร

พรรครวมรัฐบาลประสบความสําเร็จในสนาม 

เลือกตั้งซอม กําชับทุกเหลาทัพวางตัวเปน 

กลาง กกต.ยันใชคายทหารหาเสียงไมผิด

กฎหมายเลือกต้ังหากไดรับอนุญาต “ชลน�าน”                                                               

หว่ันอํานาจรัฐอํานาจเงินจุนเลือกซอม กทม.                                                                         

โววางกับดักไวหมด “ธรรมนัส” นํา “ทนาย

แดง” ลุยหาเสียงเขต 1 ชุมพร “พรรคหญิง

หน�อย” เปดตัว “นาถยา แดงบุหงา” เตรียม

สงลง ส.ส.เขตสะพานสูง 

เม� อวันอังคาร มีรายงานจากทําเนียบ

รัฐบาลแจงวา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ใน

ชวงทายการประชุม พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได

แสดงความหวงใยประชาชนที่ ไดรับความ

เดือดรอนจากราคาขาวของแพง โควิด-19 

และสถานการณในพื้นที่ภาคใต  วาเจาหนา                                                           

ท่ีทุกคนตองดูแลประชาชนใหดีท่ีสุด การเมือง

ตอนนี้มีทั้งใหขอเท็จจริงและมีการบิดเบือน

ขอเท็จจริง ขอใหชวยกันชี้แจง 

ไทยโพสต • ครม.ไฟเขียวงบกลาง 574.11 

ลานบาท เยียวยาเกษตรกรเลี้ยงหมูถูกโรค

ระบาด 56 จังหวัด “บิ๊กตู” สั่ง “ก.พาณิชย” 

แกปญหาสินคาราคาแพงท้ังระยะส้ัน-ระยะ

ยาว ขู “ปลัด-อธิบดี” ไมรับผิดชอบงานมี

ผลเกาอี้สั่นคลอน “จุรินทร” ชิงของบกลาง

เพิ่มทันที “เฉลิมชัย” แจงไทยสอผลิตวัคซีน

อหิวาตสุกรไดที่แรกของโลก “กรมปศุสัตว” 

แถลงพบโรค ASF ที่ฟารมหมู จ.นครปฐม

แลว 1 แหง เตรียมประกาศเขตโรคระบาด 

ขอ ปชช.อยากังวลยังกินหมูได “พท.” เตือน

ระวังหมูแพงคว่ํารัฐบาล เล็งซักฟอก-ย� น 

ป.ป.ช.เอาผิด “กรมการคาภายใน” ตรึง

ราคาไก

ที่ทําเนียบรัฐบาล ตั้งแตชวงเชาวันที่ 

11 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผานระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ เพ� อพิจารณาวาระงาน

ตางๆ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ

ประชุม ครม. ตอนหนึ่งวา ครม.มีมติอนุมัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย

เพ� อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 574.11 

ลานบาท เพ� อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาใน

สุกร (African Swine Fever : ASF) และ

โรคระบาดรายแรงในสุกรหรือหมูปา ซ่ึงเปน                                                      

โรคติดตอในสุกรท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสท่ีรุนแรง 

โดยจะจายเปนคาชดใชราคาสุกรท่ีถูกทําลาย

ตั้งแตวันที่ 23 มี.ค.2564-15 ต.ค.2564 

ตาม ม.13(4) แหง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว 

พ.ศ.2558 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะ

กรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกําหนด

คาชดใชราคาสัตวที่ถูกทําลายอันเน� องจาก

โรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน

โรคระบาด หรือสัตวหรือซากสัตวท่ีเปนพาหนะ

ของโรคระบาด พ.ศ.2560 แลว

สําหรับการอนุมัติงบกลางในครั้งนี้                        

เปนการของบประมาณเพ� อจายเปนคาชดใช

สอท.โชวเช� อมั่นอุต

โตตอเน� อง

ลุงซื้อหมูถูกไมได

ยิง พนง.ฟารม

วัคซีน-เผด็จการ?

ไทยโพสต • “ธปท.” การันตีเศรษฐกิจไทย

ไมชะลอตัว แจงจีดีพีป 65 โต 3.4% รับ

ยังเปราะบาง ฟนตัวชากวาเพ� อนบาน เหตุ

ทองเที่ยวสาหัสหนัก ลุนโอมิครอนจบครึ่งป 

เอกชนฟุงสงออกป 64 สุดแกรง ลุนโตกระ

ฉูด 15% คาดปนี้ขยายตัวไมต่ํากวา 5-8% 

อานิสงสเศรษฐกิจคูคาสําคัญฟนตัวตอเน� อง 

เม� อวันที่ 11 มกราคม นายเศรษฐ

พุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูวาการธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา การฟนตัว

เศรษฐกิจไทยในป 2565 ยังมีความเปราะ

บาง ฟนไดไมเร็ว ฟนตัวไดไมเทาเทียมกัน                                                  

ลักษณะ K-SHAPE รวมทั้งยังฟนตัวชากวา

เพ� อนบาน เน� องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพา

การทองเท่ียวคอนขางมาก ทําใหคาดวากวา                                                                 

ท่ีไทยจะกลับมาฟนตัวในระดับปกติ คงเปน

ชวงไตรมาส 1/2566 แตความรูสึกของประ 

ชาชนยังไมรูสึกวาเศรษฐกิจฟนตัวเหมือน

ชวงกอนเกิดโควิด-19 เพราะรายไดและ

การจางงานยังไมเหมือนเดิม ขณะท่ีการทอง 

เท่ียวยังไมฟน ซ่ึงถือเปนตัวสรางรายไดและ

การจางงานหลัก

ไทยโพสต • “ธนาธร”  ไมทนแลว โวย

แหลก ถูกไอโอฝายเผด็จการปายสีทุกวัน 

หวังใหคนเกลียดชัง ยันไมเคยชวน ปชช.

ปฏิเสธฉีดวัคซีน พรอมประกาศฟองกราว

รูด “แรมโบ” ซัดกลับเลนการเมืองน้ําเน�า 

ผสมยาพิษ ดอยคาตลอดแตดอดไปฉีดกอน 

เม� อวันที่ 11 มกราคม นายธนาธร                      

จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา โพสต

ขอความผานเฟซบุก ถึงกรณีถูกโจมตีเร� อง

การใชอภิสิทธิ์ฉีดวัคซีน หรือวัคซีน VIP วา                                        

กรณีการรับวัคซีนของตน และการท่ีรัฐลวง                                       

ขอมูลของประชาชนมาใชเปนเคร� องมือทาง                                              

การเมือง พยายามอดทนอดกลั้นมาตลอด

กับความพยายามที่จะใสรายปายสี ทําลาย

ความน�าเช� อถือและช� อเสียงของตน โดย

คนกลุมหนึ่งที่สนับสนุนเครือขายเผด็จการ

อนุรักษนิยม และการรวมสนับสนุนโดยไอโอ

ของรัฐบาล กองทัพและบางพรรคการเมือง 

คนกลุมนี้ปลุกปน แตงเร� องไมจริง พูดซ้ําๆ 

ทุกวัน เพ� อใหช� อเสียงตนเสียหาย เพ� อให

เกลียดชังตน ถึงวันนี้มีคนจํานวนหนึ่งเขาใจ

ตนผิดเพราะการกระทําของคนกลุมนี้

เชนที่ตนเดินทางไปแขงขันกีฬาและ

เดินทางไปพักผอนพรอมครอบครัวที่ตาง

ประเทศ คนกลุมนี้ก็สรางขาวใหประชาชน

เขาใจผิดอยางน�าเกลียด สงเจาหนาที่รัฐไป

ถายรูปตนและครอบครัวที่สนามบิน และ

นําภาพถายในกระบวนการตรวจคนเขา-

ออกประเทศมาเผยแพรในที่สาธารณะ ขาว

ท่ีพวกเขาสรางทํานองวาตนวางแผนใหกลุม

นักศึกษาเยาวชนเคล่ือนไหววุ่นวายในประ                                 

เทศ ขณะที่ตนเองแอบหนีไปตางประเทศ

เงียบๆ ซ่ึงท้ังหมดไมเปนความจริง การวาง 

แผนแขงกีฬากับทีมไดวางแผนกันลวงหนา

หลายเดือน และไมไดปกปดใคร 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

ธปท.การันตี

ศก.ไมชะลอ

ฟุงสงออกโต

‘ธนาธร’พลาน

ขูฟองกราวรูด

โจมตีฉีดวี ไอพี
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2 ในประเทศ

อหิวาตแอฟริกาในสุกรที่ ไมใชเร� องหมูๆ

นที่สุดประเทศไทย โดยนายสัตวแพทยสรวิศ ธานี โต 

อธิบดีกรมปศุสัตว ในฐานะประธานคณะทํางานดาน

วชิาการปองกนั ควบคมุ และกาํจดัโรคอหวิาตแอฟรกิา

ในสุกร (African Swine Fever : ASF) ไดแถลงอยาง

เปนทางการยืนยันแลววาประเทศไทยพบการติดเชื้อโรคอหิ

วาตแอฟริกาในโรงฆาสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และมี

การแจงการพบโรคไปยังองคการสุขภาพสัตว โลก (OIE) เพ� อ

แจงเตือนใหประเทศสมาชิกทราบ

ถือเปนบทสรุปที่ชัดเจนแลววาไทยเองก็มี โรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรเหมือนประเทศเพ� อนบานเฉกเชนกัน สวนจะ

แพรระบาดและขยายวงกวางเหมือนเพ� อนบานหรือไมก็คงตอง

จับตาดูตอไปในการบริการจัดการของกรมปศุสัตว ซึ่งการตรวจ

พบครัง้นี้ ไดมกีารสุมตรวจในพืน้ทีท่ีม่กีารเลีย้งสกุรหนาแน�น ใน

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 รวม 10 ฟารม 305 ตัวอยาง และ

โรงฆาสัตว 2 แหง 4 ตัวอยาง ในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม 

ซึ่งผลการวิเคราะหตัวอยางในเบื้องตน 309 ตัวอยาง พบผล

วิเคราะหเปนลบ 308 ตัวอยาง และพบผลบวกเชื้อโรคอหิวาต

แอฟรกิาในสกุร 1 ตวัอยาง ซึง่หากเทยีบเปนสดัสวนกถ็อืวานอย

อยางมาก หากการตรวจสอบเปนความจริง และไมมีการปกปด

ขอมูลโรคดังกลาวในชวงที่ผานมา

เพราะการแถลงยืนยันของกรมปศุสัตวที่พบโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรครั้งนี้สวนทางกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน

การประชุมเม� อวันที่ 11 มกราคม 2564 อยางมากเม� อ ครม.มี

มติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 

2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ� อกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น จํานวน 574.11 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดรายแรงในสุกรหรือหมูปา โดย

จะจายเปนคาชดใชราคาสกุรทีถ่กูทาํลายตัง้แตวนัที ่23 มนีาคม 

2564 - 15 ตุลาคม 2564 ตามมาตรา 13 (4) แหงพระราช

บัญญัติโรคระบาดสัตว พุทธศักราช 2558 โดยงบกลางจํานวน 

574.11 ลานบาทนี้ จายเปนคาชดใชราคาสุกรที่ถูกทําลายใน

พื้นที่ 56 จังหวัด ใหแกเกษตรกร 4,941 ราย จากสุกร 159,453 

ตัวที่ถูกทําลายไป 

หากพิเคราะหเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ยอม

แสดงใหเห็นวาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไดระบาดมาแลวใน

ชวงป 2564 แตกลับมีการปกปดไมไดชีแ้จงแถลงไขแตประการ

ใด เพราะการชี้แจงลาสุดเม� อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดย 

น.ส.รชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีระบุ

วา โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ซึ่งเปนโรคที่พบการระบาดทั่ว

โลก สรางความเสียหายแกอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอยางมาก 

แตยังไมพบการระบาดในประเทศไทย ทําใหไทยยังคงสถานะ

ปลอดโรค ASF เปนประเทศหนึง่เดยีวในอาเซยีน แตการอนมุตัิ

งบประมาณตามมตคิณะรฐัมนตรกีลบัยอนแยงกบัการแถลงขาว

ของรองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีรวมทัง้การแถลงของ

อธิบดีกรมปศุสัตวอยางมาก

และจากการแถลงของอธิบดีกรมปศุสัตวนี่เองที่ทําให

พรรคเพ� อไทย (พท.) ประกาศวาจะมีการย� นญัตติดวนตอสภา

ผูแทนราษฎรเพ� อใหพิจารณาหามาตรการและแนวทางแกไข

ปญหาใหพี่นองเกษตรกร รวมทั้งการตั้งกระทูถามสด และจะ

บรรจุเร� องดังกลาวในญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่จะย� นในเร็วๆ นี้ดวย พรอมทั้งถาม

หาความรบัผดิชอบจากนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ และอธิบดีกรมปศุสัตววาจะแสดงความรับ

ผิดชอบที่ปลอยปละละเลยใหเกิดความเสียหายอยางไร รวมทั้ง

อาจย� นเร� องตอคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ

แหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เพ� อใหตรวจสอบและสอบสวนผูดาํรงตาํแหน�ง

ทางการเมืองที่รวมกันกอความเสียหายครั้งนี้

ถือเปนการทําหนาที่ของฝายคานที่ถูกตองอยางยิ่ง 

เพราะปญหาเร� องสกุรดงักลาวสรางผลสะเทอืนไมใชเฉพาะแค

เกษตรกรผูเลีย้งเทานัน้ แตรวมถงึผูบรโิภค และนานาชาตดิวย

หากพบวามีการปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง การใชเวทีสภา

ผูแทนราษฎร รวมทั้งองคกรอิสระใหชวยตรวจสอบรัฐมนตรี 

และรัฐบาล จึงถือเปนแนวทางที่ถูกตอง เพราะเร� องโรคอหิ

วาตแอฟริกาในสุกรที่รัฐบาลมองวาเปนแคเร� องหมูๆ อาจไม

หมูอยางที่คิด และอาจกลายเปนฝนรายของรัฐบาลก็เปนได.

ใ

พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ 

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

“ขอใหเช� อมั่นนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร

โอชา ที่ตั้งใจทํางานเพ� อประชาชน พรรคพลังประชารัฐไมใช

พรรคเฉพาะกิจ เราเปนพรรคมาจัดตั้งรัฐบาลเสียงขางมาก 

และเราจะเปนพรรคจัดตั้งรัฐบาลตอไปตามที่ประชาชนได

สนับสนุนอยางมากมาตลอดและตอเน� อง” 

(หาเสียงเลือกตั้งซอมจังหวัดสงขลา 10 ม.ค.2565)

แกวิกฤต ‘ของแพง’

มรสุมเขยาบัลลังก ‘บิ๊กตู’
ปดศักราชใหมตอนรับป “เสือ” 2565 ที่มาพรอมกับมรสุม                                                                    

ครั้งใหมของรัฐบาล “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา   

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่เหมือนจะเจอวิกฤตซอน

วิกฤตกอนครบเทอม นอกจากจะตองรับมือกับสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 5 กับเชื้อโอมิครอนแลว 

ลาสุดยังตองเจอกับปญหาราคาสินคาที่เรียงคิวกันขึ้นราคา ซ้ํา

เติมวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดที่มีอยูเดิม จน “บิ๊กตู” ถึงกับ

ตองใหกําลังใจคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการทํางาน ที่ตองเหน� อยมาก

ขึ้นในชวงนี้

ทั้งราคาหมูที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 10 ป จากกรณีหมูลมตาย

ยกฟารมเพราะโรคระบาด ซึ่งขณะนี้ยังไมไดรับการยืนยันจากรัฐบาล

วาเกิดจากโรคอหิวาตแอฟริกาหมู (AFS) หรือไม แตผูเลี้ยงหมูหลาย

รายตัดสินใจปลอยฟารมลาง ทําใหหมูขาดตลาด สงผลใหราคาเนื้อ

หมูปรับสูงขึ้น ปจจุบันขยับที่กิโลกรัมละไมต่ํากวา 200 บาท และคาด

การณราคาอาจแตะถึง 250-300 บาทได ในชวงเทศกาลตรุษจีนที่จะ

ถึงนี้

และจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นสงผลใหประชาชนหันมาบริโภค                                                                 

เนื้อสัตวอ� นๆ ทดแทน ซึ่งผลักดันใหราคาเนื้อสัตวอ� น โดยเฉพาะ

เนื้อไกปรับสูงขึ้นตาม ขณะที่ราคาไขไกก็ปรับขึ้นดวย หลังสมาคมผู

ผลิต ผูคาและสงออกไขไกไดออกประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาไขไก

คละหนาฟารม ฟองละ 3 บาท รวมถึงสมาคมผูคาไขไกก็ปรับราคา 

จําหน�ายตอแผงดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ยังมีราคากาซหุงตมที่รัฐบาลตรึงราคาไวนั้น นับ

ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.2565 เปนตนไป กระทรวงพลังงานจะปรับขึ้น

ราคากาซหุงตม LPG แบบขั้นบันได จากเดิมที่คุมราคาไวที่ระดับ 

318 บาทตอถัง 15 กิโลกรัม รวมถึงราคาน้ํามันที่ปจจุบันก็ยังคงปรับ

ขึ้นเปนระยะ

ทั้งนี้ จากปญหาราคาเนื้อหมูและสินคาตางๆ ที่ดาหนาปรับ

ตัวสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคาครองชีพของประชาชน จน

รัฐบาลแกไมตก ถึงขั้นมีการวิเคราะหกันวาเร� องของ “หมูอาจจะ

ลมรัฐบาล” ได ทําให พล.อ.ประยุทธตองเรงเคร� องทํางานแกไข

ปญหา สั่งแกราคาสินคาแพงทุกชนิดแบบครบวงจร หากเร� องไหน

จําเปนใหทํารายละเอียดเขามาเพ� อของบประมาณ พรอมเนนย้ําตอง

ดูแลประชาชนใหดีที่สุด ใหหามาตรการแกไขระยะสั้น ระยะยาว ไม

ใหเกิดความเดือดรอนแกพี่นองประชาชนในชวงเวลานี้ 

รวมทั้งใหคาดการณไปในอนาคตวา เม� อสถานการณราคา

สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นหลายชนิดอยางตอเน� องเชนนี้ จะสง

ผลใหราคาสินคาชนิดใดสูงขึ้นตามมาอีกหรือไม เพ� อปองกันไมใหเกิด

ผลกระทบตอประชาชน

และลาสุดมาตรการแรกที่รัฐบาลเคาะชวยเหลือประชาชนแบบ

ทันทวงที คืออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ� อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน                                                              

จํานวน 574.11 ลานบาท เพ� อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

และโรคระบาดรายแรงในสุกรหรือหมูปา ซึ่งเปนโรคติดตอในสุกรที่

เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรง 

โดยจะจายเปนคาชดใชราคาสุกรที่ถูกทําลายตั้งแตวันที่ 23  

มี.ค.64 - 15 ต.ค.64 ตาม ม.13 (4) แหง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ซึ่ง 

ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวง  

กําหนดคาชดใชราคาสัตวที่ถูกทําลายอันเน� องจากโรคระบาด หรือ

มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด หรือสัตวหรือซากสัตวที่เปน

พาหนะของโรคระบาด พ.ศ.2560 แลว 

สําหรับการอนุมัติงบกลางดังกลาว เปนการของบประมาณ

เพ� อจายเปนคาชดใชราคาสุกรที่ถูกทําลาย ในพื้นที่ 56 จังหวัด แบง

เปน ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ภาค

ตะวันตก 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาค

เหนือ 12 จังหวัด และภาคใต 10 จังหวัด ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่กรม

ปศุสัตวไดทําลายสุกรไปแลว แตยังไมไดรับเงินคาชดใชราคาสุกรที่ถูก

ทําลาย จําแนกเปนเกษตรกร 4,941 ราย และสุกร 159,453 ตัว 

ขณะที่ในสวนของ “กระทรวงพาณิชย” จัดโครงการ

พาณิชยลดราคา ที่กําหนดราคาหมูเนื้อแดงไวที่กิโลกรัม

ละ 150 บาท กวา 600 จุด จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้ 

นอกจากนี้เจากระทรวงอยาง นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ผูดูแลกลไกราคาสินคา ยังออกมา

เบรกการขึ้นราคาไขไกและเนื้อไก พรอมเปรยกับนายกฯ อาจตอง

ของบกลางเพ� อแกไขปญหาราคาสินคาในหลายชนิดที่แพงขึ้น ไมใช

เฉพาะราคาเนื้อหมูเทานั้น ทั้งน้ํามันแพง ไฟฟาแพง ก็จําเปนตอง

อุดหนุน เม� อถึงคราวจําเปนก็ตองขอ ไมเชนนั้นจะแกปญหาไมได ซึ่ง

ในสวนนี้ พล.อ.ประยุทธก็พรอมพิจารณาขอเสนอ 

จากนี้คงตองดูผลลัพธและมาตรการตางๆ ที่กําลังทยอย

ออกมาแกไขปญหาปากทองประชาชนที่รุมเรารัดแน�นรัฐบาล หาก  

“บิ๊กตู” แกไดถูกจุด ประชาชนสวนใหญพอใจ เร� องของหมูก็คงไม

สามารถลมรัฐบาลไดในเวลานี้.

เ

ระมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่และประชากรของประเทศอยูใน

ภาคอีสาน ประชากรสวนใหญยังคงพึ่งพาภาคเกษตร พื้นที่

เกษตรในภาคอีสานมีอยูประมาณรอยละ 42 ของพื้นที่เกษตร

ทั้งประเทศ และมีครัวเรือนเกษตรในภาคของอีสานเกือบครึ่งของครัว

เรือนเกษตรทั้งหมด แตมีพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 14 ของพื้นที่

ชลประทานทั้งประเทศ ทําใหรายไดภาคเกษตร/ครัวเรือน/ป ในภาค

อีสานนอยกวาทุกภาค อยูที่รอยละ 40 ของรายไดภาคเกษตรของ

ประเทศ  

ยิ่งกวานั้น รอยละ 58 ของหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลงอยู

ในภาคอีสาน มีผลกระทบตอรายไดและการดํารงชีวิต มีพื้นที่บางแหง

ในโคราช บุรีรัมย และรอยเอ็ด ที่เสี่ยงจะเปนทะเลทรายดวยซ้ํา

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566-

2570) รัฐบาลมีนโยบายที่จะแกปญหาความยากจน ความเหล� อมลํ้า

ในการกระจายรายได มุงที่จะพัฒนาภาคเกษตรใหเปนเกษตรมูลคา

สูง สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการบริหารจัดการนํ้าในภาค

อีสานอยางเปนระบบ เพ� อใหพื้นที่เกษตรมีประสิทธิภาพในการผลิต

เพิ่มขึ้น ไมประสบปญหาภัยแลง น้ําทวมปแลวปเลา

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและกรมชลประทานไดจัดทํา

แผนแมบทการพัฒนาการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงและลํานํ้าสาขา

ของแมน้ําโขง เพ� อจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานและจัดหานํ้าตนทุนใหกับ

แหลงเก็บน้ําตางๆ

ในแผนแมบท ประกอบไปดวยโครงการตางๆ 4 ระยะ แตโครง

การที่สําคัญที่สุดในแผนแมบทนี้คือ โครงการบริหารจัดการน้ําโขง 

เลย ชี มูล เพราะเปนโครงการที่ใชเงินลงทุนสูงมาก และแตกตาง

จากโครงการอ� นๆ ตรงที่จะเปนการผันน้ําจากลํานํ้าโขง โดยแรงโนม

ถวงแทนการสูบนํ้า เปนโครงการที่ตอยอดมาจากแนวคิดของมูลนิธินํ้า

และคุณภาพชีวิต ทําใหประหยัดพลังงานในระยะยาว โครงการนี้จะ

ผันนํ้าโดยอาศัยแรงโนมถวงตรงปากแมน้ําเลย คลองสงน้ําและอุโมงค

ผันน้ํา โดยไดมีการศึกษาเร� องผลกระทบทางสิ่งแวดลอมไวแลว

เม� อคณะผูศึกษาพบวา โครงการผันน้ําโขง เลย ชี มูล โดยแรง

โนมถวงนี้มีความเปนไปไดทางวิศวกรรม สิ่งที่จะตองตอบคําถามตอไป

คือ มีความเปนไปไดหรือคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรือไม

ในการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร ประเมินผล

ประโยชนทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 31.7 

ลานไร และ 11.5 ลานไรในฤดูแลง ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 1.36 

ลานครัวเรือน หรือคิดเปนประชากร 5.4 ลานคน กระจายอยูใน 20 

จังหวัด 281 อําเภอ

ในการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร โดยการ

วิเคราะหผลประโยชน-ตนทุน (Benefit-Cost Analysis) คณะผูศึกษา

ประเมินวา หากมีโครงการผันนํ้า โขง เลย ชี มูล ดวยแรงโนมถวง 

จะมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (ที่สามารถตีมูลคาเปนเงินได) จาก

ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว การเติมนํ้าในอางเก็บน้ําเดิม การเพิ่ม

นํ้าอุปโภคบริโภค การจางงานในชวงเวลาการกอสราง การบรรเทา

อุทกภัย การคมนาคม ขนสงและทองเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูป

เกษตร พลังงานไฟฟา และอ� นๆ รวมทั้งสิ้น 316,908 ลานบาทตอป 

เม� อโครงการเสร็จสมบูรณ

แตประโยชนที่สูงมากนี้ ก็มาพรอมกับเงินลงทุนที่สูงมากเชน

เดียวกัน ในชวงเวลาทําโครงการ 11.5 ป จะใชเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 1.9 ลานลานบาท

เม� อเทียบผลประโยชนกับตนทุน คณะผูศึกษาพบวา โครงการ

บริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล จะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (net 

present value) สูงถึง 631,466 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร (economic rate of return) ถึงรอยละ 15 นั่น

หมายความวา โครงการมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรที่จะลงทุน

อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรทราบดีวา เคร� องมือที่ใช

วิเคราะหหรือ Benefit-Cost Analysis มีขอจํากัดอยูมาก ไมเชนนั้น

เราคงไมเห็นโครงการการลงทุนใหญที่ลมเหลว เพราะโครงการเหลา

นั้นยอมผานการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรมาแลวทั้งสิ้น 

ไมเชนนั้นคงไมไดลงทุนตั้งแตแรก ขอจํากัดที่ทราบกันดีอยูคือ เร� อง

ขอมูลที่ไมครบถวนหรือแมกระทั่งไมมีขอมูลจะนํามาวิเคราะห ขอมูล

ที่ใชในอนาคตก็ไดจากการคาดการณ เชน ราคาพืชผล ระดับนํ้าในลํา

น้ําโขง เปนตน นอกจากนี้ยังมีผลประโยชนหรือตนทุนบางอยางที่ไม

สามารถวัดมูลคาในรูปตัวเงินได

ในโครงการบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล หากเปนไปตาม

ที่ตั้งไว ยังมีประโยชนที่ไมสามารถตีคาในรูปตัวเงินได เชน การลด

ความเหล� อมลํ้าในการกระจายรายได ลดการยายถิ่นและความแออัด

ในเมืองหลวง ที่สรางปญหาสังคมและการเมือง เปนตน

นอกจากนี้ โครงการยังอาจมีประโยชนในรูปของการเตรียมการ 

สําหรับประเด็นเร� อง climate change ซึ่งปจจุบันแทบทุกประเทศ

เช� อกันวาเปนเร� องสําคัญที่ตองมีนโยบายรองรับ เพราะไมใชเพียงแต

จะทําให โลกรอนขึ้น แตจะมีผลตอความสามารถในการผลิตของภาค

เกษตร การเกิดอุทกภัย ฝนแลงและน้ําทวมที่จะรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น 

หากโครงการบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล จะเปนการชวยบรรเทา

อุทกภัยได ก็ถือวาเปนการเตรียมการเพ� อรับมือกับ climate change 

ไดทางหนึ่ง ที่จะทําใหผลประโยชนของโครงการมีมากขึ้น

สิ่งที่น�าเปนหวงสําหรับโครงการบริหารจัดการน้ําโขงเลย ชี มูล 

อาจมิใชเงินลงทุนที่สูงมากถึง 1.9 ลานลานบาท เพราะประการแรก 

เปนโครงการที่อาศัยแรงโนมถวง ไมตองสูบนํ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน

ในแตละป ไมขึ้นกับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคต อีก

ประการหนึ่งคือ การใชจายเงินลงทุนจะทยอยใชในชวงเวลา 11.5 ป                                                                              

อาจจะมีบางชวงที่มีการใชเงินลงทุนสูงมาก เชน ปที่ 7-9 ของโครง 

การ ที่อาจจะใชเงินมากกวาปละ 200,000 ลานบาท แตรัฐก็สามารถ

วางแผนการใชจายเงินลวงหนาได เทียบกับการใชเงินในการประกัน

รายไดและชดเชยภาคเกษตรที่ในปนี้มีสูงถึงกวา 100,000 ลานบาท

แลว และเปนการใชเงินที่ไมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาว

สิ่งที่น�าเปนกังวลที่สุดของโครงการนี้คือ การบริหารจัดการ 

“โครงการ” เพราะเปนโครงการที่จะมีความเสี่ยง (risks) และผลกระ

ทบภายนอก (externalities) สูงมาก

ในแงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกชวงเวลาของโครงการ 

ตั้งแตการจัดซื้อจัดจางความรวมมือของหน�วยงานตางๆ และคนใน

พื้นที่ การลงทุนในการพัฒนาแหลงนํ้าของประเทศจีนและลาว ตอง

มีการระบุความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตั้งแตแรก เพ� อให โครงการประสบความสําเร็จ

เม� อโครงการนี้เปนโครงการขนาดใหญ มีผลกระทบภายนอก 

(externalities) ทั้งที่เปนบวกและลบกับคนในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด

และในระดับประเทศ จึงตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มี

ขอบเขตอํานาจการตัดสินใจและการประสานผลประโยชน ตอรอง 

เพ� อใหคนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาและในการใชประโยชนจาก

โครงการ มีขบวนการตัดสินใจที่เปนการกระจายอํานาจเพ� อใหคนใน

พื้นที่มีสวนในการพัฒนา และเปนการรวมศูนยอํานาจกรณีมีการ

ขัดกันของผลประโยชนในพื้นที่ตางๆ หรือมีสถานการณวิกฤต โดย

พิจารณาประโยชนสวนรวมเปนหลัก

ในระดับประเทศ ตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเน� อง การปลูกพืชที่เหมาะกับพื้นที่ การหาตลาด เพ� อ

รัฐจะไมตองมีการใชจายเงินเพ� อพยุงราคาพืชผลตอไปอีกเม� ออุปทาน

ของผลผลิตมีมากขึ้นจากระบบชลประทาน

โครงการบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล จะสามารถพลิกฟน

ภาคอีสานได ตองอาศัยการบริหารจัดการ “โครงการ” ที่ดีตลอดชวง

อายุของโครงการ มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ มีการกระจายอํา

นาจและรวมศูนยอํานาจที่เหมาะสม รวมทั้งมีการตระหนักถึงความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพรอมทั้งวิธีบริหารความเสี่ยงตางๆ ตั้งแตตน มี

ขบวนการตัดสินใจที่มีความโปรงใสและธรรมาภิบาล 

รวมทั้งการทํางานเปนทีมของหน�วยงานตางๆ ของภาครัฐ ซึ่ง

สิ่งเหลานี้ตองยอมรับวาเปนจุดออนของระบบราชการไทย ทําใหการ

บริหารจัดการ “โครงการ” มีความสําคัญมากกวาการบริหารจัดการ 

‘นํ้า’ เสียอีก เพ� อให โครงการที่ใชเงินลงทุนจํานวนมากเชนนี้ประสบ

ความสําเร็จในการสรางศักยภาพใหกับภาคอีสานอยางแทจริง

โดย ดร.อัจนา ไวความดี

มูลนิธินโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

ควรทําโครงการบริหารจัดการน้ําโขง เลย ชี มูล หรือไม
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3บทความ-ในประเทศ

กเลือกต้ังซ่อมเขต 9 หลักส่ี-จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล-พลังประชารัฐ-กล้า ต่างส่งผู้

สมัครลงชิงชัย หมายม่ันขอเป็นผู้ชนะ ย่ิงเข้าใกล้วันเลือก

ต้ัง 30 ม.ค. ย่ิงได้เห็นการขับเค่ียวชิงชัย การต่อสู้กันอย่างเข้มข้น 

ท่ีทุกพรรคต่างงัดทุกกลยุทธ์มากอบโกยคะแนน 

ไม่ก่ีวันก่อน “สรวงศ์ เทียน

ทอง” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

ในฐานะผู้อำานวยการเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.เขต 9 กทม.เพ่ิงออกมาโวยวาย 

เปิดประเด็นแห่งความไม่ชอบมาพา

กลบางอย่าง 

ท้ังเรื่องได้รับรายงานจากผู้

พักอาศัยในบ้านพักทหาร เขตหลักส่ี

และจตุจักร ว่ามีข้าราชการบาง

ท่านพยายามช้ีนำาผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง

ให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครจาก

พรรคการเมืองพรรคหน่ึง  

รวมถึงได้รับรายงานจากบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในชุมชน

แออัด ในกลุ่มเปราะบาง ว่ามีพฤติกรรมของการเก็บบัตร

ประชาชน โดยจ่ายให้หัวละ 1,500 บาท จึงอยากให้ กกต.ลงพ้ืน

ท่ีตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

พร้อมเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ในฐานะ รมว.กลาโหม ขอให้กำาชับผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้วางตัวเป็นกลาง และปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด 

ผอ.เลือกต้ังเพื่อไทยออกมาโวยวาย ขณะท่ี อ๊อบ-สุรชาติ 

เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 พรรคเพื่อไทย ยังคงสาละวนลงพ้ืน

ท่ี ย่ิงใกล้วันเลือกต้ังย่ิงต้องเร่งเก็บแต้ม บุกตะลุยพ้ืนท่ีต่างๆ งาน

น้ีไม่ได้สู้เพียงลำาพัง เพราะพรรคหนุนเต็มตัวเต็มท่ี โดยเฉพาะ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ท่ีบอกมาว่าพร้อมลง

ไปช่วยปราศรัยหาเสียง  

เช่นเดียวกับเพื่อน ส.ส.กทม.ท่ีสนิทสนม อ่ิม-ธีรรัตน์ 

สำาเร็จวาณิชย์, ป๊อป-น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, เก่ง-การุณ โห

สกุล, ยุ-จิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นต้น แท็กทีมนักปราศรัยปีกเส้ือ

แดงท่ีพร้อมร่วมสู้ไปด้วยกัน เป็นท้ังแรงเชียร์และกองหนุน ส่ิง

ใดพอช่วยเหลือได้ท่ีไม่ผิดกฎหมาย พลพรรคเพื่อไทยกลุ่มเพื่อน

สุรชาติลุยเต็มท่ี  

แว่วว่ากำาลังวางแผนจัดปราศรัยใหญ่ช่วงวันท่ี 14 และ 

28 ม.ค. งานน้ีพลพรรคเพื่อไทยผนึกกำาลังสู้ท้ังกับพรรคพวกฝ่าย

ค้านกันเอง และยังต้องต่อสู้ท้าชนไปถึงพรรคแกนนำารัฐบาลด้วย  

พลพรรคเพื่อไทยจับมือสู้ศึกแห่งศักด์ิศรี กองเชียร์กอง

หนุนพร้อม ส่วนจะสานฝันดันสุรชาติเข้าสภาได้หรือไม่ วันลง

คะแนน 30 ม.ค.ได้รู้แน่นอน.   

ม้าไม้

กองหนุนดี

ศึ

ขรก.หญิงได้วันลาคลอดเพิ่มอีก8วัน

หมูกัด ‘ประชาธิปัตย์’

สุรชาติ เทียนทอง

ล่ะน้าาาาา...ประชาธิปัตย์!

“งานผักชี-ตีปี๊บ รีบออกหน้า งานมีปัญหา หน้าไม่เห็น”

ไม่เห็นทั้ง...

“นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รัฐมนตรีพาณิชย์ ทั้ง 

“นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน” รัฐมนตรีเกษตรฯ

ในขณะที่ชาวบ้าน-ชาวเมืองด่ากันอึงมี่ เรื่องเนื้อหมูขึ้น

ราคา เป็นมหากาพย์ต่อเนื่องไปถึงไก่ ทั้งเนื้อ-ทั้งไข่ ลามไป

ถึงผักหญ้า ค่ารถ-ค่าเรือ 

เรียกว่าสารพัดสินค้า เป็น “มหกรรมขึ้นราคา” ตาม

เงินเฟ้อ รับเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ถอนสภาพคล่องออกจาก

ระบบ นับจากเดือนมีนานี้เป็นต้นไป

แล้วใครล่ะ ท่ีจะต้องรับอิฐ รับเก๊ียะชาวบ้านท่ีปลิวว่อน

ก็ “นายกฯ ประยุทธ์” หน่ึงเดียวคนน้ี น่ันแหละ!

วัฏจักร “สินค้าเกษตรฯ” น้ัน มี ๒ อย่าง คือ “ข้ึน” กับ 

“ลง”

เมื่อมีมากกว่าคนต้องการ ราคาก็ลง คนกินชอบ แต่คน

เล้ียงจะโวยว่าขาดทุน ให้รัฐบาลแก้

เมื่อมีน้อยกว่าคนต้องการ ราคาก็ข้ึน คนกินโวยรัฐบาล

ว่าของแพง ให้แก้ปัญหา ส่วนคนเล้ียงชอบ ได้กำาไร

หลักใหญ่มันก็แค่น้ี......

ส่วนจะแก้ให้ถูกใจท้ังคนกิน-คนเล้ียง มันอยู่ท่ีบริบทของ

ปัญหา ข้ึนอยู่กับ “ก๋ึน” ผู้บริหารกระทรวงจะไปจัดการ

ประเด็นสำาคัญ คือ

มีปัญหาปุ๊บ เจ้ากระทรวงต้องยืดอกออกมาเผชิญหน้า 

“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว” ให้ชาวบ้านระบายอารมณ์

ใส่ก่อนเลย

และต้องบอกสมุฏฐานปัญหาให้ได้-ให้ชัด อย่างหมูแพง 

ปัญหามันมาจากไหน เมื่อรู้ต้นตอปัญหา จะแก้แบบไหน?

เป็น “จำาเลยอารมณ์” ให้ชาวบ้านระบายจนคลาย

เครียดแล้ว ใจเขาก็จะเปิด ทีนี้มีวิธีแก้เฉพาะหน้า ในระยะ

สั้น-ระยะยาว จะทำายังไง ก็บอกชาวบ้านเขาไปซี

อย่างนี้ ก็พอทน-พออาศัย....

แพงไป-ด่าไป ทนซื้อ-ทนกิน กันไป เดี๋ยวก็มีปัญหา 

“ต้องด่า-ต้องแก้” หมุนเวียนมาให้ด่า-ให้แก้กันใหม่อีก

แต่ทีนี้ เจ้ากระทรวงที่ปกติ “แถลงจ้อ” ข่าวเป็นผลงาน

ประจำา พอมีปัญหาในงานจริงๆ กลับ “หาไม่เห็น” 

พาณิชย์ ก็มีแค่ “อธิบดีกรมการค้าภายใน” ออกมา

รับหน้าตามสูตร  เกษตรฯ ก็ “อธิบดีกรมปศุสัตว์” มาแถลง

งานตามกรอบหน้าที่

อย่างนี้ จะไม่ให้สื่อและฝ่ายแค้นร่วมเป็นเจ้าภาพทอด

ผ้าบังสุกุลรัฐบาลเป็นรายวันได้ไง!

มันก็ต้องไปลงที่นายกฯ ตามฟอร์มนั่นแหละ 

นี่ถ้านายกฯ เข้าไปเอาเครื่องลง คำาที่ต้องตามมาแน่คือ

นายกฯ “ล้วงลูก”!

แต่บางที “ล้วง” จำาเป็นกว่าปล่อยกระแทกรันเวย์ตาย

ทั้งลำา

นี่ก็ยังดีนะ ที่ “กระทรวงพลังงาน” นายกุลิศ สมบัติ

ศิริ ปลัดฯ ในฐานะ “ประธานคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.)” แถลงเย็นวาน (๑๑ ม.ค.)

ให้ตรึงราคา “ก๊าซหุงต้ม” ไว้ที่ ๓๑๘ บาทต่อถัง ๑๕ 

กิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนา ๖๕

ไม่ง้ันละก็ ชาวบ้านย่ิงโกรธควันออกหูอยู่ด้วย คงได้

ฌาปนกิจรัฐบาลกันแน่!

ระยะน้ี หน้าหนาว แต่กลับร้อนปรอทแตก หลายเรื่อง-

หลายราวประดัง-ประเด บรรยากาศบ้านเมืองกำาลังจะเข้าท่ี พอ

จะทำามาหากินกันได้

อ้าว...“โอมิครอน” มาซะอีกแล้ว!

ท่ีจะดี กลับด๋อยไปอีก รมณ์เสีย แล้วปีเสือ พ่ีหมูดันมาแพง

กิโลละ  ๒๕๐ เข้าไปอีก ชาวบ้าน ร้านค้า-ร้านขาย + สื่อ โวย

ระดับ ๙ ริกเตอร์ 

ตึกราม บ้านช่องท่ัวไป ไม่ส่ันไหวเท่าไหร่หรอก

แต่เฉพาะท่ี “ทำาเนียบ” แทบถล่ม!

พูดถึงโรคระบาด ถึงตอนน้ี ไม่ได้ยินเสียงบ่นซักแอะ ว่า

วัคซีนไม่พอ วัคซีนขาดแคลน รัฐบาลไม่มีวัคซีนให้ประชาชนเลือก

ไทยเป็นอันดับต้นๆ ของโลกและอันดับ ๑ ของอาเซียน

ด้วยซ้ำามั้ง ที่ฉีดเกิน ๑๐๐ ล้านโดส ประชากรกว่า ๗๐% ฉีดกัน

ถ้วนทั่ว ที่ยังไม่ได้ฉีด เพราะไม่มาฉีดเอง

เลยเข็ม ๒ ไปบูสต์เข็ม ๓ กันแล้วหลายล้านคน ผมยังเอา

กะเขาด้วย ไปจ้ิมเข็ม ๓ ท่ี Med Park ย่านคลองเตย จะเอาย่ีห้อ

อะไรล่ะ  ท้ังไฟเซอร์ โมเดอร์นา มีฉลองศรัทธาทุกย่ีห้อ

เขาเพียบพร้อม บริการน่ารัก เป็นระบบ-ระเบียบ เห็น

คนเข้าคิวแล้วอดนึกถึงรัฐมนตรีอนุทินเจ้าของวาทะ “มีให้ฉีด

เต็มสองแขน” ไม่ได้

จริงของท่านครับ!

ยอมรับ เร่ืองวัคซีน-เร่ืองไวรัสโควิดระบาด การ

สาธารณสุขภายใต้การบริหารของท่าน “เอาอยู่” สมราคาคุย

การดูรายงานโควิดประจำาวันน้ัน อยากจะบอกว่า ถึง

ตอนน้ี ไม่ต้องไปเน้นดูว่า วันน้ีมีคนติดเท่าไหร่แล้วล่ะ

ให้ดูว่าวันน้ี มีคน “เสียชีวิต” เท่าไหร่ เป็นเกณฑ์จะถูก

ต้องกว่า!

คือ ตอนนี้ ยอดติดใหม่รายวัน จะขึ้นไปเป็นหมื่น ก็ไม่

ต้องตกใจ ต่อให้ ๒ หมื่น ๓ หมื่น ก็ช่างมัน

ขอให้ “ยอดตาย” อย่าขึ้นก็แล้วกัน 

ให้อยู่ระดับ ไม่เกิน ๒๐ คนต่อวัน คงที่อย่างนี้ ไปเรื่อยๆ 

ถึงเมษา คนไทย “ปลดกำาไล EM” โควิดออกไปจากชีวิต

ประจำาวันได้เลย!

ย่ิงฉีด ๒ เข็มท่ัวหน้ากันแล้ว พัฒนาเข้าเข็มท่ี ๓ ท่ี ๔ พร่ึบ

พร่ับแบบน้ีด้วยแล้ว โอมิครอนก็คือ “มิตรคู่เรือน-เพื่อนคู่กาย”

ไม่ต่างหวัดยุคใหม่ “เป็นได้-หายได้” ไม่ตายแล!

แปลงความกลัวเป็น “ความไม่ประมาท” แค่สวมแมสก์                                                                      

ก็ตะแล้ดแต๊ดแต๋ไปได้สบายๆ ทุกที่

“ลุงยง” หรือสาธารณสุขไม่ได้บอก แต่ผมบอกเอง!

นี่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ “ความรับผิดชอบ” ของผู้

บริหารที่เห็นชัด

ตลอด ๒ ปีกว่า นายอนุทิน ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุข 

“นางทาส” ว่ารองรับร้อยอารมณ์คุณหลวงสุดโหดแล้ว รัฐมนตรี

อนุทินตอนขาดแคลนวัคซีน ยังโดนหนักกว่า! แต่ท่าน “เผชิญ

หน้า-เผชิญปัญหา” ชาวบ้านกระแทกมาบ้าง รัฐมนตรีอนุทิน

กระแทกกลับบ้าง ตามประสา “เครียดกันทุกฝ่าย”

ลงท้ายสาธารณสุขของคุณอนุทินชนะ มาช้า แต่มา

ชัวร์ ก่อนสิ้นปี  ๒๕๖๔ คนไทยต้องได้ฉีดครบ ๑๐๐ ล้านโดส

ก็ครบจริงๆ “เสี่ยหนูทำาได้” ตามสัญญา!

นี่ก็ “วาระจร” ของปัญหา จากภูมิใจไทย เวียนมาถึง

ประชาธิปัตย์ เรื่องหมูเป็นโรค ทำาให้หมูแพง สารพัดสินค้า

ขึ้นราคาพรึ่บพรั่บ

เป็นโอกาสโชว์ “กึ๋น” การบริหารปัญหานะ ไม่ใช่โชว์

การหลบปัญหา

การแก้รัฐธรรมนูญเป็น “บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ” ที่

ประชาธิปัตย์ภูมิใจน่ะ

นั่นไม่ใช่ผลงานเพื่อ “ปากท้อง” ชาวบ้านอย่างที่เข้าใจ

หรอก จะบอกให้!

พูดไปกระไรมี.......

หมูแพง เหตุจากโรคระบาดตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เกษตรฯ 

เอ้อระเหยลอยชาย นั่นส่วนหนึ่ง

“การเมือง” เรื่องมุ่งล้มรัฐบาล ฉวยโอกาส “กระแทกผสม” 

อีกส่วนหน่ึง

คุณจุรินทร์นอกจากเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้ว ยังเป็นผู้

กำากับดูแลงานกระทรวงเกษตรฯ ท่ีเลขาพรรคท่าน คือนายเฉลิม

ชัย เป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ ด้วย

เรียกว่างานน้ีโบ้ยใครไม่ได้เลย!

เกษตรฯ ผู้ผลิต-พาณิชย์ ผู้ขาย รายการน้ี เลิกปิดทองหลัง

พระได้แล้ว มาปิดหน้าพระให้ชาวบ้านเขาดูเถอะ 

จะได้เห็นของจริงว่า “ปิดเป็นม้ัย”?

เพราะได้ยินแต่ราคาคุยจนข้ีหูแข็งเป็นแผ่นลองเพลย์แล้ว!

ก็รู้นี่ ว่าวงจรผู้เลี้ยง-ผู้ค้าหมู หมอโรคหมูผู้ตรวจตรา 

รวมทั้งกลไกสอดแทรกราคาตลาดเฉพาะหน้า-เฉพาะกิจ เพื่อ 

“พาณิชย์จิตวิทยา” คือแบบไหน ใครบ้างที่จะมานั่งโต๊ะพูดจา

ตกลงกัน

รีบๆ ทำาซะ........

แล้วเจ้ากระทรวงทั้ง ๒ รีบเอาหน้าออกมารับเกี๊ยะ รับ

ก้อนอิฐซะ  เชื้อปะทะจะได้คลาย 

การสุมฟืน-สุมไฟ จากสื่อแนวขยาย จะได้เบนไปเรื่อง

ใหม่ๆ มาให้หายเอียนกันบ้าง

ชอบมีอำานาจควบคุมกันนัก แต่พอมีปัญหา ไหนล่ะ...

อำานาจนั้น?

คนจะเป็นกัปตันเครื่องบินน่ะ เขาไม่ได้วัดจากรูปถ่าย

แอกชันหน้าแป้นมาอวด แต่เขาวัดตอน เอาเครื่องขึ้น-เครื่อง

ลงตะหาก

นี่

379,347 คน 

สำาหรับมาตรการสนับ 

สนุนให้สตรีเป็นพลังสำาคัญทาง                      

เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 มาตร 

การย่อย ดังน้ี 1.จัดบริการศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำากว่า 3 ปี 

โดยขยายบริการของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กหรือสถานรับเล้ียงเด็ก

แรกรับอายุ 0-3 ปี และขยายเวลา

เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ

สถานรับเล้ียงเด็กให้สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตคนทำางานตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 2.ส่งเสริมการลาของสามี 

(ข้าราชการชาย) เพื่อช่วยภรรยา

ดูแลบุตรหลังคลอด โดยให้

ข้าราชการชายมีสิทธ์ิลาได้ 15 

วันทำาการ เป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกัน

จนครบวันลา (จากเดิมท่ีให้ลา

คร้ังหน่ึงติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 

วันทำาการ)

3.ขยายวันลาคลอดของ 

แม่ (ข้าราชการหญิง) โดยได้รับ

ค่าจ้าง ซ่ึงระเบียบเดิมข้าราชการ

หญิงสามารถลาคลอดบุตรได้ไม่

เกิน 90 วัน และข้าราชการหญิง

ท่ีลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์

ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร ให้มี

สิทธ์ิลาต่อเนื่องจากการลาคลอด

บุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำาการ โดย

ไม่ได้รับเงินเดือน

“ซ่ึงมาตรการใหม่น้ี ข้าราช 

การหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้ 

98 วัน (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 8 วัน) โดย

ได้รับค่าจ้าง และเมื่อครบ 98 วัน

แล้ว สามารถลาเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 

90 วัน โดยได้รับเงินเดือนร้อยละ 

50 ของเงินเดือน รวมวันลาคลอด

ท้ังส้ิน 188 วัน หรือประมาณ 6 

เดือน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางท่ี

องค์การอนามัยโลกและกองทุน

เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุ

ว่า ควรให้บุตรได้รับนมแม่เพียง

อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก

หลังคลอด” รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรีระบุ

นางสาวรัชดากล่าวต่อ

ไปว่า ประโยชน์ที่ ได้รับจาก

มาตรการนี้ คือ 1.ขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อผู้หญิงด้านการจ้างงาน 

ทำาให้เกิดนโยบายที่มีลักษณะ

เป็นมิตรกับผู้หญิง สร้างความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ 2.ส่งเสริม 

ให้สามีมีส่วนร่วมในการดูแล

บุตร 3.ปรับเปลี่ยนจำานวนวัน 

ลาคลอดของข้าราชการให้เท่ากับ

ภาคเอกชน 4.สนับสนุนนโยบาย 

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตาม  

เกณฑ์องค์การอนามัยโลกท่ีส่ง

เสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่าง

เดียวนาน 6 เดือน

นอกจากน้ี ท่ีประชุม ครม.

เห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้นของ

มาตรการและให้กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ รับข้อเสนอแนะจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณา

หาข้อสรุปท่ีชัดเจน ก่อนเสนอ

ให้สำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน และหน่วย

งานกลางบริหารทรัพยากรบุคคล

ในส่วนราชการต่างๆ ดำาเนินการ

ปรับแก้ระเบียบต่อไป.

ปลื้มไทยหนึ่งในเอเชีย

เมืองน่าอยู่คนเกษียณ
ทำาเนียบรัฐบาล • โฆษกรัฐบาล

เผยนายกฯ ปล้ืม ไทยท่ี 1 ของ

เอเชีย ท่ี 11 ของโลก ด้านประเทศ

ท่ีเหมาะใช้ชีวิตหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับที่ 11 ของโลก และนับเป็น

อันดับที่ 1 ของเอเชีย จากผล

การจัดอันดับ The World’s Best 

Places to Retire in 2022 หรือ

ประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่จะใช้

ชีวิตหลังเกษียณ ปี 2565 จัดโดย

นิตยสาร International Living ซึ่ง

ประกาศผลเมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าวว่า จากผลการ

จัดอันดับน้ี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รับทราบแล้วและยินดีเป็นอย่าง

ย่ิง ท่ีเป็นอีกคร้ังท่ีประเทศไทย

มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมระดับ

โลก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าว

ว่า เชื่อม่ันว่าประเทศไทยน่าอยู่

ไม่แพ้ท่ีใดในโลก ผู้ท่ีได้เคยมา

สัมผัสไม่ว่าจะมาเท่ียว หรือมา

ทำางานต่างหลงรักความเป็นไทย 

ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น และขอ

ขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีมีส่วน

สำาคัญ มีมิตรไมตรีท้ังต่อกันและ

ต่อชาวต่างชาติ จนทำาให้ประเทศ

ได้รับการจัดอันดับท่ีดีอย่างต่อ

เนื่อง

โดยดัชนี Global Re-

tirement เป็นการสำารวจแบบ

ครอบคลุมและในเชิงลึก ใช้

การรวบรวมความคิดเห็นและ

ประสบการณ์จริงจากแหล่ง

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดอันดับ

จุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิต

ภายหลังการเกษียณอายุที่ดีที่สุด

ในโลก ปัจจัยที่นำามาพิจารณา

ในการจัดอันดับแบ่งเป็น 4 

หมวด ได้แก่ ทั่วไป การเงิน วิถี

ชีวิต และหลักธรรมาภิบาล โดย

ปัจจัยย่อยที่นำามาพิจารณา มี

อาทิ สภาพอากาศ ระบบดูแล

สุขภาพ สาธารณสุข ค่าครอง

ชีพ ที่อยู่อาศัย การขอวีซ่า ระดับ

การพัฒนา และสิทธิพิเศษต่างๆ

“เป็นเรื่องที่น่ายินดี แสดง

ว่าประเทศไทยของเรามีความ

สวยงามน่าดึงดูดใจจนเป็นที่

นิยม ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 

1 ในเอเชีย เชื่อว่าเป็นผลจาก

แนวทางการบริหารประเทศของ

รัฐบาล และวิสัยทัศน์ของนายก

รัฐมนตรี ที่จับทางความนิยม

ในกระแสโลกและได้อำานวย

ความสะดวกเรื่องการเดินทาง

มาท่องเที่ยวและทำางาน รวมถึง

วางแผนเกษียณที่ประเทศไทย 

ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 

โดยเฉพาะดึงดูดชาวต่างชาติ

ที่มีศักยภาพสูงให้พำานักระยะ

ยาว (long-term stay) ใน

ประเทศไทย”

นายธนกรเช่ือว่า จะ

เป็นโอกาสสำาคัญต่อการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจในประเทศ จึงอยาก

เชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วม

เป็นเจ้าบ้านท่ีดี เพื่อต่อยอดการ

พัฒนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม 

และเป็นโอกาสสนับสนุน Soft 

Power ไทยในเวทีโลก.

แก้ไขกฎกระทรวงต่างด้าวสอบไทย

ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนา

ดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนา

ยกฯ แถลงว่า ครม.อนุมัติร่าง

กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย 

การแปลงสัญชาติเป็นไทย การ

สละสัญชาติไทย การกลับคืน

สัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม 

พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาด 

ไทยเสนอ โดยมีสาระสำาคัญข้อ

หนึ่งว่า กำาหนดให้คนต่างด้าว

ที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย จะ

ต้องมีความรู้ภาษาไทย ต้องพูด

และฟังภาษาไทยเข้าใจได้ โดย

ต้องผ่านการทดสอบจากคณะ

อนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับ

สัญชาติ หรือมีหนังสือรับรอง

จากสถานศึกษาที่ ได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

แสดงว่าเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียน

สถานศึกษาในประเทศไทย ไม่

ต่ำากว่าระดับประถมศึกษา จาก

เดิมที่กำาหนดให้จะต้องมีความ

รู้ภาษาไทย พูดภาษาไทย และ

ฟังไทยเข้าใจได้เท่านั้น พร้อม

กำาหนดค่าธรรมเนียม เช่น 

1.คำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 

ครั้งละ 10,000 บาท (เดิม 5,000 

บาท) 2.คำาขอแปลงสัญชาติเป็น 

ไทย สำาหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของผู้แปลงสัญชาติเป็น

คนไทย ครั้งละ 5,000 บาท (เดิม 

2,500 บาท) 3.หนังสือสำาคัญ 

การแปลงสัญชาติเป็นไทย ฉบับ

ละ 1,000 บาท (เดิม 500 บาท) 

4.คำาขอกลับคืนสัญชาติไทย 

ครั้งละ 2,000 บาท (เดิม 1,000 

บาท)

ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรี

เป็นพลังสำาคัญทางเศรษฐกิจ ขยายเวลาเปิดศูนย์เด็กเล็ก ข้าราชการ

ชายลาช่วยดูลูกได้ 15 วัน ไม่ต้องติดต่อกัน ข้าราชการหญิงลาคลอด

เพ่ิมได้

เม่ือวันท่ี 11 ม.ค.65 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการ

ร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็น

พลังสำาคัญทางเศรษฐกิจ ตามท่ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์เสนอ เพื่อ

เป็นมาตรการคุ้มครอง สนับสนุน 

และอำานวยความสะดวกให้ผู้หญิง

สามารถเข้ามามีบทบาททางด้าน

เศรษฐกิจ ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้ชายในการเล้ียงดูบุตร 

รวมถึงสร้างกลไกการ

พัฒนาเด็กเพ่ือลดภาระให้ผู้

หญิงท่ีทำางาน ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการตามรัฐธรรมนูญและ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) ท่ีไทยเข้าร่วมเป็นรัฐ

ภาคี ซ่ึงมาตรการน้ีครอบคลุม 

3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มแรง 

งานหญิงท้ังในระบบและนอก

ระบบ จำานวน 17,366,400 คน 

2.กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว จำานวน 

1,061,082 คน และ 3.กลุ่มผู้หญิง 

สูงอายุท่ีเป็นผู้เล้ียงดูเด็ก จำานวน 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวเปิดตัวนางนาถยา แดงบุหงา 

เข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เตรียมส่งเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตสะพานสูง 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เขาสูยุคขาวยากหมาก

แพงจริงๆ เพราะราคาสินคาอุปโภคบริโภคพาเหรดขึ้นกัน

ถวนหนาซ้ําเติมประชาชน โดยเฉพาะ เนื้อหมู ซึ่งเปนมูล

เหตุจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever 

: ASF) ระบาด แตกลับมีการปกปดขอมูล ยิ่งทําใหสถานการณ

บานปลาย นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว เพิ่ง

ออกมายอมรับ ทั้งที่ควรยอมรับความ

จริงแลวเรงแกไขปญหา สนับสนุน

ใหเกษตรกรรายยอยบริหารจัดการ

ฟารมของตัวเองใหไดมาตรฐานดาน

สาธารณสุข ลาสุด ครม.มีมติอนุมัติ

งบกลาง 574.11 ลานบาท เพ� อแก

ปญหาโรค ASF พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม สั่งการใหแกปญหาราคา

สินคาแพงทุกชนิดอยางเปนระบบ

ครบวงจร ทั้งกระทรวงพาณิชย

และหน�วยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตนทุนที่แทจริง ขอความรวม

มือภาคเอกชนดวย แตตราบใดที่ กลุมทุนใหญ มีอิทธิพลเหนือ

ตลาด ภายใต ระบบทุนนิยมเสรีในการผูกขาด เกษตรกรรายยอย

ก็ยังเสียเปรียบ โรค ASF ระบาดคราวนี้เจ็บทุกฝาย รายยอยที่

สายปานสั้นก็ลมทั้งยืน ขณะที่ ทุนใหญ สายปานยาวจะกินรวบ

อีก แตนายกฯ คงไมเขาใจ แกปญหาปลายเหตุตามที่ถนัดเหมือน

เดิม?...•

พฤติกรรมในอดีตตามหลอน นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

ประธานคณะกาวหนา กรณีแอบไปฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา 

เข็ม 1 เม� อวันที่ 1 ก.ค.2564 เวลา 19.00 น. ที่โรงพยาบาลพระ

สมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งเกิดกระแสวิพากษวิจารณวาฉีด

วัคซีน VIP แซงคิวกลุมผูสูงอายุและผูมีโรคประจําตัว การให ชอ-

พรรณิการ วานิช โฆษกคณะกาวหนา ออกมาแกตัวแทนก็ฟงไม

ขึ้น ลาสุด ธนาธร ตอบคอมเมนตในโพสตตัวเอง อางวาวิจารณ

แคแทงมาตัวเดียวไมไดดอยคาวัคซีน 

แตในทวิตเตอรของ ธนาธร ซึ่งโพสต

ไวเม� อ 22 ก.ค.2564 มีขอความระบุ

วา “ยอมรับผิดเร� อง COVAX หลัง

จากที่ผานไปแลว 9 เดือน แลวเม� อไร

จะยอมรับผิดพลาดเร� องแทงมาตัว

เดียว ที่ทําใหคนไทยไดรับวัคซีนชา 

นอย และไมมีประสิทธิภาพ...” เคสนี้

ถือวาเปลือยตัวเองลอนจอนที่ยกเร� อง 

ความเทาเทียม คนเทากัน ตอตาน 

ระบบชนชั้น-อภิสิทธิ์ชน นั้นก็แควาท

กรรม เพราะพฤติกรรมตัวเองอัปยศ

ยิ่งกวา เลนการเมืองน้ําเน�าเลยเถิด ดอยคาวัคซีนซิโนแวค-แอส  

ตราฯ ช� นชม วัคซีนเทพ ทําใหประชาชนสวนหนึ่งไมกลาฉีดวัคซีน

จนตองเสียชีวิตโดยไรความรับผิดชอบ อยางนี้หรือจะเปนผูนําคน

รุนใหม?...•

เขาโคงสุดทายแลวสําหรับการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 

ชุมพร กับเขต 6 สงขลา ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ 

“ทนายแดง”-นายชวลิต อาจหาญ ผูสมัคร ส.ส.เขต 1 เบอร 4 

พรรค พปชร. จ.ชุมพร พรอมทีมงาน ไดลงพื้นที่พบปะทักทาย

พอคาแมคาและประชาชนในตลาดนัดวัดดอนรวม อ.เมืองชุมพร 

และพบปะผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบานหมูบานเขาตาเมือง 

บรรยากาศคึกคัก ร.อ.ธรรมนัส คงอานขาดแลววาเขต 1 ชุมพร 

ทนายแดง มีโอกาสชนะ เพราะพรรคประชาธิปตย (ปชป.) สง

ผูสมัครที่บารมียังไมถึงมาลงสนาม สวนผูสมัครพรรคอ� นยังหาง

ชั้น ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทย

สรางไทย เปดตัว นางนาถยา แดงบุหงา อดีต ส.ส.กทม. พรรค 

ปชป. เขาเปนสมาชิกพรรค เตรียมจะสงเปนวาที่ผูสมัคร ส.ส.เขต

สะพานสูง แวววาจะมีอดีต ส.ส.ซบ พรรคหญิงหน�อย อีกดวย...•

การแพรระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลปใหมเปนไป

ตามคาด พบผูติดเชื้อรายใหมพุงขึ้นทุกวัน ลาสุด 7,133 ราย และ

จะพุงถึงหลักหม� นเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะ

สายพันธุ โอมิครอน ที่มีอัตราการ

แพรเชื้อกระจายอยางรวดเร็ว ทําให

ทุกคนมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อได

งาย และคาดวาจํานวนการตรวจพบ

สายพันธุ โอมิครอนมีอัตราการเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว และกําลังจะมาแทนที่

สายพันธุเดลตาเกือบทั้งหมดเร็วกวา

ที่คาดคิดไว ขณะที่ นายกฯ ประยุทธ 

กลาวในที่ประชุม ครม. กําชับตํารวจ 

ทหาร ฝายปกครอง ใหดูแลเร� อง

รานเหลา โดยย้ําวา “ถาใครทําผิดกฎหมาย หรือเจาหนาที่ทําผิด

กฎหมายตองลงโทษทางวินัย ใครขายเหลา ใครเปดเกินเวลา บาง

ที่ใหปดสามทุม แตมันปดตีสี่ มันเปดไดยังไง มันก็เกินไป ถาเจา

หนาที่มีสวนรูเห็นก็ใหเอาผิดวินัย รานไหนทําผิด เปดเกินเวลาก็ให

ยึดใบอนุญาต” เปนแผนเสียงตกรองตามเคย เพราะตราบใดที่ยัง

ไมปฏิรูปตํารวจเพ� อปองกันการรับสวย ก็แกปญหาไมได...•

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ธนาธร 

จึงรุงเรืองกิจ 

ไ

หรือโรค ASF เรียกอีกช� อวา โรคอี โบลาหมู เปนโรค

ไวรัสที่รุนแรงที่แพรกระจายในฝูงหมู โดยสามารถแพรโดยตรง

ระหวางหมูที่ติดเชื้อกับหมูที่สุขภาพดี ผานการสัมผัสเลือด 

เนื้อเย� อ สารคัดหลั่ง และของเสียที่รางกายขับออกมา อาทิ 

ปสสาวะ อจุจาระ และเหง� อของหมทูีต่ดิเชือ้ โรคดงักลาวเกดิขึน้

ในหลายๆ ประเทศในแอฟริกาและในสวนอ� นๆ ของโลก รวมถึง

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และจีน อีกทั้งเคยเกิดขึ้นในซีก

โลกตะวันตกและอเมริกาใตมาแลว แตถูกกําจัดอยางรวดเร็ว.

ไขหวัดหมูแอฟริกา

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผานมาหาตอน ผูเขียนไดชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของการ  

ยุบพรรคอนาคตใหม เพราะการกูยืมเงินหัวหนาพรรค

เปนจํานวนมากถึง 191,200,000 บาท ขัดกับบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 45 ที่มี “ความมุง

หมายเพ� อรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

โดยกําหนดกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหาร

พรรคการเมือง เพ� อใหพรรคการเมืองเปนของประชาชนอยางกวาง

ขวาง และมีการบริหารกิจการภายในของพรรคการเมือง ที่เปนไป

ตามหลักความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง โดยเฉพาะ

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง และพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติ

หนาที่หรือดําเนินกิจกรรมได โดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือ

ชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย (เนน

โดยผูเขียน) โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้งพรรคการเมือง

ตั้งแตเริ่มแรก และกําหนดใหการบริหาร การสงผูสมัครรับเลือก

ตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินกิจกรรมอ� นๆ ของ

พรรคการเมือง สมาชิกตองมีสวนรวมดวย อันเปนการปองกัน

มิใหพรรคการเมืองเปนธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

อาศัยความไดเปรียบทางการเงินมาเปนผูบงการพรรคแตเพียงผู

เดียวหรือกลุมเดียวได รัฐสภาจึงไดตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ขึ้นเปนกฎหมายตาม

ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 45 บัญญัติไว”

ขณะเดียวกัน การกูยืมเงินหัวหนาพรรคเปนจํานวนมาก

ถึง 191,200,000 บาท ยังขัดกับหลักการสากลของประเทศที่

ประชาธิปไตยพัฒนาแลว ที่พบไดในการศึกษาของ Anika Gauja 

(Political Parties and Elections: legislating for representative 

democracy. London: Routledge, 2010.) ที่กฎหมาย

พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเหลานี้วางอยูบนหลักการ

พื้นฐานรวมกัน นั่นคือ ทุกประเทศลวนตองการขจัดปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชันและการเกิดสภาวะรวมศูนยในพรรคการเมือง 

(corruption and centralization in party politics) เพ� อสรางเวที

ทางการเมืองที่เสรีและเปนธรรมใหแกผูสมัครและพรรคการเมือง

ทุกพรรค

แตกระนั้น เราตองยอมรับความเปนจริงอยางหนึ่งวา 

พรรคการเมืองทุกพรรคจําเปนตองใชเงินในการดําเนินกิจการตางๆ 

จริงๆ แลวในสหราชอาณาจักร กฎหมายพรรคการเมืองอนุญาต

ใหพรรคการเมืองกูยืมเงิน แตการกูยืมเงินของพรรคการเมืองตอ

ปจเจกบุคคลหรือบริษัทก็กระทําในลักษณะที่ไมไดกูยืมจากแหลง

เดียวเปนจํานวนเงินมหาศาล แตกระจายออกไป ดังปรากฏใน

รายการการกูเงินของพรรคแรงงานและพรรคอนุรักษนิยมในชวง 

ค.ศ.2006 ดังที่ผูเขียนไดนําเสนอขอมูลนี้ ไปในตอนกอนๆ แลว

การหามไมใหพรรคการเมืองกูเงินยอมจะเปนอุปสรรค

ตอพรรคการเมืองที่มีทุนนอย แตการใหกูเงินยอมจะตองมี

เง� อนไขที่ไมนําไปสูการครอบงําพรรคโดยผูใหกู การแกไขปญหา

พรรคการเมืองที่มีทุนนอยอาจจะใชแนวทางที่ใหรัฐใหเงินสนับสนุน

แกพรรคการเมือง อยางในกรณีของสวีเดนและอีกหลายประเทศ

แตก็จะนําไปสูปญหาอีกปญหาหนึ่งนั่นคือ ปญหาความ

แตกตางระหวางสถานะเอกชน-มหาชนของพรรคการเมือง (the 

Public-Private Distinction) การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาพรรคการเมืองในแถบยุโรป

ตะวันตกหลายประเทศ ทําใหพรรคการเมืองที่มีวิวัฒนาการจาก

พรรคการเมืองแบบมวลชน มาเปนพรรคการเมืองที่พึ่งพาการ

สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ หรือที่เรียกวา “Cartel Party” 

อาจทําใหพรรคการเมืองสรางความสัมพันธใกลชิดกับภาครัฐ

มากกวาประชาชนในพื้นที่ เพ� อใหมั่นใจวาจะไดรับเงินสนับสนุน

จากรัฐอยางตอเน� อง นอกจากนี้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองยัง

ทําใหพรรคการเมืองไมพยายามหารายไดเขาพรรค แตจะหวังพึ่ง

เงินสนับสนุนจากภาครัฐเทานั้น พรรคการเมืองจึงอาจกลายเปน

องคกรของรัฐมากกวาองคกรของประชาชน หรือเปนตัวแทนของ

ประชาชนอยางแทจริง หรืออาจจะมีปญหาในแบบตางๆ ได (ดู

ปญหาลาสุดที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักธรรม: ‘ไทยรักธรรม’ ดิ้นสูคดี

ยุบพรรค ลั่นไมโกง แคไมมีเงินคืน 7 มกราคม 2565 เวลา 16.55 

น. https://www.thaipost.net/politics-news/59931/)

ทั้งนี้ มีนักวิชาการแนะนําวา เงินสนับสนุนพรรคการเมือง

ควรเปนเพียงแครายไดที่ชวยสนับสนุนพรรคการเมืองสวน

หนึ่งเทานั้น ไมควรเปนรายไดหลักของพรรค เงินสนับสนุน

พรรคการเมืองที่เริ่มมีการพัฒนาจากยุโรปตะวันตกกลายเปนปจจัย

สําคัญตอพรรคการเมืองในปจจุบัน และแนวคิดเร� องการจัดสรร

เงินสนับสนุนพรรคการเมืองดังกลาวไดขยายไปสูประเทศตางๆ ทั่ว

โลก

แตก็มีนักวิชาการที่เห็นแยงวา การไดรับเงินสนับสนุนจาก

รัฐไมไดทําใหพรรคการเมืองตองกลายเปนองคกรของรัฐเสมอไป 

เพราะมีพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐ และ

ยังสามารถคงความเปนองคกรเอกชน (private organization) ใน

กิจการภายในของพรรค และไมไดเปดใหมีการตรวจสอบจาก

ภายนอกอยางจริงจัง ทั้งนี้ขึ้นอยูวาพรรคการเมืองถูกควบคุมโดย

กฎหมายมหาชนมากนอยเพียงใด

แตอยางไรก็ตาม การจะจัดวาพรรคการเมืองเปนองคกร

เอกชนหรือมหาชนนั้นยังมีปญหายุงยากมาก และยังคงเปนเร� องที่

จะตองถกเถียงกันตอไปในหมูนักรัฐศาสตรและนักนิติศาสตร แต

ที่พอจะกลาวไดอยางหนึ่งก็คือ หากในกรณีที่พรรคการเมืองได

รับเงินสนับสนุนจากรัฐเปนจํานวนมาก ก็จะมีขอผูกมัดเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางการเงินภายใตกฎหมายมหาชน หรือพระราชบัญญัติ

พรรคการเมืองมากกวากรณีที่พรรคการเมืองไดรับเงินสนับสนุน

นอยหรือไมไดรับเลย

ในระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองของไทย ถือวารัฐ

ไดใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเปนจํานวนที่สูงมาก การจัดสรร

เงินอุดหนุนใหแกพรรคการเมืองประจําป 2562 ไดมีการจัดสรรให

แกพรรคการเมือง จํานวน 77 พรรคการเมือง รวมเปนเงินจํานวน 

117,700,603.74 บาท จึงทําใหน�าสังเกตเกี่ยวกับความเปนไปไดใน

การควบคุมการเงินของพรรคการเมือง เพ� อใหเกิดความเปนธรรม

แกทุกฝายที่ลงสนามเลือกตั้ง

สวนในกรณีของเงินบริจาคจะพบวา เงินบริจาคจํานวน

มหาศาลและการสนับสนุนชวยเหลือตางๆ จากบริษัทถือเปน

เร� องที่อาจจะเปนอันตรายสําหรับกระบวนการทางการเมือง

แบบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐตางๆ (หรือในกรณีของสวีเดน 

พรรคการเมืองตางๆ มาจับมือทําสัตยาบันกันเองที่จะไมรับเงิน

บริจาคจากธุรกิจเอกชน) จึงไดออกกฎหมายในรูปแบบตางๆ 

เพ� อปองกันหรือจํากัดโอกาสความเปนไปไดที่บริษัทเอกชนหรือ

ปจเจกบุคคลที่มั่งคั่งจะมีอิทธิพลในทางการเมือง ผานการบริจาค

หรือการอุดหนุนชวยเหลือตางๆ ตอพรรคการเมือง และไดออก

มาตรการที่จะทําใหพรรคการเมืองยังคงสามารถรักษาความเปน

อิสระจากผลประโยชนสวนตัวของคนรวยไมกี่คน มาตรการดัง

กลาวคือการกําหนดรายไดสวนตัวที่พรรคและผูสมัครจะสามารถ

รับได ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ดังนั้น จากเง� อนไขของความจําเปนในการตองมีเงินทุน

สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เราจึงไมคอยจะเห็น 

“พรรคคนจน” มีบทบาทอะไรมากนักในทางการเมืองไทย เพราะ

การจะมีบทบาทตองมีทุนมากพอที่จะใชไปกับส� อกับการบริหาร

จัดการโซเชียลมีเดีย และการเดินสายไปที่ตางๆ ในประเทศหรือ

ตางประเทศ หรือแมกระทั่งจางนายหนาตางประเทศไวติดตอ

ประสานงาน เอาแคคนจนที่ไมคิดเลนการเมืองก็ยังจะไมสามารถ

ดํารงชีวิตปกติไดอยูแลว ทั้งตัวเองและครอบครัว และดวยเหตุ

นี้เวลาเปดเผยบัญชีทรัพยสินของนักการเมืองที่มีทรัพยสินเปน

จํานวนมากจึงเปนที่ไมน�าประหลาดใจ อยางไรก็ตาม ในฐานะนัก

รัฐศาสตร ผูเขียนก็ยังยืนยันวา เห็นดวยที่พรรคการเมืองควรกูเงิน

ไดกับสถาบันการเงิน เพราะเวลาใครไปกูธนาคารก็ไมไดรูสึกวาเปน

หนี้บุญคุณธนาคาร และธนาคารก็ไมไดจะเมตตาโอนออนผอนปรน

ยามที่เราไมมีปญญาสงดอก เพราะตองวากันไปตามเนื้อผา

ที่ผานมาจะไมคอยไดยินขาววาพรรคการเมืองกอนหนา

พรรคอนาคตใหมไปกูเงินใครหรือสถาบันการเงินที่ไหน ก็ใหน�า

สงสัยวาพรรคเหลานั้นเอาเงินที่ไหนมาใชจายในกิจกรรมทางการ

เมืองของพรรค แตผูคนก็มักจะมองไปที่ “นายทุนพรรค” ซึ่งคน

ที่เปนนายทุนพรรคก็มีทั้งที่เปนหัวหนาพรรค กรรมการบริหาร

พรรค หรือไมก็อยูนอกพรรคแตสนับสนุนพรรค ซึ่งกฎหมาย

พรรคการเมืองก็ไดกําหนดขอบเขตไว และตองเปดเผยให

สาธารณะรับรูตรวจสอบได แตที่ไมรู ตรวจสอบไมไดก็คงมี และ

ก็มีวิธีทํากันอยู แตพรรคที่มีหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหาร

พรรคเปนนายทุน ก็จะมีความชัดเจนในเร� องความสัมพันธระหวาง

สมาชิกพรรคที่เปนนายทุนกับที่สมาชิกพรรคมักจะไมคอยมีความ

เปนอิสระและความเปนตัวของตัวเอง ยกเวนวามีฐานเสียงแน�น 

ทั้งๆ ที่ไมมีทุนหนาพอที่จะเปนนายทุนพรรคได การกําหนดตัว

คนลงสมัครเขตไหนหรือกําหนดลําดับบัญชีรายช� อก็อยูในมือของ

สมาชิกพรรคที่เปน “นายทุนพรรค”

สวนในกรณีของอนาคตใหมไมไดมีนายทุนพรรคที่จะมีกลวิธี

หลอเลี้ยงกิจการของพรรคโดยไมตองกูเงิน แตเปนเร� องที่พรรค

กูเงินอยางเปนกิจจะลักษณะ ซึ่งน�าจะเปนเร� องดีกวาปลอยให

หัวหนาหรือกรรมการบริหารพรรคมีอิทธิพลตอสมาชิกพรรค ซึ่ง

สมาชิกเหลานั้นจะไมมีความเปนอิสระไดเต็มที่ เพราะเวลาจะ

เดินทางไปไหน ใชเงินหาเสียง ฯลฯ ก็อาศัยเงินจากนายทุนพรรค

อุดหนุนจุนเจืออยู แตถาพรรคกูเงินมาใช คนในพรรคก็ยอมตอง

มีอิสระมากขึ้นกวาจะตองอยูภายใตนายทุนพรรค แตนั่นหมายถึง

การกูเงินจากสถาบันการเงิน อยางในกรณีของประเทศกรีซ แต

ในกรณีของอนาคตใหม การกูเปนการกูจากหัวหนาพรรค การกู

หัวหนาพรรคอาจจะเกิดจากความจําเปนที่ไมสามารถไปกูสถาบัน

การเงินได เพราะจะตองมีเง� อนไขที่เขาเกณฑ และดูเหมือนวา

สถาบันการเงินในประเทศไทยอาจจะยังไมเคยใหพรรคการเมือง

กูมากอนดวย ขณะเดียวกัน สมาชิกพรรค รวมทั้งหัวหนาพรรค

อนาคตใหมเองก็ไมอยากจะใหพรรคอยูในสภาพของพรรคการเมือง

เหมือนพรรคกอนหนาบางพรรค ที่ใหหัวหนาหรือกรรมการบริหาร

พรรคที่เปนนายทุนมีอิทธิพลตอลูกพรรค และถาไปกู “คนอ� น” ก็

ยอมเขาขายใหคนนอกมามีอิทธิพล และคนไทยก็จะเขาใจไปวา 

พรรคอนาคตใหม “เปนสมบัติของ” ผูใหกูคนนั้น และดวยความ

จําเปนและเหตุผลที่ตองการหลุดออกจากเง� อนไขเกาๆ เหลานี้ อาจ

ทําใหพรรคอนาคตใหมตัดสินใจกูเงินหัวหนาพรรค เพราะอยางไร

ก็ตาม โดยกฎระเบียบและในทางปฏิบัติ ผูที่ไดช� อวาเปนหัวหนา

พรรคยอมมีอํานาจและอิทธิพลในพรรคมากกวาคนอ� นๆ อยูพอ

สมควรอยูแลว แตคนในพรรคเปนคนรุนใหมมีอุดมการณ หัวหนา

พรรคก็มีอุดมการณและพรรคเองก็มีอุดมการณ และตองการเปน

พรรคการเมืองเพ� ออนาคตใหมที่ดีกวา และมุงสูเสรีภาพและความ

เสมอภาคของผูคนในสังคม

ดังนั้น แมจะกูเงินหัวหนาพรรค ก็ใชวาลูกพรรคจะตอง

เกรงใจหรือติดหนี้บุญคุณตามธรรมเนียมแบบไทยๆ เพราะพรรคนี้

เขาพยายามมีอุดมการณที่จะไมเอาธรรมเนียมแบบไทยๆ ที่ทําให

คนไมเทากันอยูแลว ที่สําคัญถาหัวหนาพรรคยืนยันและทําสัญญา

กับคนในพรรควา “ถึงแมพรรคกูเงินผม แตพวกคุณไมตองมา

เกรงใจผมนะ ทุกคนเทาเทียมกันในพรรคของเรา กูสวนกู ไมเกี่ยว

กัน ที่สําคัญผมก็เปนลูกหนี้เหมือนๆ กับพวกเราทั้งหมดแหละครับ 

พวกเราเปนสวนหนึ่งของทั้งหมดที่แบงแยกไมได เรามีเจตจํานง

รวมกันครับ”

แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ สมาชิกพรรคจะมีความเปนอิสระ

ไดจริงแคไหน? และพรรคจะเอาเงินที่ไหนไปใชหนี้เจาหนี้ซึ่งก็คือ

หัวหนาพรรค? และการที่หัวหนาพรรคเปนลูกหนี้ตัวเองมันจะสง

ผลยังไง? และหากพรรคหารายไดไมพอใชหนี้ใชดอก แตเจาหนี้

คือหัวหนาพรรคโอนออนผอนผันให จะเกิดความสัมพันธทางความ

รูสึกตอหัวหนาพรรคที่เปนเจาหนี้ผูมีเมตตาอยางไร? เกิดขอกังวล

วาสมาชิกพรรคจะมีความเปนอิสระไดจริงแคไหน? และพรรค

จะเอาเงินที่ไหนไปใชหนี้เจาหนี้ซึ่งก็คือหัวหนาพรรค? และการที่

หัวหนาพรรคเปนลูกหนี้ตัวเองมันจะสงผลยังไง? และหากพรรคหา

รายไดไมพอใชหนี้ใชดอก แตเจาหนี้คือหัวหนาพรรคโอนออนผอน

ผันให จะเกิดความสัมพันธทางความรูสึกตอหัวหนาพรรคที่เปนเจา

หนี้ผูมีเมตตาอยางไร?

ถาตอบคําถามเหลานี้ ไดอยางมีเหตุมีผล และมีหลักฐาน

ทั้งเชิงประจักษและไมประจักษ เชน อาจจะตอบวาวิสัยทัศนของ

เจาหนี้และวิสัยทัศนของหัวหนาพรรคน�าจะสอดคลองกัน เพราะ

ทั้งสองสถานะในรางเดียวกันตางตองการใหพรรคโต เจาหนี้

พรรคก็ตองการไดเงินคืน และหัวหนาพรรคก็ตองการใหพรรค

ไดเสียงขางมากในสภา สองบทบาทในรางเดียวแตมีเปาหมาย

เดียวกัน แตคําตอบนี้ก็ยังไมไดยืนยันวาลูกพรรคมีความเปน

อิสระ แตถาคิดตาม “ตรรกะทางเศรษฐศาสตรและบทบัญญัติ

ทางกฎหมายของไทย พรรคการเมืองไทยกูเงินไดแน�ๆ ตราบใดมี

ผูยินยอมจะใหกูและรับความเสี่ยงเหมือนกับที่พรรคการเมืองใน

ตางประเทศ เชน ประเทศกรีซทําเปนประจํา กูจากธนาคารโดย

ใชหลักประกันซึ่งเปนเงินสนับสนุนจากรัฐสําหรับการเลือกตั้ง ซึ่ง

พรรคจะไดรับในอนาคต” พรรคการเมืองในบานเราก็ตองกูเงินได 

และไมวาจะกู ใครก็ตาม

แตหากวากันที่เจตนารมณแหงกฎหมาย-รัฐธรรมนูญไทยที่

ตองการความเปนอิสระของพรรคการเมืองและ ส.ส.ในพรรคดวย 

ก็คงตองตีความกันวุนวายพอสมควร เพราะบางคนก็ออกมาบอกวา

กูเงินหัวหนาพรรคได เพราะพรรคยังเปนอิสระ แตถากู “คนนอก

พรรค” พรรคจะไมอิสระ ซึ่งก็จริง แตความเปนอิสระของคนใน

พรรคเลา?

และถาอธิบายในทางปจจัยเร� องวัฒนธรรมการเมืองหรือ

วัฒนธรรมอุปถัมภแบบเจาหนี้ลูกหนี้แบบไทยๆ ที่นอกจากจะเปน

เร� องที่นักรัฐศาสตรใสใจแลว ยังเปนเร� องที่คนไทยสวนใหญที่เปน

หนี้หรือเจาหนี้ยอมซาบซึ้งดี เม� อป พ.ศ.2549 ทักษิณ ชินวัตร 

หัวหนาพรรคการเมือง ที่เปนนายกรัฐมนตรียุบสภาผูแทนราษฎร 

ทั้งๆ ที่สภาไมไดมีปญหาอะไร ปญหามีแตที่ตัวหัวหนาพรรค แต

หัวหนาพรรคก็ยุบสภาทําให ส.ส.ตองไปลงหาเสียงเลือกตั้งใหมทั้งๆ 

ที่เพิ่งเลือกตั้งไปไดปเดียว แตไมมี ส.ส.พรรคไทยรักไทยคนใดออก

มาคัดคาน เพราะอาจจะเปนวาตัวเองไมตองจายเงินคาหาเสียงเอง 

ถาเปนประเทศอ� นที่ ส.ส.มีความเปนอิสระ ส.ส.คงไมยอม ในกรณี

ของสหราชอาณาจักรยังตองมีการแกกฎหมายไมใหนายกฯ ยุบสภา

ไดตามอําเภอใจ แตตองไดเสียงสองในสามของ ส.ส.ในสภาถึงจะ

ยุบได แมวาพรรคจะไมไดกูเงินหัวหนาพรรคก็ตาม (ตอตอนหนา)

[แหลงอางอิง: Anika Gauja, Political Parties and 

Elections: Legislating for Representative Democracy, (London: 

Routledge, 2010); พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย, “การศึกษาเปรียบ

เทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

: นําไปสูการพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอรรัปชัน” อางใน วา

ดวย “เงินอุดหนุนพรรคการเมือง : ไทย เทียบตัวอยางจะจะกับ

อารยประเทศ” TCIJ 25 ธ.ค.2559 https://www.tcijthai.com/

news/2016/25/scoop/6614 ; Funding of Political Parties and 

Election Campaigns A Handbook on Political Finance, Elin 
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นายสัตวแพทยสรวิศ 

ธานีโต 

วิเคราะหการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม

จากมุมมองทางรัฐศาสตร? (ตอนที่หก)แซมซายแซมซายแซมซาย

ที่



ป็นประเด็นร้อนมาตั้งแต่ปีใหม่สำาหรับราคาหมูแพง                                                                   

กระทั่งมีการตั้งคำาถามถึงสาเหตุ โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African 

Swine Fever:  ASF) ในหลายประเทศ รวมถึงประ 

เทศเพื่อนบ้านรอบๆ ไทย  แต่หน่วยงานรัฐยังออกมายืนยัน

ว่ายังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยแต่อย่างใด และราคาหมู

ที่ขึ้นมาจากกำาลังผลิตที่ลดลง

กระทั่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยรายงานของ

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ที่ทำาการ

ผ่าชันสูตรซากสุกร 1 ซาก เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของการตาย

เฉียบพลัน รอยโรคที่พบจากซากสุกรเมื่อปีก่อน และผลการ

ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

ทำาให้วินิจฉัยได้ว่า สุกรตัว

ดังกล่าวติดเชื้อไวรัสอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร

โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวา 

คม 2564 ภาคีคณบดีคณะ

สัตวแพทยศาสตร์แห่งประ 

เทศไทย ยังได้รายงานเรื่อง

นี้ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ แต่

ปรากฏว่า นายสัตวแพทย์   

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุ 

สัตว์ ปฏิเสธว่ายังไม่เคยเห็น

หนังสือดังกล่าว แต่ระบุว่าจะ

เร่งดำาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สำาหรับนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้รับแต่งตั้งจาก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

มายาวนานตั้งแต่ปี 2561

ก่อนหน้านั้นเคยดำารงตำาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระ 

ทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, ผู้อำานวย

การสำานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

และเคยเป็นปศุสัตว์จังหวัดในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจัง 

หวัดราชบุรี, นครปฐม, นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

นายสัตวแพทย์สรวิศยังเคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประ 

จำาปี 2560 ระดับดีเด่น ด้านพัฒนาการให้บริการ ผลงาน 

เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK รวมถึงได้รับ                    

การคัดเลือกเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชา                                                                         

ชีพและบริการสังคม ประจำาปี 2559 จากสัตวแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังเคย                                                                               

ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระประจำาปี 2557-2558 

จบการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะเข้ารับราชการในตำา 

แหน่งนายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ เมื่อเดือน

สิงหาคม 2531

เป็นหนึ่งในคนที่ถูกนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องต่อคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อ

ให้ตรวจสอบกรณีหมูแพง ร่วมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์.

ผมจึงเป็นแกะดำาที่หลงเข้าฝูงแกะขาวได้ เพราะนิสัยมุมานะเลิกเวร

แล้วก็ยังอ่านหนังสือทุกวัน ทำาให้สามารถสอบเข้าได้แล้วยังได้ทุนการ                                                                                     

ศึกษาท่ีไม่มีใครคาดว่าผมจะทำาได้ ผมไม่ได้ดูดวงดูหมอ เอาแต่ดูหนังสือ

น้ันเป็นเรื่องแรกท่ีผมเชื่อว่า เราสามารถลิขิตชีวิตของเราเองได้

ด้วยตัวเอง ผมรับราชการมาจนพอแล้วเพราะรู้สึกภายในว่าตัวเองจะอายุ

ไม่ยืน ผมเออร์ลีรีไทร์เมื่ออายุ ๕๓ ปี  คิดไว้ในใจตลอดเวลาว่าจะตายเมื่อ

อายุ ๖๓ ดังน้ันจึงไม่ได้มีความทะเยอทะยานในเรื่องใดๆ สนใจแต่พุทโธ 

แต่รอดมาถึงอายุ ๖๘ ปีเกือบถึงวันเกิด อาการหัวใจเต้นเร็วรุนแรงมาก  

แต่ก็ยังมีบุญสามารถพาตัวเองไปโรงพยาบาลได้ ปรากฏว่าเส้นเลือดเล้ียง

หัวใจอุดตันสามเส้น ล้ินหัวใจก็ร่ัว แต่ก็สามารถมีชีวิตรอดมาได้เกือบสอง

ปีแล้วครับ ผมเชื่อว่ากรรมดีท่ีกระทำากับผู้ป่วยทุกคนเย่ียงบิดามารดาตาม 

คำาส่ังสอนของอาจารย์หมอสุพจน์ อ่างแก้ว ทำาให้ผมรอดชีวิตมาได้

ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้สนใจการทำานายใดๆ ว่าจะดวงตกถึงมรณะ แล้ว                                                                                        

อาการของโรคยังรุนแรงมาก โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมาก แต่เป็นพระ 

คุณของคุณหมอวิจิตรา อ่างกระโทก ที่ทำาให้รอดชีวิตมาได้ นี้เป็น

ตัวอย่างของดวงบ้าน (ดวงผม) ที่เป็นไปตามกรรม ตายก็ฝัง ยังก็เลี้ยง 

แต่เพราะยังไม่หมดกรรมทำาให้รอดมาได้อย่างเหลือเชื่อ หันมามอง

เรื่องการทำานายเรื่องการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ กรรม

ของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมของประชาชน  ตราบใด                                               

ที่คนไทยยังค้ายาเสพติด ทุจริตคอร์รัปชัน ทำาอย่างไรกรรมดีก็ไม่บัง 

เกิด ถ้าต้องการให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เราทุก

คนต้องร่วมกันสร้างกรรมดี อย่าหวังพึ่งสวดมนต์ข้ามปี แต่เมาแล้ว

ขับทั่วประเทศ, แอบเปิดบ่อนในช่วงเทศกาล ไม่ช่วยกันป้องกันโรค

ระบาด ประเทศไทยตกกลียุคเพราะคนไทยไม่นิยมบูชาความดี ความ

เมตตา ความยุติธรรมเป็นสรณะ ยึดถือแต่อำานาจอิทธิพลเงินตราเป็น

สรณะ ทำาให้เป็นกลียุค เพราะยึดถือความเลวเป็นหลักปฏิบัติ

หมดฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนก็ต้องประสบกับปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ เข้า

ฤดูแล้งก็ต้องประสบปัญหาน้ำาแล้ง ตามมาด้วยน้ำาท่วมซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า 

วันนี้ก็หวังว่าโอไมครอนจะเป็นโรคตามฤดูกาล ทั้งๆ ที่ทั้งหมอและนัก

วิทย์ ไม่ได้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างจริงจัง 

เชื่อแต่ท่ีฝร่ังว่า ก่อนส้ินปีไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดไวรัสสายพันธ์ุใหม่รุนแรง 

ต่างพากันเปิดประเทศ เปิดหน้ากาก ประกาศใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล                                                                                           

ผลก็คือมนุษยชาติแพ้ไวรัสตัวจิ๋วอีกตามเคย ผมเคยเตือนแล้วว่าจะ                                                                                    

เปิดประเทศต้องให้แน่ใจก่อนว่าจะปราบไวรัสได้อยู่หมัด ภูเก็ตแซนด์                                                                                           

วิชก็ได้แต่นักแสวงโชค นักท่องเท่ียวเมียไทย มากอบโกยผลประโยชน์ 

เพราะรัฐบาลมีวิสัยทัศน์สั้น

ปัญหาหนักของประเทศไทยวันนี้ก็คือน้ำามันแพง หมูแพง (กิโล 

กรัมละ ๒๕๐ บาท) คนไม่กินหมูก็พลอยเดือดร้อนตามไปด้วย เพราะ

ค่าครองชีพสูงขึ้น รัฐบาลก็ได้แต่ตามล้างตามเช็ด ควบคู่กับประชา

นิยมในทางการหวังผลในการครอบครองอำานาจ ประชานิยมที่หวัง

ผลแต่การเมืองเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทุกอย่างในประเทศ วันน้ีหญิง

5บทความ

ล่อยมาชุดใหญ่ทีเดียว

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” บอกว่า “พยายาม

อดทนอดกลั้นมาตลอดกับความพยายามที่จะใส่ร้าย

ป้ายสี ทำาลายความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง โดยคน

กลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเครือข่ายเผด็จการอนุรักษ์นิยม”

จากเรื่องวัคซีน ไปโผล่เรื่องเครือข่ายเผด็จการอนุรักษ 

นิยม

ถือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นอยู่เหมือนกันนะ

ใครคือ “เผด็จการอนุรักษนิยม”

“ธนาธร” และพวกถือตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

แล้วเหมารวมว่าฝ่ายที่คิดตรงข้ามตัวเองทั้งหมด อยู่ใน

เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยมใช่หรือไม่

มันหมิ่นความรู้สึกนึกคิดกันเกินไปหรือเปล่า 

เสียงวิจารณ์ “ธนาธร” เรื่องฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ปกติ  

ถือเป็นการวิจารณ์แบบปกติในฐานะที่ “ธนาธร” เป็นบุคคล

สาธารณะ 

ขนาด “สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” ผู้เป็นแม่ยังหวังให้ลูกชาย 

เป็นเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย ไม่มีการโกงกิน หรือเป็นสี จิ้นผิง ใน

เมืองไทยก็ได้ อุทิศตัวมาช่วยประเทศ ไม่ใช่เข้ามากอบโกย 

เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องอดทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

ตราบใดที่ยังมีข้อสงสัย “ธนาธร” ควรต้องตอบคำาถาม  ไม่ใช่

ขู่ฟ้องกลับคนวิจารณ์เหมือนที่นักการเมืองหน้าบางหลายคน

ชอบทำากัน

การวิจารณ์ “ธนาธร” คือการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียด

ชัง สร้างความเสียหายจริงหรือไม่

ก็น่าจะจริงบางส่วน โดยเฉพาะในโซเชียล ที่วิจารณ์กัน

มันปากและเลยเถิด 

แต่ “ธนาธร” ก็น่าจะรู้ว่า ในโซเชียลมีการวิจารณ์แบบ

ไร้ซึ่งความรับผิดชอบมานาน และรัฐบาลเองก็โดนแบบนี้ ไม่

น้อยเช่นกัน 

รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ไปดูความเป็นจริงเถอะครับ กลุ่มผู้สนับสนุน “ธนาธร”  

โจมตีสถาบันเบื้องสูงในโซเชียลอย่างหยาบคาย และรุนแรง  

ขณะที่ พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้าของ “ธนาธร” ยืนหยัดที่

วัคซีน-เผด็จการ?

จะให้มีการยกเลิก ม.๑๑๒ ให้จงได้ 

เมื่อวันนี้ “ธนาธร” บอกว่า 

“...ดังนั้นผมจึงขอใช้สิทธิดำาเนินการฟ้องคดีตามกฎหมาย

ต่อคนกลุ่มนี้ และต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องไม่ให้รัฐนำา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองถืออยู่ในมือ มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง

ความเกลียดชังในหมู่ประชาชน รวมถึงทำาลายผู้ที่เห็นต่างกับรัฐ

อีกต่อไป...”

หลายคนคงได้ไปเจอ “ธนาธร” ที่ศาล 

เอาเถอะครับ...เป็นนักการเมืองควรใจกว้าง 

ข้อมูลการฉีดวัคซีน เป็นข้อมูลส่วนตัวก็จริง 

แต่ ข้อมูลนี้ บุคคลสาธารณะจำานวนมาก นำามาเปิดเผยต่อ

สาธารณะผ่านโซเชียลด้วยตัวเองกันอย่างครื้นเครง

เป็นเทรนด์ของสังคมเสียด้วยซ้ำา 

ดารา นักร้อง นักรัก นักการเมือง ใครไปฉีดวัคซีนมันต้อง

แข่งกันโชว์ 

แฟนคลับเข้าไปกดไลก์ กดแชร์ ให้ความเห็นในเชิงยกย่อง 

บันเทิง ก็เยอะแยะไปหมด

ไม่มีอะไรต้องเก็บเป็นความลับจากผู้อื่น 

“ธนาธร” เองก็ไม่ควรคิดว่าข้อมูลส่วนนี้ห้ามใครแตะ ก็ใน

เมื่อตัวเอง ร่วมรณรงค์กับรัฐบาลให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน ไม่ใช่

หรือ

ลองคิดดูการที่ “ธนาธร” นำาภาพตัวเองไปฉีดวัคซีน เข็ม 

๑ เข็ม ๒ หรือ เต็มแขน มาเผยแพร่ต่อสาธารณะ มันจะเป็นการ

รณรงค์ที่ได้ผลกว่าเพียงแค่คำาพูดไม่กี่คำาหรือเปล่า

แฟนคลับจะแห่ไปฉีดวัคซีน AstraZeneca กันล้นหลาม

แล้วจะเดียดฉันท์การนำาข้อมูลฉีดวัคซีนมาเผยแพร่ทำาไม

เพียงแต่ เรื่องราว บีฟอร์ แอนด์ อาฟเตอร์ มันมีซัมติง!

ถ้า “ธนาธร” ไม่ได้คิดว่าเป็นเกมการเมือง มันก็ไม่มีอะไรใน

กอไผ่ 

แต่ “ธนาธร” เชื่อว่า เป็นฝีมือเผด็จการ และโพสต์ในเฟซ 

บุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไว้

ซะยาวเหยียด

...คนกลุ่มนี้ปลุกปั้น แต่งเรื่องไม่จริง พูดซ้ำาๆ ทุกวัน เพื่อให้

ชื่อเสียงผมเสียหาย เพื่อให้ประชาชนเกลียดชังผม ถึงวันนี้มีคน

จำานวนหนึ่งเข้าใจผมผิดเพราะการกระทำาของคนกลุ่มนี้...

...ในครั้งนี้ พวกเขากล่าวหาว่าผมแย่งวัคซีนคนแก่ กล่าวหา

ว่าผมด้อยค่าวัคซีนแต่กลับไปฉีดเสียเอง นำาหลักฐานผิดฝาผิดตัว 

มาผูกเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจว่าผมใช้อำานาจบาตรใหญ่แซงคิว

ประชาชน 

พวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ นำาข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผม ออกมาเปิดเผยในท่ีสาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงเหล่าน้ี...

แน่นอน เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผมตระหนักดีถึง

สถานะของตนเอง พยายามครองตนให้เหมาะสม และระมัดระวัง

ตัวเองอยู่เสมอไม่ให้มีการใช้ความเป็นบุคคลสาธารณะของตนเอง

เพื่อได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ

...แต่การกระทำาท่ีน่ารังเกียจของคนกลุ่มน้ี และการร่วมสนับ 

สนุนโดยไอโอของรัฐบาล กองทัพและบางพรรคการเมือง ที่รังแต่

จะสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน ไม่ได้ทำาร้ายผมคนเดียว 

ไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดนทำาลายจากคนกลุ่มนี้ ยังมีนักประชา 

ธิปไตยและนักสิทธิมนุษยชนอีกเป็นจำานวนมากที่ถูกคนกลุ่มนี้ทำา 

ลายชื่อเสียง...

ครับ...“ธนาธร” มองว่า การโจมตีเขา ทำากันเป็นขบวนการ 

กระทำาการอย่างน่ารังเกียจ

มีทั้งเผด็จการ ไอโอกองทัพ พรรคการเมืองบางพรรค  

รวมหัวกันเล่นงานเขาเรื่อง ไปฉีดวัคซีนแล้วไม่บอกใคร  

แปลความได้ว่า เล่นใหญ่จริงๆ 

ที่จริงไม่มีอะไรซับซ้อน การวิพากษ์วิจารณ์ “ธนาธร” 

เรื่องวัคซีน เป็นเพราะเจ้าตัววิจารณ์รัฐบาลเรื่องวัคซีนอย่างเผ็ด

ร้อนมาก่อน 

ไม่ต่างอะไรจากสงฆ์ผู้ทรงศีล แต่เมื่อเกิดพฤติกรรมเสี่ยง

ว่าจะผิดศีล ย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา

อย่างมาก 

มีใครต้องการทำาลาย “ธนาธร” หรือเปล่า?...

ประเด็นนี้ ไม่ทราบจริงๆ 

แต่เรื่อง “ธนาธร” ไปฉีดวัคซีน AstraZeneca หลังจาก

วิพากษ์วิจารณ์ AstraZeneca อย่างเผ็ดร้อน ลามไปใช้คำาว่า  

“วัคซีนพระราชทาน” สังคมแค่ต้องการจุดยืนของ “ธนาธร”  

เท่านั้นเอง 

เพราะในวันนั้นเกิดข้อสงสัยว่า “ธนาธร” โจมตีรัฐบาล

หรือวิจารณ์ใครกันแน่ 

มีการทำาสถิติไว้ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ที่ “ธนาธร”  

กล่าวหาเรื่อง “วัคซีนพระราชทาน” 

เน้นย้ำาถึง ๑๐ ครั้ง ว่า ประเด็นการผูกขาดวัคซีน เจรจา

เพียงเจ้าเดียวโดยบริษัทเอกชนสยามไบโอไซเอนซ์ ซ่ึงเป็นบริษัท

ที่รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นผู้ถือหุ้นเบ็ดเสร็จทั้งหมด ๑๐๐%  

ใช้คำาว่า “บริษัทเจ้าเดียว” 

“ธนาธร” เอ่ยชื่อ “วชิราลงกรณ์” ตรงๆ 

ตั้งหัวข้อกล่าวหา “วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย”

โจมตี การทำางานของสยามไบโอไซเอนซ์ ไร้ประสิทธิภาพ 

มีบริษัทลูกถึงสามบริษัท ทั้งยังติดต่องานกับต่างประเทศด้วย 

แต่ล้มเหลวทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูกทุกบริษัท ดำาเนินงานขาด 

ทุนทางธุรกิจไม่เคยมีกำาไรเลย

การผูกโยงไม่ใช่แค่เรื่อง แทงม้า AstraZeneca ตัวเดียว 

จนประชาชนไม่มีทางเลือก แต่ไปไกลถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยใช้เหตุว่าเพราะเป็นผู้ถือหุ้นสยามไบโอไซเอนซ์  

ฉะนั้นเมื่อ “ธนาธร” ไปฉีดวัคซีน AstraZeneca ก็ไม่

แปลกที่จะถูกทัวร์ลง 

เพราะเขาต้องการรู้กันว่า “ธนาธร” คุณเป็นคนประเภท

ไหนกันแน่.

ฟังธรรมร่วมสมัย

คำาตรัสของพระสันตะปาปา

ช่างตรงใจของข้าเป็นที่สุด

ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์

คือไม่ยอมมีบุตรหรือมีน้อย

แต่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันมาก

มันนำาเรื่องลำาบากมาบ่อยบ่อย

เห็นแก่ตัวแบบใหม่มิใช่น้อย

ฟังถ้อย โป๊ปฟรานซิส น่าคิดนะ

จงเหลียวแลข้าราชการสูงอายุบ้าง 

เรียน บ.ก.ไทยโพสต์

เห็นข้าราชการและพนักงานเทศบาลไม่มีบ้านอยู่อาศัยของ

ตัวเอง เช่าบ้านถูกๆ เดือนละ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพัน-หนึ่งพัน

ห้าร้อยบาท/เดือน) บ่นว่าลำาบากมาก คนเป็นคณะรัฐบาลไม่ลำาบาก

หรอก มันเป็นนายพลทหารทั้งเพ พออายุ ๖๐ ปีแล้วมีเบี้ยหวัดสูง

เดือนละกว่าหน่ึงแสนบาท/เดือนทุกคน จงเหลียวแลข้าราชการสูงอายุ

บ้าง จงเพิ่มเงินเบี้ยหวัด (Pension) หรือเบี้ยยังชีพให้ถึง ๑๘,๐๐๐ 

บาท/เดือน สมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่ออดีตปี ๒๕๕๓ พูดว่า

จะปรับให้ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ถ้าเป็นตอนเวลานี้มันก็  ๑๘,๐๐๐ 

บาท/เดือน เพราะมูลค่าเงินลดลงเหมือนปรอท อยู่ดีๆ นายกฯ ตู่แก

เอาเงินภาษีไปแจกบางคน ๕๐,๐๐๐ บาท  แต่คนจนจริงๆ ส่วนใหญ่ไม่

ได้รับ ข้าราชการจนๆ ก็ไม่ได้รับเลย อยู่ดีๆ เอาโทรศัพท์มือถือไปแจก

ข้าราชการ (ส่วนที่เขามีอยู่ก่อนแล้วก็มีซ้ำาซ้อนอีก).

คนนอกสายตา

 

ข้าราชการบำานาญมีบำานาญ เบ้ียหวัด ท่ีรัฐจ่ายให้เป็นรายเดือน 

จะมากน้อยแตกต่างกันตามแต่ชั้นยศก่อนเกษียณอายุราชการ ส่วน

ประชาชนทั่วไปเมื่ออายุเกิน ๖๐ ปีก็ได้เงินผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยไม่ใช่รัฐสวัสดิการ แต่ก็มีรายจ่ายในลักษณะรัฐสวัสดิ 

การจำานวนมาก ขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีไม่ได้มากมายเท่าประเทศ

รัฐสวัสดิการ ย่ิงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากเท่าไหร่ ปัญหาเรื่องสวัสดิการจะ

มากข้ึนเป็นเงาตามตัว เพราะมีคนต้องดูแลเยอะ ส่วนคนหาเงินมีน้อยกว่า 

ผมให้ข้อมูลแบบกลางๆ นะครับ เผื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ว่าประเทศไทยควรจะแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างไร. 

บทความยอดนิยมของสื่อทุกชนิด 

ในช่วงผลัดเปลี่ยนปี พ.ศ.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

บทความขายดีของสื่อในช่วงผลัดเปล่ียน พ.ศ. ก็คือการทำานาย

ดวงบ้านดวงเมืองของโหราจารย์ทุกสาขา ซ่ึงก็จะมีท่ีมาของการทำานาย

แตกต่างกัน อาศัยการโคจรของดวงดาวบ้าง อาศัยเวลาตกฟากของ

ผู้นำาบ้าง มาเปรียบเทียบกับเวลาตกฟากของประเทศบ้าง รัฐบาลบ้าง

ผมเป็นผู้หน่ึงท่ีไม่สนใจการทำานายทายทักของบรรดาโหราจารย์ 

เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ครั้งหนึ่ง ๑ ศาสตราจารย์ ๒ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ถูกครูบาอาจารย์บังคับรับศีล เพราะไปซุกซนดูหมอดู 

แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บังคับแบบเข้มงวด อนุโลมให้อ่านคอลัมน์

หมอดูทางหน้าหนังสือพิมพ์ได้ ทุกวันน้ีคุณยายก็ยังติดตามหมอดู เพื่อ                                                                                            

ที่ว่าจะได้รู้ว่าตัวเองมีโชคหรือไม่ แต่สำาหรับผมแล้วปฏิเสธไม่ให้คอ

ลัมน์หมอดูผ่านสายตาเลย

ผมเชื่อว่ากรรมที่เรากระทำามาโดยตลอดจะส่งผลเป็นการกระ 

ทำาของเราในปัจจุบัน ผมเป็นประเภทหมามองเครื่องบิน อยากจะ

เป็นวิศวะจุฬาฯ อย่างเดียว สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ก็ไม่

ตั้งใจเรียน เข้าวิทยาศาสตร์สุขภาพมหิดลก็ไม่ตั้งใจเรียน ทำาให้เป็น

รีพีทเตอร์ใช้เวลา ๖ ปีจึงจะจบรังสีเทคนิคจากมหิดล แต่ด้วยความ

ที่ยังเป็นหมาเห่าเครื่องบิน  ปรารถนาที่จะสอบเข้าปริญญาโทฟิสิกส์

การแพทย์ที่เป็นสาขาที่รับแต่คนเก่งประเภทเหรียญเงิน เหรียญทอง 

อหิวาต์หมูยังไม่เคลียร์

นิดหน่อยประกาศชูนโยบายบำานาญสูงวัยเดือนละ ๓,๐๐๐ ซึ่งถ้าประ 

เทศไทยร่ำารวยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายผมก็ไม่คัดค้าน  แต่เมื่อต้อง

กู้เงินมาใช้ทุกปีจนกลายเป็นดินพอกหางหมู ทำาให้หางหมูจวนจะขาด

แล้ว แต่เมื่องบประมาณแผ่นดินขาดดุลทุกปี การเพิ่มภาระแบบไม่

ทั่วถึงนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่บังควร  เพราะประเทศที่จ่ายโดยช่วยเหลือ

คนตกงาน (หรือไม่อยากจะทำางาน) พอใจที่จะเป็นขอทานของรัฐบาล 

วันนี้ก็เป็นหนี้บักโกรกทั้งสิ้น การจ่ายบำานาญสูงวัย (๖๐ ปี) ทุกคนนั้น 

เท่ากับส่งเสริมให้คนเกียจคร้าน แล้วยังไม่วางแผนชีวิต เดี๋ยวก็อายุ 

๖๐ ปีแล้ว ไม่ต้องทำาอะไรก็ได้ ๓,๐๐๐ ปัญหานี้อาจจะทำาให้เกิดการ

โกงอายุเพื่อรับบำานาญสูงวัยมากขึ้น

การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ต้องกระทำาตั้งแต่เริ่มคลอด สอน

พ่อแม่ให้รู้จักสอนลูกให้อยู่ในโลกได้ด้วยตัวเอง มิใช่ตามใจจนเสียเด็ก 

การศึกษาก็มิใช่เรียนเพื่อเป็นเจ้าเป็นนายคน ต้องเรียนเพื่อรู้ เพื่อให้

สามารถดำารงชีวิตได้ด้วยตัวเอง มิใช่รัฐบาลแจกเงินนักเรียนเพราะ

โควิด ซึ่งเป็นการเพาะบ่มนิสัยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว เมื่อโตพอที่จะ

ทำางานก็ต้องรู้จักแบ่งปันรายได้ให้เหมาะสม เพราะถ้าคิดว่าอายุ ๖๐ 

ปีเมื่อใดก็จะได้ ๓,๐๐๐ ดังนั้นจึงไม่ต้องวางแผนชีวิต

สรุปทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็ใช้ประชานิยมเพื่อหวัง

ผลในทางการเมืองทั้งสิ้น มิได้หวังแก้ไขปัญหาของชาติแต่อย่างใด 

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน  หมอดูย่อมไม่ใช่ที่พึ่ง

ของประเทศอย่างเด็ดขาด.  

โกโบราณ      

 

เห็นด้วยครับ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ดีที่สุด ส่วนเรื่องทำานาย

ดวง เรื่องโหร แล้วแต่ความคิดใครความคิดมัน นานาจิตตัง มนุษย์

ทุกคนมีความแตกต่างกัน กินต่าง อยู่ต่าง คิดต่าง แต่หากหลอมรวม

อยู่ในสังคมเดียวกันโดยไม่มีความขัดแย้งก็ถือว่าประเสริฐครับ

ส่วนเรื่องบำานาญกลับสวนทางกับ “คนนอกสายตา” เลยครับ 

นี่แหละที่เค้าเรียกว่านานาจิตตัง.

ส.ค.ส.

 *  ส.ค.ส.ย่อจากส่งความสุข

มีสุขจักส่งให้เขาหรือ

มีซิมากด้วยสุขอื้อ

คือแผ่นดินนี้นามไทย

 * มาตุภูมิแผ่นดินเกิด

ประเสริฐรองรับมณีใส

พุทธศาสน์พุทธธรรมอำาไพ

สว่างไสวดับทุกข์แผ่นดิน

 * ทุกข์ดับก็เป็นสุขแล้ว

ได้แก้วประดับใจให้ถวิล

สุขศานติ์ทั่วแผ่นผืนชื่นชีวิน

ขอรินแจกมหาสาธุชน

 * พระราชามหาราชปางบรรพ์

คัดสรรสิ่งดีมีสุขมรรคสุขผล

สุขยั่งยืนให้ทุกผู้คน

หลากล้นสืบสายมาถึงเราฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

นายสัตวแพทย์สรวิศ 

ธานีโต

ป

เ



ารระบาดของโควิด-19 ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา

นั้นทำาให้ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า 

ธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ ได้รับผลกระ

ทบอย่างชัดเจน ความต้องการสร้างบ้านหลังใหม่ซบเซา

ต่อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวในอัตราต่ำามาก โดย

เฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี หรือช่วงเดือนมกราคม-

กันยายน แต่หลังจากที่ภาครัฐควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็น

อย่างดี เริ่มคลายล็อกมาตรการควบคุมต่างๆ ประชาชนได้

รับวัคฉีคมากขึ้น ทำาให้ในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว ผู้บริโภคเร่ิมหันมาสร้างบ้านกันมาก

ขึ้น ซึ่งบริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ภายใต้

แบรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ คาดการณ์ว่าในปี 2565 

ความต้องการสร้างบ้านหลังใหม่ของผู้บริโภคและประชาชน

จะขยายตัว 5-7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แต่ก็ต้องฝันสลายเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ์ใหม่หรือโอมิครอน ที่เริ่มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ในช่วงท้ายปีเก่าและเริ่มต้นศักราชใหม่ปี 2565 ทำาให้บรรดา                                                                       

ผู้ประกอบการต่างมีความวิตกกังวลว่าการตัดสินใจและการแก้

ปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์

โรคระบาดจะเป็นอย่างไร เพราะหากรัฐบาลยังเน้นใช้หลัก

ความมั่นคงนำาเศรษฐกิจเหมือนเช่นที่ผ่านมา ย่อมกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของประชาชน จนทำาให้เศรษฐกิจชะงักและ

กำาลังซื้อหดตัวอีกรอบ ซึ่งธุรกิจรับสร้างบ้านคงหนีไม่พ้นที่จะ

ต้องได้รับผลกระทบดังกล่าว

และยิ่งเป็นการซ้ำาเติมให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านอีก เมื่อ

บรรดาผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างเตรียมพาเหรดปรับขึ้นราคาใน

ปี 2565 นี้ และจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนักใจของฝ่ายผู้

ประกอบการรับสร้างบ้าน โดยเฉพาะรายที่เน้นแข่งขันราคา

ต่ำาหรือตัดราคา ซึ่งตกลงหรือทำาสัญญารับจ้างกับลูกค้าตาม

ต้นทุนวัสดุราคาเดิมไว้ จึงต้องแบกรับต้นทุนวัสดุที่ปรับตัว

สูงขึ้นเอาไว้เอง อาจประสบปัญหาขาดทุนหนักหรือดำาเนิน

กิจการต่อไปอย่างลำาบาก ดังนั้นในปี 2565 ตลาดรับสร้าง

บ้านจะมีโอกาสกลับมาขยายตัวหรือชะลอตัวได้พอๆ กัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใน                                                                                

ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 สารพัดสายพันธุ์ ผู้ประกอบ

การต้องปรับตัวเพื่อรองรับ ซึ่ง พีดี เฮ้าส์ เองก็เร่งปรับตัว

เตรียมแผนท้ังรุก-รับเอาไว้ และพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์

ให้ทัน เช่น การขยายสาขาและพื้นที่ให้บริการต่างจังหวัด 

รองรับกำาลังซื้อที่จะขยายตัว หรือการปรับโครงสร้างองค์กร

ให้กะทัดรัด โดยนำาซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการบนแอป

พลิเคชันมาใช้ในการจัดการงานหลังบ้านเพื่อลดต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย สามารถรับมือกับเศรษฐกิจและกำาลังซื้อที่ชะลอตัว 

รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงสงครามราคา นอกจากนี้จะขยาย

งานไปยังกลุ่มตกแต่งภายในมากขึ้น

ซึ่งสิทธิพร สุวรรณสุต ซีอีโอพีดีเฮาส์ กล่าวว่า ความ

เชื่อถือและความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อผู้ประกอบการรับ

สร้างบ้านถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจาก

ผู้ประกอบการที่มีการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ต่อ

ลูกค้า การมีจุดยืนทางธุรกิจ ผลงานในปัจจุบันและที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะการมีจุดยืนทางธุรกิจนั้นก็เพื่อสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ 

และองค์กรหรือแบรนด์จะได้มีความชัดเจนในสายตาของผู้

บริโภค รวมถึงแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แรงงาน การประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ

ภาษี การคืนกำาไรให้สังคม การคำานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

และไม่เอาเปรียบสังคม ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาขีดความ

สามารถในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เช่น นำา

เทคโนโลยีการก่อสร้างสำาเร็จรูปมาใช้มากขึ้นเพื่อทดแทน

แรงงานที่ขาดแคลน ฯลฯ และหลีกหนีออกจากโซนการแข่ง

ขันเรดโอเชียน อันเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ธุรกิจรับสร้างบ้านของตัวเองในมุมมองของผู้บริโภคให้แตก

ต่างจากผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปอย่างชัดเจน

ดังนั้น ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้านปี

นี้เชื่อว่าไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา เพราะผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่กังวลกับปัญหาต้นทุนก่อสร้างที่ผันผวนและเพิ่มสูงขึ้น 

รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องการใช้บริการรับสร้าง

บ้านมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะพิจารณาและให้ความสำาคัญ

เรื่องคุณภาพการก่อสร้าง ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ

ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมากกว่าราคาที่แตกต่าง

กันแค่ 5-10%.

 อนรับปีเสือทองด้วยความสดใส สำาหรับ บมจ.ริช่ีเพลซ                    

2002 หรือ RICHY เพราะถึงแม้สถานการณ์ โควิดยังไม่

คลี่คลาย แต่สำาหรับ RICHY แล้ว

แผนงานทุกอย่างยังคงดำาเนินไป

ได้ต่อเนื่อง หลังผู้ถือหุ้นจองซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนอย่างล้นหลาม.. งานนี้                       

อาภา อรรถบูรณ์วงศ ์ บิ๊กบอส 

ประกาศ RICHY พร้อมทุ่มเงินที่ได้

รับมาปรับกลยุทธ์เต็มพิกัด ลุยเติม

พอร์ตโครงการใหม่ๆ อีกเพียบ ทั้ง

แนวราบ แนวสูง รู้อย่างนี้แล้วเชื่อ

ได้เต็มร้อยเลยว่า ปีเสือปีนี้ RICHY 

จะคำารามแน่นอนคร้าา!!!!.
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ต้องปรับตัวรับมือปัจจัยลบ

พร้อมทุ่ม

เศรษฐกิจ

ต้

ก

บุญช่วย ค้ายาดี

อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

สอท.โชว์เชื่อมั่นอุตโตต่อเนื่อง
ลั่นรัฐห้ามล็อกดาวน์เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3

สาทร • ส.อ.ท.โชว์เชื่อมั่นภาคอุตฯ โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อน

การฟื้นตัวของ ศก.ในประเทศ แนะรัฐไม่ควรล็อกดาวน์เพิ่ม แต่ชงยก

ระดับป้องกันโอมิครอน เร่งฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 พร้อมเตรียมการด้าน

ระบบสาธารณสุข

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                                                 

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำารวจ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

ในเดือน ธ.ค.2564 ว่า อยู่ที่ระดับ 

86.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.4 

ในเดือน พ.ย.2564 โดยค่าดัชนีฯ 

ปรับตัวเพิ่มเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อ

กัน สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบ

การภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นต่อเนื่อง 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว

ของอุปสงค์ในประเทศภายหลังจาก

ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุม

โควิด-19 เพิ่มเติม ส่งผลให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกลับมาดำาเนินการ

ได้มากขึ้นทั้งภาคการผลิต การค้า 

และการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะที่ มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐช่วยส่งเสริม

การใช้จ่ายของประชาชน โดย

เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ใน

ด้านการส่งออก มีคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ทยอย

ฟื้นตัว ขณะที่การอ่อนค่าของเงิน

บาทส่งผลดีต่อผู้ส่งออก และช่วย

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้านราคาของสินค้าไทย แต่อย่างไร

ก็ตามยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์

ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความ

ไม่แน่นอนจากการพบผู้ติดเชื้อสาย

พันธุ์ โอมิครอนในประเทศเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ สำาหรับดัชนีฯ คาด

การณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัว

ลดลงอยู่ที่ระดับ 95.2 จากระดับ 

97.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์                                                              

โอมิครอนเริ่มระบาดในประเทศ 

ไทยและในหลายประเทศทั่วโลก 

โดยผู้ประกอบการมีความกังวลว่า

หากมีการแพร่ระบาดรุนแรงใน

ประเทศ ภาครัฐอาจพิจารณาใช้

มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ซึ่งอาจ

ส่งกระทบต่อการประกอบกิจการ

และฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 

2565

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชน

ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ ใน

ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ จึงต้องการ

เสนอแนะต่อภาครัฐให้เร่งฉีดวัคซีน

เข็ม 3 (Booster) ให้กับประชาชน 

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน และ

ลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ รวมถึง

ยกระดับการดำาเนินมาตรการด้าน

สาธารณสุข ควบคู่ไปกับมาตรการ

ด้านเศรษฐกิจ โดยไม่นำามาตรการ

ล็อกดาวน์กลับมาใช้เพื่อให้เศรษฐ 

กำาไร กลับมองเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน เพราะเมื่อราคาหุ้นต่ำา

ลงเท่ากับเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนสูงมากยิ่งขึ้น ทำาให้ตลาด

จะเกิดแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน

เมื่อมองสภาวการณ์ปัจจุบันจึงพบว่า แม้ตลาดจะผันผวน

จากการขายหุ้นของทางกองทุนและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งในด้านการ

เก็งกำาไรจะมองเป็นผลลบกับตลาด อาจมองตลาดอยู่ในทิศทางขา

ลง จึงไม่คิดที่จะเข้ามาซื้อลงทุน กลับจะขายหุ้นเพิ่มเพื่อให้ตลาด

อยู่ในทางขาลงมากขึ้น เป็นการเล่นเก็งกำาไรในช่วงตลาดขาลง แต่

กลับพบว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง มอง

เผินๆ คงคิดว่ามีเจตนาที่จะเล่นเก็งกำาไรด้วย แต่ดูจะเป็นการมอง

ที่ผิดเพราะนักลงทุนต่างชาติไม่ได้ซื้อขายในระยะสั้นๆ กลับทยอย

ซื้อหุ้นไปอย่างต่อเนื่องทุกวัน แสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่ดีกับ

ตลาดหุ้นไทยมาก แม้จะมีการมองว่าเมื่อเฟดปรับลดคิวอีก็จะไม่มี

เงินไหลเข้ามาเพิ่ม น่าจะทำาให้นักลงทุนต่างชาติต้องรีบขายหุ้น

ออก แต่ผลออกมาตรงกันข้าม แม้ไม่มีเงินไหลมาเพิ่มนักลงทุนต่าง

ชาติก็ยังคงใช้เงินเดิมที่ขายหุ้นออกไปแล้วนำากลับมาซื้อหุ้นรอบ

ใหม่ ทำาให้ตลาดยังมีแรงดันให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งก็เกิดจากความ

เชื่อมั่นที่ว่าปี 2565 เศรษฐกิจไทยดีกว่าปี 2564 จึงมองตลาดจะ

ต้องมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีก่อน จุดนี้นักลงทุนไทยควรพิจารณาไตร่ 

ตรองให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดจังหวะการลงทุนที่ดีไปด้วย

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังคงน่ามองท่ี BGRIM, 

EA และ LANNA กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจฟื้นตัวดีขึ้นมาก น่ามองที่ 

NUSA, ORI และ J กลุ่มอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่โตต่อเนื่อง จึง

น่ามองที่ ASIAN, SNNP 

และ RBF กลุ่มรับเหมา

ก่อสร้างยังมีงานล้นมือ 

ธรุกิจจึงดูดี น่ามองท่ี CK, 

SQ และ TTCL หุ้นรายตัว                                             

ที่น่ามองมี AMR, STECH 

และ SCB เป็นต้น

ดัชนีหลังจากยืน

เหนือ 1,650 จุดได้ก็จะ

ค่อยๆ ขยับสูงขึ้นเพื่อ

ไปทดสอบแนวต้านใหม่

ที่ 1,700 จุดต่อไป โดย                              

มองผลประกอบการไตร 

มาส 4 ปี 2564 จะเป็น

ปัจจัยผลักดันในระยะต่อ

ไปด้วย. 

ต่างชาติเชื่อมั่น ซื้อต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นปัจจุบันผู้ท่ีเข้ามาลงทุนในตลาดนิยมการเล่นเก็ง

กำาไรมากกว่าจะคิดลงทุนจริงๆ จึงลงทุนในระยะสั้นเป็นหลัก 

เพราะถูกสอนมาว่าการลงทุนระยะสั้นจะทำากำาไรได้มากกว่า 

และยังเชื่อว่าการเล่นหลายรอบมีโอกาสแก้ตัวได้ดีกว่า ทำาให้

ตลาดจะมีการเก็งกำาไรอยู่ตลอดเวลา ความผันผวนที่เกิดขึ้น

แต่ละวันก็มาจากการเก็งกำาไร ทำาให้ภาพตลาดในระยะสั้นจะ

มองไม่ออกว่าแนวโน้มจริงเป็นอย่างไร ต่างกับนักลงทุนที่ยึดหลัก

เหตุผลทางปัจจัยพื้นฐาน จะมองและประเมินผลตอบแทนจาก

เงินปันผลเป็นสำาคัญ จึงไม่กังวลกับความผันผวนของราคาหุ้น

มากนัก ยิ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีกำาไรดี จ่ายเงินปันผลดี เมื่อ

ราคาหุ้นตกต่ำาลง แทนที่จะเกิดความวิตกกังวลเหมือนนักเก็ง

กิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และ

เตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณ  

สุข ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และ

โรงพยาบาล ตลอดจนสำารองยา

และเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวม

ทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับจำานวนผู้ป่วยโควิด-19    

ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์

โอมิครอน.

สุพันธุ์ มงคลสุธี

กบง.เคาะตรึง LPG ต่อถึง 31 มี.ค.65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่าจาก

สถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวน ราคาก๊าซหุงต้ม 

(แอลพีจี) ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมี

มติเห็นชอบคงราคาก๊าซแอลพีจีไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไป

ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณา

บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทาง

การทบทวนการกำาหนดราคาก๊าซแอลพีจีต่อไป และขอความร่วมมือ 

บมจ.ปตท. พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซแอลพีจีแก่ผู้มีรายได้

น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ ปตท.ดำาเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 รวมถึงขอให้คง

ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค.2565

B เล็งดัน ‘เทพฤทธา’ เข้าตลาด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บี จิสติกส์ 

หรือ B เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะนำาบริษัท เทพฤทธา จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2 ปี หลังแนว

โน้มธุรกิจเติบโตสูงจากความต้องการใช้น้ำาภาคครัวเรือน-อุตสาหกรรม 

ทำาให้บริษัทต้องเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับการขยายกิจการในอนาคต ทั้ง

ซื้อบ่อใหม่เพิ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษฯ หรืออีอีซี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คาดได้ข้อสรุปภายในเดือน ม.ค.นี้

ธอส.เปิดโหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า

ธนาคารที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี

ภาษี 2564 ที่ต้องการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัย ซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 

บาท สามารถดาวน์ โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับ ธอส.ได้

ด้วยตัวเอง โดยดาวน์ โหลดได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.แอปพลิเคชัน 

GHB ALL และ 2.เว็บไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th สำาหรับ

ลูกค้าที่ทำาสัญญากู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

ALPHAX ฟุ้งปี 65 รายได้ โต 200%

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อัลฟ่า 

ดิวิชั่นส์ หรือ ALPHAX เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 108.90 ล้านหุ้น จัดสรรแบบพีพีให้กับ “บริษัท บี 

ริช โฮลดิ้ง” ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำากัด (MHTH) เพื่อ

แลกถือหุ้น 76.78% มูลค่ารวม 201.46 ล้านบาท พร้อมได้สิทธิ์เป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ผู้นำาธุรกิจสิน

เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน สปป.ลาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาใน 

3 ธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจอสังหาฯ กัญชงกัญชา และไฟแนนซ์ ตั้ง

เป้าหมายรายได้เติบโต 200%

NCL เดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL เปิดเผยว่า ในปี 2565 

บริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์ มีทั้งเพิ่มเส้นทางขนส่ง เพิ่ม

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ และลุยธุรกิจ Fulfillment center หรือศูนย์

รวมสินค้าที่ทำาหน้าที่ในการรับสินค้าจากธุรกิจที่ใช้บริการเข้ามาจัด

เก็บไว้และการจัดส่งสินค้าให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร มั่นใจผลการ

ดำาเนินงานปี 2565 จะเติบโตไม่น้อยกว่าปี 2564 ซึ่งในงวด 9 เดือน

ของปี 2564 มีกำาไรสุทธิ 79.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้น 507.91% จากงวดเดียวกันปีก่อน.
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‘ศุภชัย’ชี้3ปัจจัยท้าทายโลกต้องปรับตัว
ไทยโพสต์ • นายศุภชัย เจียรวนนท์                                              

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ จำากัด เปิดเผย

ระหว่างข้ึนเวทีร่วมแลกเปล่ียนวิสัย                                              

ทัศน์ในโครงการ Climate Action 

Leaders Forum หรือ CAL Forum 

(รุ่น 1) ว่า วันนี้โลกมีความท้าทาย

สำาคัญ 3 ด้านท่ีต้องปรับตัวเปล่ียน   

แปลง คือ 1.ความเหลื่อมล้ำา 2.การ                                                               

ปรับตัวสู่ดิจิทัล 3.ความยั่งยืนและ 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอา                                             

กาศ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องเป็นลูก 

โซ่ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจะ                                           

ต้องร่วมกันขับเคลื่อนความท้าทาย

เหล่านี้ร่วมกัน โดยเฉพาะความ

ร่วมมือในการผลักดันให้เกิดนวัต 

กรรมใหม่ๆ ที่จะมาช่วยขับเคลื่อน

โลกที่ยั่งยืนขึ้น

ด้านนายไพศาล จิระกิจ

เจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการ

เงิน บริษัทฯ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพี

เอฟได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อย

สิทธิฯ”) ชุดใหม่ โดยในช่วง 5 ปี

แรกอัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี 

จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 

5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะ

นั้น โดยจะเสนอขาย 2 ช่วง ช่วง

ที่ 1 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม ระหว่างวัน

ที่ 3-4 และ 7 ก.พ.2565 และใน

ช่วงที่ 2 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้

ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 21-25, 

28 ก.พ. และ 1 มี.ค.2565.

ไทยโพสต์ • “ตลท.” ประกาศ

กลยุทธ์ปี 65-67 เชื่อมลงทุนโลก

ปัจจุบันควบคู่อนาคต พัฒนา

แหล่งระดมทุนสำาหรับธุรกิจเพ่ือ

สังคม-เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัป                                                

ปักหมุดไตรมาส 3/65 เปิดให้                                     

บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิ 

ทัลไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย                                                

กรรมการและผู้จัดการ ตลาด 

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 

(ตลท.) เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์ 

3 ปี (2565-2567) ว่า จะขยาย

สู่การเชื่อมโยงการลงทุนโลก

ปัจจุบันควบคู่ไปกับโลกอนาคต 

ให้เป็นแหล่งรวมการลงทุนของ

ประเทศ ส่งเสริมทักษะทางการ

เงินของคนไทยเพื่อคุณภาพชีวิต

ทางการเงินที่ดี สนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจดูแล

สั งคมและสิ่ งแวดล้อมอย่ าง

จริงจัง

ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 

1.เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน 

ด้วยการส่งเสริมการระดมทุน

ผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียน

ใหม่แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) 

และการจดทะเบียนของบริษัท

จากต่างประเทศ พัฒนาแหล่ง

ระดมทุนสำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม 

เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัป ต่อ 

ยอดจาก LiVE Platform ไปสู่ LiVE 

Exchange โดยคาดว่าจะเปิดซื้อ

ขายภายในไตรมาส 1/2565 รวม

ทั้งเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนใน

ต่างประเทศ อาทิ ETF DR DW 

และ Fractional Product คาดว่า

จะเปิดให้ซื้อขายได้ต้นไตรมาส 

3/2565

2.พัฒนานวัตกรรมโครง 

สร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ 

พร้อมพัฒนา ESG Data Plat-

form เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล

สำาหรับการลงทุนในหุ้นย่ังยืน รวม

ถึงเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่                                       

เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสิน 

ทรัพย์ปัจจุบันสู่สินทรัพย์ดิจิทัล 

คาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อ

ขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ใน                                              

ไตรมาส 3/2565 และ 3.ส่งเสริม 

ความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคน

ไทย ผ่านการส่งเสริมและการ

ศึกษาด้าน ESG รวมถึงเพิ่มศักย                                                 

ภาพธุรกิจเพื่อสังคม และสนับ 

สนุนธรรมาภิบาลด้านความปลอด 

ภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทย.

กางแผน3ปีตลาดทุนไทย

ปักหมุดลุยเปิด‘ศูนย์TDX’

79,246.65

11/1/65

1,667.12
+10.06

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,392.69 7,338.45 54.24
 6,419.22 6,204.71 214.52
 31,567.55 30,033.23 1,534.32
 33,867.19 35,670.26 -1,803.08

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.95 33.67
ยูโร 37.24 38.24
ปอนดสเตอรลิง 44.59 45.80
เยน (100 เยน) 28.38 29.21
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

อสังหาเดินเครื่อง

ผุดโครงการใหม่

ดันยอดทะลุแสนล.

ไทยโพสต์ • เปิดแผนอสังหาฯ ปี

เสือ “แสนสิริ” ตั้งเป้า 3 ปี เปิดตัว

โครงการใหม่มูลค่ารวม 150,000 

ล้านบาท ด้าน แอสเซทไวส์ จับ

มือพันธมิตรญี่ปุ่นลุยเปิดตัวคอน 

โดมิเนียม ขณะที่ออริจิ้นครองใจ

คนซื้อบ้าน-คอนโดฯ โชว์ยอดขาย

ปี 2564 ทะลุ 30,250 ล้าน แย้ม

เตรียมแผนใหญ่ปีนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน ประ 

ธานอำานวยการและกรรมการผู้

จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ หรือ 

SIRI เปิดเผยว่า แนวทางการ

ดำาเนินธุรกิจปี 2565 จะเดิน

หน้าสร้างการเติบโตยั่งยืนทุก

มิติ มุ่งสร้างรายได้และผลกำาไร 

โดยเตรียมเปิดตัว 46 โครงการ

ใหม่ มูลค่ารวม 50,000 ล้าน

บาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 

28 โครงการ และคอนโดมิเนียม 

18 โครงการ วางเป้าหมายยอด

ขายและยอดโอนโครงการไว้ที่                          

35,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยัง

มองในระยะยาว 3 ปีกับแผน

เปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวม 

150,000 ล้านบาท ที่จะผลักดัน

เป้าหมายยอดขายรวม 120,000 

ล้านบาทอีกด้วย

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

แอสเซทไวส์ หรือ ASW กล่าว

ว่า ในปี 2565 บริษัทเดินหน้า

ขยายธุรกิจเชิงรุก พร้อมเข้าร่วม

ทุนกับบริษัท ทาคาระ เลเบ็น ผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเทศ

ญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียม แอทโมซ บางนา 

มูลค่าโครงการกว่า 2,200 ล้าน

บาท บนทำาเลศักยภาพย่าน

บางนา ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสี

เขียว และ MRT สายสีเหลือง ซึ่ง

จะเป็นโครงการแรก

นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ 

ORI กล่าวว่า ภาพรวมยอดขาย

โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท

ตลอดทั้งปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 

30,250 ล้านบาท สูงกว่าเป้า

หมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 29,000 ล้าน

บาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของ

ปี 2563 ประมาณ 17% และ

ยังเป็นนิวไฮใหม่ของบริษัท โดย

แบ่งเป็นกลุ่มบ้านจัดสรร 28% 

คอนโดมิเนียม 72%

อย่างไรก็ดี บริษัทเตรียม

แผนใหญ่ไว้หลายด้านตลอดปี 

2565 รวมถึงจะมีเมกะโปรเจ็กต์

ที่จะมาพลิกเกมการดำาเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะเปิด

เผยรายละเอียดต่างๆ ได้ในช่วง

ปลาย ก.พ.-กลาง มี.ค.2565.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

การติดเชื้อโควิด ซึ่งพวกเขาพบว่าในบรรดาผู้ที่เป็น

โรคภูมิแพ้ เช่น กลากและโรคผิวหนัง ซึ่งเกิดจาก

สารก่อภูมิแพ้ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นไข้ ละอองฝุ่น ไร

ฝุ่น น้ำาหอม หรือโรคจมูกอักเสบ มีความเสี่ยงต่อ

โควิด-19 ลดลง 23 เปอร์เซ็นต์ สำาหรับ

ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อลดลง 38 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะ

ใช้ยาสูดที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์

ก็ตาม และน่าแปลกใจที่พวกเขาพบ

ข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับการศึกษา

ที่ผ่านมาว่า ผู้ป่วยที่อายุมากใน

ผู้ชาย หรือมีโรคประจำาตัวอื่นๆ 

ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

เพิ่มขึ้น

แต่ในกลุ่มผู้ที่มาจาก

เอเชีย หรืออาศัยอยู่ในครัว

เรือนที่แออัดยัดเยียด มีโอกาส

ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น ตัวอย่าง

เช่น วัยผู้ใหญ่ที่เป็นชาวเอเชีย 

หรือชาวอังกฤษเชื้อสายเอเชีย มี

ความเสี่ยงที่ผลทดสอบเป็นบวก  

2 เท่า (เสี่ยงต่อการติดโควิด-19 

คิดเป็น 2 เท่า) เมื่อเทียบกับชาว

อังกฤษผิวขาว และทุกๆ 0.5 

คนต่อห้องเพิ่มความเสี่ยงใน

การติดไวรัส 1.26 เท่า แต่

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการ

ศึกษานี้เป็นการศึกษา

เชิงสังเกต ดังนั้นจึงไม่

สามารถระบุสาเหตุที่

แน่ชัดได้

ากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผู้ท่ีมีอาการแพ้

และเป็นไข้จากการแพ้ฝุ่นละออง น้ำาหอม 

ไรฝุ่น โรคหอบหืด และโรคกลากเกลื้อน มี

ความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงถึง 40% 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนแมรีแห่ง

ลอนดอน เผยว่า ได้ศึกษาผู้ใหญ่มากกว่า 16,000 

คนในสหราชอาณาจักร ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

2020 ถึงกุมภาพันธ์ 2021 พวกเขาพบว่าผู้ป่วยไข้

จากการแพ้ฝุ่นละออง น้ำาหอม ไรฝุ่น และเป็นโรค

กลากเกลื้อน มีโอกาสติดไวรัสน้อยกว่าร้อยละ 25 

ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมีโอกาสติดเชื้อน้อย

จ

สืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ำาโพ 

เมธาพร พุกพิบูลย์ รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด 

นำาทีมร่วมแถลงข่าว “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำาโพ ประจำาปี 2564-2565 (เถ่านั้งปีที่ 

106) หรือเทศกาลตรุษจีนปากน้ำาโพ ปีที่ 106” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 

2565 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปากน้ำาโพ ย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำาโพ” 

พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน และร่วมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง

มาร่วมงาน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี ขจรเกียรติ  เลาวกุล ประธาน

คณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับ ณ ศาลเจ้าแม่หน้าผา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

สร้างแรงบวกให้นักเรียนฝ่าโควิด

มาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย จีรวรรณ อำาไพวรรณ 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำากัด ส่งมอบห้องน้ำาและปรับปรุง

อาคารเรียน ผ่านโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10 ครั้งที่ 14 สานต่อวิสัย

ทัศน์และแนวนโยบายด้านซีเอชอาร์ของบริษัท ในการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและ

สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยยกทัพทีมพนักงานเฮเฟเล่ร่วมปรับปรุง

ห้องน้ำา, อ่างล้างมือ และทาสีอาคารเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา เพื่อให้น้องๆ นำาไปใช้

ต่อยอดทางการศึกษาต่อไป โดยมี ภควรรณ จิตรโคตร ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง 

และ สุพจน์ ขันโนนเขวา ผู้ใหญ่บ้าน อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ 

งานแฟร์ยานยนต์ที่ลำาปาง

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ จำาลักษ์ กันเพ็ชร์ รอง ผวจ.

ลำาปาง สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ดำาเนินความร่วม

มือจัดกิจกรรม “DIPROM MOTOR SHOW” งานแฟร์ด้านยานยนต์ เพื่อยกระดับการเติบโต

ให้กับผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายในพื้นที่ 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาปาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2430-6860 

ผนึกกำาลังบริการ  ‘เรียล สมาร์ท’

ภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย อุกฤษฎ์  ตั้งสืบกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด ผนึกกำาลังเปิดตัว “บริษัท                     

เรียล สมาร์ท จำากัด” Digital Super Agency รายแรกของเมืองไทย ชูความเหนือระดับ

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ให้บริการดิจิทัลทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลการตลาด

เชิงรุก เชิงรับ การจัดการเมื่อเกิดภาวะวิกฤต พร้อมเฝ้าระวัง-ป้องกันชื่อเสียงให้กับ

แบรนด์และองค์กร มุ่งตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ 

โชคงามวงศ์ ประธานสายงานเทคโนโลยี และ พงษ์ทิพย์  เทศะภู ประธานสายงาน

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด พร้อมทีมผู้บริหารร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris) ผู้นำา

เครื่องหอมสำาหรับบ้านระดับพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศส สร้าง

อากาศบริสุทธิ์ให้ทุกมุมในบ้าน นำาเสนอชุดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 

Land Collection ผลงานการร่วมสร้างสรรค์ครั้งแรกระหว่าง 

เมซอง แบร์เช่ ปารีส และ Anthony Gambus นักออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม (Industrial Designer) ที่มีชื่อเสียง 

ภายใต้แนวคิด “ของแท้” (Authentic) และการกลับคืนสู่ความเป็น

ธรรมชาติ ตะเกียงผลิตจากแก้วที่ไล่เฉดสีเข้ม-อ่อน ใน 3 โทนสี

ธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว Frosty White สีน้ำาตาล Ochre Brown 

และสีเขียว Moss Green รูปทรงของตะเกียงได้แรงบันดาลใจ

จากรูปทรงที่มีความกลมกลึงของเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ฝา

ครอบโปร่งถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกรงเหล็ก ที่มีความโปร่ง 

สามารถมองเห็นถึงหัวตะเกียง Catalytic Burner เพื่อให้เห็นถึง

ความสำาคัญของหัวตะเกียงที่เป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ รูปทรง

ของตะเกียงได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาแบบ

ดั้งเดิม สอบถามรายละเอียด โทร.0-2672-2088.

แ
ม้ยังไม่มีวิธีการป้องกันมะเร็งอย่างเป็น

ทางการ แต่เราสามารถชะลอการขยาย

ของมะเร็งได้สำาหรับผู้ป่วยด้วยโรคดัง

กล่าว ซึ่งอาหารสำาหรับผู้เป็นโรคมะเร็งควรทาน

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

าจะ..ว่าจะ..ไม่ไปแตะของสกปรกให้

เปื้อนมือเปื้อนใจแล้ว แต่ก็นึกมอง 

“มุมบวก” ว่า เรื่องแย่ๆ ในสังคม 

ถ้าเรารู้จักใช้มันเป็น “บทเรียน” หรือเป็น

เครื่องมือในการเจริญสติ ย่อมเป็นผลให้เกิด

ปัญญาได้ไม่มากก็น้อย 

จึงขอร่วมวงสาธยาย...สักหน่อย!!! 

ภาพและข่าวเกี่ยวกับ “ทิดสมปอง” 

ซึ่งอดีตเคยปวารณาตนเองเป็นสาวกของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สวมใส่ชุดอย่าง

พระ..มาถึง 30 ฝน 30 หนาว เชื่อว่าบรรดา 

FC คงมีเครื่องหมาย ??? มากมาย อีกทั้ง

ผิดหวัง เสียใจ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันที่อาจ

จะมีคนสะใจ เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา

ของมนุษย์ปุถุชน ที่มีความคิดเป็นอิสระแตก

ต่างกันไป

สำาหรับมนุษย์ป้ามองว่า นางเก่งมาก

เรื่องกลยุทธ์การตลาด  

บรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนมาร์เก็ต

ติ้ง ควรจะต้องเชื้อเชิญไปเป็นวิทยากร

พิเศษบรรยายกันบ้าง หากไม่รู้สึกต่อต้านกับ

พฤติกรรมของนางในวันนี้

กลยุทธ์ที่ทำาได้ทุกท่า แสดงได้ทุกทาง 

สร้างดรามาได้ทุกรูปแบบ หลังถอดชุดที่ใช้

อำาพรางเกาะทำามาหาชื่อเสียงมานาน โดย

ไม่แยแสว่าคนที่สึกใหม่ควรกระทำาหรือไม่นั้น 

...นับว่าได้ผล

เพราะยอดวิว ยอดเอนเกจเมนต์ ยอด

แชร์ ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดๆ 

ล้วนสร้างรายได้ให้กับนางได้ทั้งสิ้น 

คนที่ไม่ชอบดรามาของทิดสมปอง 

ด่าไปเถอะ ทิดสมปองชอบอยู่แล้ว เพราะ

หมายถึงมีคนสนใจและเข้าถึง “สาร” ที่เขา

ต้องการสื่อ ถือว่าประสบความสำาเร็จในการ

สร้างกระแส จากนั้นก็จะสามารถนำาตัวเลข

เหล่านี้ ไปทำามาหากินในฐานะ Influencer 

หรือผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลได้ 

แค่บอกความในใจ “พี่บุ๋ม” ปนัดดา ก็

เก็บเข้ากระเป๋าอู้ฟู่แล้ว 

มนุษย์ป้าก็ขอสรุปว่า กมฺมุนา วตฺต

ตี โลโก “สัตว์ โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 

นะจ๊ะ.

‘ป้าเอง’ 

สงฆ์..

คือสาวกของพระพุทธเจ้า

ว่

ลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะใช้ยาสูดพ่นที่มี

ส่วนผสมของสเตียรอยด์ก็ตาม

ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ 

ส่วนสูง น้ำาหนัก ไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหาร 

และระบุว่ากำาลังใช้ยา หรือเคยฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิดหรือไม่ โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมทดสอบจำานวน 

446 คน หรือเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ มีผลตรวจไวรัส

เป็นบวกตลอดระยะเวลาที่ทำาการศึกษา

นักวิจัยได้ปรับปัจจัยต่างๆ เพื่อนำามาใช้

ประกอบร่วม ไม่ว่าจะเป็นด้านประชากรศาสตร์ 

และเศรษฐกิจและสังคม ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงใน

ทว่า นักวิจัยก็ออกมายอมรับว่า การวิจัยข้างต้น

ได้ดำาเนินการก่อนที่จะเกิดเดลตา หรือตัวแปรของสาย

พันธุ์กลายพันธุ์อย่างโอมิครอนจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่

เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสภาวะการแพ้

ของโรคภูมิแพ้สามารถป้องกัน

สายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่ แต่

พวกเขากล่าวว่าจำาเป็น

ต้องมีการศึกษาเพิ่ม

เติม เพื่อดูว่าผู้ที่เป็น

โรคภูมิแพ้มีความ

เสี่ยงในการติดเชื้อ

น้อยลงหรือไม่ 

และถ้าเป็นเช่น

นั้น เหตุใดจึง

เป็นเช่นนี้.

อาหารสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ในปริมาณที่เพียงพอ จะทำาให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการ

ที่ดีระหว่างการรักษา ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

เพิ่มโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุบางชนิด เพื่อเสริม

ภูมิคุ้มกันและการฟื้นตัวของร่างกาย โดยเนื้อสัตว์เป็น

แหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีและย่อยง่าย มีพลังงานสูง

ที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย 

และขั้นตอนการปรุงต้องป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่

ร่างกายอ่อนแอระหว่างการรักษา หลีกเลี่ยงอาหาร

แปรรูป และอาหารหมักดอง รวมถึงดื่มน้ำาสะอาดใน

ปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย. 

marrygun55@gmail.com

‘ไลอ้อน’ ดูแลสุนัขและแมวจร 

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย นำาโดย ชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริษัท เป็นผู้แทน

บริษัทถวายผลิตภัณฑ์สำาหรับสัตว์เลี้ยง Lion Pet Care ได้แก่ แชมพูผสมทรีตเมนต์ QUICK 

& RICH อ่อนโยนต่อผิวหนัง ขนแห้งไวขึ้น 3 เท่า และแชมพูอาบแห้ง ไม่ต้องล้างออก ช่วย

ลดแบคทีเรีย พร้อมด้วยอาหารสุนัขและแมว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้กับ พระธัญพร 

ธิตสัทโธ พระผู้แทนวัดดอกไม้ เพื่อให้ทางวัดนำาไปใช้ดูแลสุนัขและแมวจร เมื่อเร็วๆ นี้  

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้...โอกาสติดเชื้อโควิด‘น้อยลง’

มอบสมุดเป็นของขวัญวันเด็ก

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ 

รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบสมุด

เป็นของขวัญวันเด็กใน

แคมเปญ “แต้มปันสุข ครั้ง

ที่ 2” ให้กับมูลนิธิเด็ก โดยมี 

ชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำานวย

การโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้าน

เด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก เป็น

ตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้

ประโยชน์ทางการศึกษา 

ทั้งนี้ แคมเปญ “แต้มปันสุข ครั้งที่ 2” ได้เชิญชวนลูกค้าดั๊บเบิ้ล เอ มาร่วมเปลี่ยนแต้ม

สะสมจากการสแกน QR Code ข้างกล่องกระดาษหรือรหัสด้านในห่อกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 

โดยทุก 10 แต้ม เป็นสมุดลาย One Piece จำานวน 1 เล่ม และดั๊บเบิ้ล เอ จะร่วมสมทบ

สมุดเพิ่มอีก 1 เล่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษา มอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงใช้เวลา ๕ ปีนี้ศึกษา
ศิลปวิทยาการและราชการบ้าน
เมืองให้รอบรู้กว้างขวาง เพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินให้รุ่งเรือง

ในส่วนภูมิภาค มีการแก้ไข
การปกครองแบบเดิมที่เรียก

ว่า “ระบบกินเมือง” เป็น 
“ระบบเทศาภิบาล” ตั้งแต่

พุทธศักราช ๒๔๓๕ 
เป็นต้นมา

โปรดการเสด็จประราชดำาเนินไปประทับพักผ่อนพระ
อิริยาบถ โดยไม่โปรดให้มีการจัดการรับเสด็จอย่างเป็น

ทางการ บางคราวทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน
เข้าไปปะปนกับชาวบ้าน เพื่อทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุข
ของราษฎรอย่างใกล้ชิด เรียกว่า “เสด็จประพาสต้น”

เมื่อทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ ทรงพระผนวชเป็น
เวลา ๒ สัปดาห์ เมื่อทรงลาสิกขาแล้ว โปรด
เกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๔๑๖ มีพระราชอำานาจเด็ดขาด

ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ช่วงต้นรัชกาล ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
มีอังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นนักล่า

อาณานิคมที่เข้มแข็ง ต่างแข่งขันกันแผ่
อำานาจเพื่อยึดครองประเทศต่างๆ ในแถบ

เอเชีย

พุทธศักราช ๒๔๑๗ ทรงปฏิรูป
การปกครองจากแบบเดิม คือ

จตุสดมภ์ มีสมุหนายก สมุหพระ
กลาโหม ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ
และฝ่ายใต้ ซึ่งไม่ครอบคลุมงาน

ราชการ

เหล่านักล่าอาณานิคมมัก
อ้างความชอบธรรมในการ
เข้ายึดครองดินแดนแถบนี้
ว่าเป็นการทำาให้บ้านเมือง
เจริญก้าวหน้า อันเป็น 

“ภาระของคนขาว”

ทรงเล็งเห็นถึงความจำาเป็น
ในการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย
ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ

ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสยามใหม่
พระราชกรณียกิจดังกล่าว

เริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๑๖

พุทธศักราช ๒๔๓๕
โปรดให้ยกฐานะกรมเป็นกระทรวง

และปรับลดเหลือ ๑๐ กระทรวง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม

กระทรวงนครบาล กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงวัง
กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงธรรมการ

โปรดให้ตั้งสภาที่ปรึกษา
ราชการแผ่นดินและองคมนตรี 

เป็นการนำารูปแบบการ
ปกครองแบบตะวันตกมา

ใช้เป็นครั้งแรก พุทธศักราช 
๒๔๓๑ ตั้งกรมใหม่เพิ่มเติม ๖ 
กรม รวมกับกรมเดิมที่มีอยู่

เป็น ๑๒ กรม

เสด็จฯ เยือนต่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียที่อยู่ในปกครองของอังกฤษ 
ได้แก่ สิงคโปร์ พม่า และอินเดีย และ
ที่อยู่ในปกครองของฮอลันดา ได้แก่ 
ปัตตาเวีย เพื่อทรงศึกษาแบบแผน
การปกครองนำามาปฏิรูปบ้านเมือง

ระบบกินเมืองปกครองโดยท้องถิ่น
หรือสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองสืบทอดกัน
เก็บภาษีอากรส่งเข้าราชการส่วนกลาง

ระบบเทศาภิบาล คือการรวมหัวเมืองหลายเมือง
เป็นมณฑล โดยส่วนกลางจะแต่งตั้งข้าหลวงออกไป

ปกครอง
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9กีฬา

วายน้ําสง‘เงือกจอย’เก็บตัวยุโรป3เดือน

กรุงเทพฯ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬา

วายน้ําเเหงประเทศไทย กลาววา “การเตรียมนักกีฬาวายน้ําทีม

ชาติไทยเขารวมการเเขงขันกีฬาซีเกมส ที่ประเทศเวียดนาม ใน

ชวงเดือน พ.ค. ขณะนี้เหลือการแขงขันทดสอบเวลาครั้งสุดทาย 

เพ� อตัดตัวใหเหลือ 26 คน วันที่ 26-27 ก.พ. ที่สระวายน้ํามหา

วิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เเละจะสงรายช� อทั้งหมด

ใหเจาภาพเวียดนาม กอนวันที่ 12 มี.ค. หวังวาเราจะไดนักวาย

น้ําฝมือดีที่สุดของประเทศรวมแขงขันในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ ทั้งนี้ 

ทางสมาคมไดมีการวางเเผนเจรจาดึงตัวผูเชี่ยวชาญดานการฝก

ซอมชาวออสเตรเลีย ดีกรีเคยเปนถึงเฮดโคชใหนักวายน้ําทีม

ชาติออสเตรเลีย ในโอลิมปกเกมสครั้งลาสุดที่ญี่ปุน หากไดตัว

มาจริงน�าจะมาเพิ่มความสามารถใหนักวายน้ําไทยมีลุนเหรียญ

ทองในซีเกมสไดอยางแน�นอน นอกจากนี้ทางสมาคมเตรียมสง 

“จอย” เจนจิรา ศรีสอาด นักวายน้ําหญิงเบอร 1 วัย 26 ป ที่เคย

ผานเวทีโอลิมปกมาเเลว เเละถือเปนความหวังสูงสุดในการควา

เหรียญทอง ไปฝกซอมที่ประเทศเนเธอรเเลนด เปนระยะเวลา 

3 เดือน โดยพัฒนาการของเจาตัวถือวามีอยางตอเน� อง ตั้งแต

ซีเกมส 2019 ที่ควาได 3 เหรียญเงิน 1 ทองแดง

ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเปด20แขงลุยซีเกมส2022

หัวหมาก • ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ ไดสงทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเขารวม

การแขงขันกีฬาฟุตซอลรายการ SEA Games 2021 ที่กรุง 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ลาสุด

สมาคมจึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย 

จํานวน 20 คน รวมเก็บตัวฝกซอมเพ� อเตรียมทีมระหวางวัน

ที่ 3 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2565 ณ สนามยิมเนเซียม 2 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามรายช� อดังตอไปนี้ 1.นางสาวฐิติธนา 

วงคตะ ผูรักษาประตู 2.นางสาวศศิประภา สุขเสน ผูรักษาประตู 

3.นางสาวพรรนิภา กมลรัตน ผูรักษาประตู 4.นางสาวนิธิพร 

ยศธิภานา ผูรักษาประตู 5.นางสาวดาริกา เพียรภายลุน หนา

เปา 6.นางสาวประภัสสร โพธิ์ทอง หนาเปา 7.นางสาวธนพร 

จันทรแจง หนาเปา 8.นางสาวยุภาวดี ชาแดง ตัวขาง 

9.นางสาวมุฑิตา เสนคราม ตัวขาง 10.นางสาวเจนจิรา บุบผา ตัว

ขาง 11.นางสาวพัชรพร ศรีเมือง ตัวขาง 12.นางสาวแสงรวี มีขํา 

ตัวขาง 13.นางสาวศศิประภา อยูพันธ ตัวขาง 14.นางสาวเกศรินทร 

ชนะภู ตัวขาง 15.นางสาวแพรพลอย หัวใจเพชร ตัวขาง 

16.นางสาวลดาวัลย กลิ่นบุญแกว ตัวขาง 17.นางสาวปทิตตา 

มูลโพธิ์ กองหลัง 18.นางสาวจิระประภา นิ่มรัตนสิงห กองหลัง 

19.นางสาวณัฐมน อาจกลา กองหลัง และ 20.นางสาวหทัยชนก 

เทพคุณ กองหลัง 

‘รี โว ลีกคัพ’รอบ32ทีม เอไอเอสถายทอดสดทุกคู

กรุงเทพฯ • การแขงขันฟุตบอลรีโว ลีกคัพ ดําเนินมาถึงรอบ 

32 ทีมสุดทาย ที่มีทีมจากไทยลีกรวมลงแขงขัน โดยเอไอเอส

เพลยจัดใหชมแบบจุใจครบทั้ง 16 คู พรอมกันนี้ ชอง 5HD ยัง

ยิงสดคูเชียงใหม เอฟซี กับ ชลบุรี เอฟซีโดยทุกคูแขงขันวันพุธที่ 

12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นครศรี ยูไนเต็ด - หนองบัว 

พิชญ เอฟซี /เมืองเลย ยูไนเต็ด - การทาเรือ เอฟซี /พิษณุโลก 

เอฟซี - ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด /กระบี่ เอฟซี - สุพรรณบุรี 

เอฟซี /นครราชสีมา ยูไนเต็ด - เชียงใหม ยูไนเต็ด /ปลวกแดง 

ยูไนเต็ด - สมุทรปราการ ซิตี้, คู 17.00 น. สโมสรฟุตบอลราช

ประชา - ราชบุรี มิตรผล เอฟซี /ลําปาง เอฟซี - ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด, คู 18.00 น. สงขลา เอฟซี - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถายทอด

สด /เกษตรศาสตร เอฟซี - ขอนแกน ยูไนเต็ด /ลําพูน วอริเออร - 

พีที ประจวบ เอฟซี /อุทัยธานี เอฟซี - เมืองทอง ยูไนเต็ด /

เชียงใหม เอฟซี - ชลบุรี เอฟซี (ถายทอดสดทาง TV5 HD1 

และ AIS Play), คู 19.00 น. นครปฐม ยูไนเต็ด - โปลิศ เทโร 

เอฟซี /ชัยนาท ฮอรนบิล - นครราชสีมา มาสดา เอฟซี /ระยอง 

เอฟซี - บุรีรัมย ยูไนเต็ด สําหรับผูชนะ จะผานเขารอบ 16 ทีม

สุดทายของการแขงขันฟุตบอลรีโว ลีกคัพ ฤดูกาล 2021/22 ซึ่ง

จะมีการจับสลากในรูปแบบออนไลน ที่บริษัท ไทยลีก จํากัด ใน

วันที่ 18 มกราคม 2565. 

สุขสันตวันเกิด • นายวันกลา ขวัญแกว นายกสมาคมผูส� อขาวกีฬา

ออนไลน, นายสุทิน บัวตูม ที่ปรึกษานายกสมาคม, นายเกริกชัย 

คุณโท อุปนายกสมาคม และกรรมการสมาคม รวมสวัสดีปใหม และ

อวยพรวันเกิด “บิ๊กปอม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม

ฟุตบอลฯ ฝายพัฒนาฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด เม� อเร็วๆ นี้

ปนที่แน�นอนแลวสําหรับ “เมสซี เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ 

ที่มีขาววาจะยายไปเลนใหกับ คาวาซากิ ฟรอนทาเล 

หลังเพจอยางเปนทางการของสโมสรในเจลีก ประเทศ

ญี่ปุน ออกมายืนยันเองวา ทางสโมสรรูสึกต� นเตนเปนอยางยิ่ง

ที่จะแจงใหทุกทานไดทราบถึงการเขารวมทีมของชนาธิป นัก

เตะซูเปอรสตารชาวไทยที่มีช� อเสียงโดงดังที่สุดในประเทศญี่ปุน 

สวนเง� อนไขตางๆ ไมไดมีการเปดเผยแตอยางใด..••..วันกอน 

สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย ประชุมใหญสามัญประจํา

ป 2564 ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กกท.หัวหมาก พรอม

วาระสําคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม โดยมีแคน

ดิเดต 2 คน คือ ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกคนเกาถึง 5 สมัย 

และ วิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ผลปรากฏวาสโมสรสมาชิกลงคะแนน

ให วิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ไป 36 เสียง เอาชนะ ผศ.กิตติพศ ที่ไดรับ

คะแนน 28 เสียง พรอมเขามานั่งเกาอี้นายกสมาคมคนใหมตอ

ไป..••..“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมกีฬากอลฟ

แหงประเทศไทย สั่งเตรียมทีมตัวสวิงทีมชาติเขมขนทั้ง 22 คน 

ชาย 12 คน คือ วีรวิชญ นาคประชา, ชนาดล ดนตรี, ธัญพัฒน 

สุขเกิด, สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน, พงศภัค เหลาภักดี, อาศิษฐ 

อารีพันธ, อชิตะ เปยมกุลวนิช, กฤตลักษณ ระดารงค, รามิล 

แซลิ้ม, นิพพิชฌน กลิ่นศรีสุข, ศุภภณ อมรชัยชาญ, ภูธเนษฐ 

กังวล และหญิง 10 คน ณัฐกฤตา วงศทวีลาภ, ณฐชนก ตัน

วรรณรักษ, จุมพิตา จุลอักษร, แอลลา แกลิทกีย, พิมพขวัญ 

ชูแกว, นวพร สุนทรียภาส, ณัชชารีย ฐานชิตนิธิธันยา, ภิม

พิศา สีสุธรรม, สุวิชยา วินิจฉัยธรรม, ปริม ปราชญนคร โดย

มี “โปรปุย” ปรีชา เสนพรหม เปนหัวหนาผูฝกสอน จากนี้ตอง

แขงขันกันเองเพ� อชิงตําแหน�งตัวจริงลงเลนซีเกมส เวียดนาม, 

เอเชียนเกมส หางโจว, เอเชียน ยูธเกมส เมืองซานโถว และอีก

หลายรายการ..••..สมาคมกีฬาสควอชแหงประเทศไทย ไดราย

ช� อนักสควอชที่จะไดเก็บตัวเตรียมทีมเอเชียนเกมส 2022 ที่นคร

หางโจว ประเทศจีน ระหวางวันที่ 10-25 กันยายน 2565 มีดังนี้ 

นักกีฬาชาย ณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ, ภูวิศร พูนศิริ, อนล ภัทร

ประสิทธิ์, อับปาส อับดุลลา, อัครเดช อัครหิรัญญา, วริทพล 

กลิ่นสุนทร สวนนักกีฬาหญิง อนันตนา ประเสริฐรัตนกุล, ศุภากร 

งามประเสริฐ, ณิชนันทน บุญมาก, ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ, 

อริญชญา ชูจิตต, รัชนีพร เจริญสุข..••

        น้ําคาง ยอดหญา

     utaphao1818@gmail.com 

เ

เมลเบิรน • โนวัก ยอโควิช ซูเปอรสตารเทนนิสชาวเซอรเบีย 

บอกวาเขายังหวังที่จะลงแขงขันออสเตรเลียน โอเพน แกรนด

สแลมรายการแรก หวังชัยชนะอยางน�าทึ่งเหนือรัฐบาล

ออสเตรเลียในการตอสูเพ� อวีซาเขาประเทศ

หลังจากที่ศาลออสเตรเลียไดตัดสินให โนวัก ยอโควิช พน

จากการถูกกักตัวและยกเลิกการระงับวีซา เน� องจากเหตุผลใน

การระงับของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมเพียงพอ ทําใหยอโควิช 

มีโอกาสที่จะลงแขงขันเทนนิสแกรนดสแลมรายการแรกของป

ดิจานา คุณแมของโนวัก ยอโควิช ไดกลาวในการแถลง

ขาวที่เมืองเบลเกรด ประเทศเซอรเบีย โดยบอกวา “เปนชัยชนะที่

ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตของเขา ยิ่งใหญกวาแกรนดสแลมทุกรายการ

ที่เขาชนะมา”

สวน โนวัก ยอโควิช ไดทวีตขอความจากเมลเบิรนวา “ทั้งๆ 

ที่เกิดเร� องราวทั้งหมดขึ้นนั้น ผมยังคงตองการที่จะอยูที่นี่ตอ และ

พยายามที่จะลงแขงขัน ออสเตรเลียน โอเพน ผมยังคงมีสมาธิอยู

ที่นั่นเสมอ” 

ขณะที่เอทีพีไดออกแถลงการณวา “พวกเราเคารพการ

เสียสละของชาวออสเตรเลียอยางเต็มที่นับตั้งแตเกิดการแพร

ระบาดของโควิด-19 รวมถึงนโยบายการเขาเมืองที่เขมงวดที่ได

กําหนดไว”

เอทีพียังเสริมอีกวา  “ในการเดินทางไปเมลเบิรนนั้น แสดง

ใหเห็นอยางชัดเจนวา โนวัก ยอโควิช เช� อวาเขาไดรับการยกเวน

ทางการแพทยที่จําเปนที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียกําหนดเอาไว

แลว”

ทางดานครอบครัวของยอโควิชบอกวาไดรับความยุติธรรม

แลว โดยยอรดี นองชายของเขากลาววา “ความจริงและความ

ยุติธรรมปรากฏใหเห็นแลว ผมอยากจะขอขอบคุณระบบยุติธรรม

ของออสเตรเลีย”  พรอมทั้งบอกดวยวา หลังไดรับการปลอยตัว 

นาดาลเผยยุติธรรมกับโนวักแลว

โนวักมีโอกาสไดลงซอมแลว

โนวักได โพสตรูปผานสังคมออนไลนขณะกําลังอยูในสนาม

เทนนิสพรอมอุปกรณครบครัน รวมถึงโคชของเขา โกรัน อิวานิ

เซวิช และทีมงานคนอ� นๆ ของเขาดวย

ราฟาเอล นาดาล ยอดนักเทนนิสจากสเปน หนึ่งในคูแขง

คนสําคัญของยอโควิช กลาววา “มันเปนสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแลว” 

สําหรับคูแขงของเขาที่จะไดลงเลนออสเตรเลียน โอเพน

“ไมวาผมจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับบางสิ่งของยอโควิช 

แตนั่นไมตองสงสัยอะไรเลย เพราะความยุติธรรมไดพูดออกมา

แลว” นาดาลกลาวกับสถานีวิทยุออนดา เซโร ของสเปน.

พรอมลุย • โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก 

วัย 34 ป จากเซอรเบีย เปดเผยที่เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย

วา “ผมยังคงมุงสมาธิไปที่ ออสเตรเลียน โอเพน ผมบินมาที่นี่เพ� อ

ลงเลนหนึ่งในรายการที่สําคัญที่สุดตอหนาแฟนๆ ที่น�าทึ่งเหลานี้”

กรุงเทพฯ • พลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีชู

มวยไทยเปน Soft Power สู

เวทีระดับโลก แนะกระทรวง

การทองเที่ยวฯ หารือภาค

เอกชนจัดเทศกาลมวยไทยใน

ประเทศ เพื่อจะเป็นการส่ง

เสริมวัฒนธรรมไทยในดานอ� น

ดวย อาทิ อาหารไทย เคร� อง

แตงกาย เสื้อผา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

2565 เวลา 08.00 น. ณ หองสี

มวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร ที่

ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรมและนายกสมาคม

พันธมิตรมวยไทยโลก เขาพบ

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เพ� อ

หารือถึงแนวทางการพัฒนา

สนับสนุนมวยไทย ซึ่งเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมของไทยในการ

สรางมูลคาเพิ่มในระดับทองถิ่น 

ประเทศ และขยายสูระดับสากล 

โดยมี นายพิพัฒน รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา นายดิสทัต 

โหตระกิตย เลขาธิการนายก

รัฐมนตรี ดร.กองศักด ยอดมณี ผู

วาการ กกท.เขารวมดวย นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระ

‘บิ๊กตู’ดันมวยไทยเพิ่มคุณคาวัฒนธรรม

ผลักดันมวยไทย •  นายพิพัฒน รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและคณะ เขาพบ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ� อหารือถึงแนวทางการพัฒนาสนับสนุนมวยไทยซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

สําคัญดังนี้

พลเอกธันวาคมรายงาน

นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง

และขอเสนอแนะถึงแผนในการ

ขับเคล� อนมวยไทยเพ� อใหมีการ

สรางมูลคา สรางงาน และสราง

รายได ใหกับคนไทยในประเทศ 

และเพื่อพัฒนาศิลปะมวยไทย

ซึ่งเปนศิลปะการตอสูประจํา

ชาติไทยไปสูระดับสากล โดยการ

สรางแพลตฟอรมที่ครอบคลุม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับมวยไทยไว

ทั้งหมด เชน เร� องของการเรียน

การสอนมวยไทย การฝกและ

แขงขันมวยไทย ตํารามวยไทย 

และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับ

มวยไทย ตลอดจนการใชศิลปะ

มวยไทยในการสรางสุขภาพที่ดี

ในการออกกําลังกายใหกับผูสูง

อายุดวย โดยเปนการประสาน

ความรวมมือของทุกหน�วยงาน

และกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ไดแก กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, 

กระทรวงพาณิชย, กระทรวงการ

ตางประเทศ, กระทรวงแรงงาน, 

กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

พรอมเสนอใหมีการเรียนการ

สอนมวยไทยในเด็กทุกโรงเรียน 

รวมทั้งยังไดเสนอแนวทางให

มีการจัดเทศกาลมวยไทย เพ� อ

แสดงศักยภาพศิลปะการตอสู

เพ� อสรางมูลคาของวัฒนธรรม

ไทยใหมีคามากยิ่งขึ้น ที่สําคัญ

คือจะสามารถกระตุนเศรษฐกิจ 

สรางรายได ใหกับประเทศอีก

ดวย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี

กลาวขอบคุณถึงขอเสนอแนะ 

และแผนงานแนวทางในการ

พัฒนาขับเคลื่อนมวยไทยเพื่อ

เพิ่มมูลคาทางวัฒนธรรมไทย 

เน� องจากมวยไทยถือวาเปนอีก

หนึ่ง Soft Power ที่สําคัญของ

ประเทศไทย เพราะในการตอสู

ในเวทีระดับโลกมักจะมีการนํา

ทาทางของมวยไทยไปดัดแปลง

ผสมผสานอยูเสมอ โดยนายก

รัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาหารือ

รวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาถึงความเปนไปได ใน

การดําเนินการตามขอเสนอ

แนะดังกลาว รวมทั้งแนะนําให

พิจารณาประสานความรวมมือ

กับภาคเอกชน ถึงความเปนไป

ไดในการจัดเทศกาลมวยไทยใน

ประเทศไทย เพราะจะเปนการ

สงเสริมวัฒนธรรมไทยในดาน

อ� นดวย อาทิ อาหารไทย เคร� อง

แตงกาย เสื้อผา โดยขอใหคํานึง

ถึงกติกาและความคุมคาในการ

ใชงบประมาณใหเกิดประโยชน

อยางสูงสุด.

ลอสแองเจลิส • ไมอามี ดอลฟนส, ชิคาโก แบรส และ

มินเนโซตา ไวกิงส ตางพรอมใจกับปลดหัวหนาโคช

เพียงวันเดียวหลังจบการแขงขันอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอลฤดูกาลปกติประจําซีซั่น 2021-22

ไมอามี ดอลฟนส ปลดเฮดโคช ไบรอัน 

ฟลอเรส ขณะที่ มินเนโซตา ไวกิงส แยกทางกับ 

ไมค ซิมเมอร และชิคาโก แบรส ไล แมตต นากี หลัง

จากทั้ง 3 ทีมพลาดการเขาเพลยออฟ

“วันนี้ผมไดตัดสินใจแลววาจะแยกทางกับ 

ไบรอัน ฟลอเรส” สตีเฟน รอส เจาของทีมไมอา

มี ดอลฟนส กลาวเม� อวันจันทรที่ผานมา

ตามเวลาทองถิ่นสหรัฐอเมริกา

“หลังจากที่พวกเราไดประ 

เมินแลววาองคกรของเราอยู

ในระดับไหน รวมถึงสิ่งที่ตอง

ปรับปรุงในภายภาคหนา ผม

ไดตัดสินใจแลววาองคกร

ฟุตบอลของเราไม ได ไป

ถึงในระดับที่ผมตองการ 

การตัดสินใจครั้งนี้เปน

ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของ ไมอามี ดอลฟนส”

“ผมเช� อวาเรามี

ผูเลนรุนใหมหลายคน 

ในทีม และมี โอกาสที่ดี

มากที่เราจะทําไดดีขึ้นมากใน

ป 2022 ผมอยากจะขอบคุณไบรอัน

สําหรับการทํางานหนักที่ผานมา

และอวยพรใหเขาพบสิ่งดีๆ ในอนาคต”

ใน 3 ฤดูกาล ฟลอเรสพาทีมชนะ 24 เกม โดยใน

ฤดูกาล 2021 จบซีซั่นดวยสถิติ 9-8 แตอดีตโคชทีมรับ

ของ นิวอิงแลนด แพทริออตส ไมเคยพาดอลฟนส

ผานเขาเพลยออฟไดเลย โดยกอนหนาจะมาคุม

ไมอามี ฟลอเรส ไมมีประสบการณการเปนเฮดโคชมากอน

โชคชะตาของนากี ที่ทําแบรสจบซีซั่นดวยสถิติ 6-11 

นั้นตองขาดสะบั้นหลังจากทีมแพ มินเนโซตา ไวกิงส ใน

สัปดาหสุดทายของฤดูกาลปกติ ซึ่ง ไรอัน เพซ ผูจัดการ

ทั่วไปของแบรสก็จะกาวลงจากตําแหน�งดวย

เชนกัน

ชิคาโก แบรส นับตั้งแตเขาไป

ถึงเกมชิงแชมปสายเอ็นเอฟซีเม� อ

ป 2010 แตจากนั้นเปนตนมาก็

ไมสามารถกลับไปเลนในรอบ

เพลยออฟไดอีกเลย

มินเนโซตา ไวกิงส ก็

ไล ไมค ซิมเมอร หัวหนา

โคช และริค สปลแมน 

ผูจัดการทั่วไปออกจาก

ตําแหน�งหลังรวมงาน

กันมา 8 ฤดูกาล โดย

เกมสุดทายปดฉากดวย

ชัยชนะ 31-17 เหนือ

แบรส

ไวกิงสจบฤดูกาลปกติ

ดวยสถิติชนะ 8 แพ 9 และพลาดการเขา

รอบเพลยออฟเปนฤดูกาลที่ 2 ติดตอกัน.

สามทีมคนชนพรอมใจปลดเฮดโคช
เมืองทอง • สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย 

แตงตั้ง “เสธ.นอย” พล.อ.อ.ระพีพัฒน หลาบเลิศบุญ นั่ง

แทนประธานคณะกรรมการฝายพัฒนาเทคนิคสมาคม

กีฬามวยสากลแหงประเทศไทยคนใหม พรอมสง 

18 นักชกชายหญิงสูศึกมวยสากลชาย-หญิงอายุต่ํากวา 

22 ป ชิงชนะเลิศแหงทวีปเอเชียป2565 ระหวางวันที่ 

19-30 ม.ค.2565 ที่ทาชเคนท ประเทศอุซเบกิสถาน

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวย

สากลแหงประเทศไทย เผยวา การสงนักกีฬาไปแขงขัน

รายการนี้ เปนดานทดสอบที่สําคัญ เช� อวาเด็กที่สงไป

นี้จะไดประสบการณที่ดีขึ้นหลังจากเก็บตัวฝกซอมมา

อยางตอเน� อง และที่สําคัญ เปนการเตรียมความพรอม

กอนสูศึกซีเกมสที่เวียดนามระหวาง 12-23 พ.ค.นี้ 

และเอเชียนเกมสระหวาง 10-25 ก.ย.นี้ ที่หางโจว 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับเปาหมาย

ในรายการยู-22 ชิงแชมปเอเชีย สมาคมตั้งเปาควา

เหรียญ 2-3 รุน และเขารอบลึกๆ ใหไดมากที่สุด

นอกจากนี้ประมุขเสื้อกลามทีมชาติไทยเผย

ถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยสากลแหง

ประเทศไทยชุดใหมวาไดสงรายช� อใหทางการกีฬาแหง

ประเทศไทยเปนผูพิจารณาและรอผลการเซ็นรับรอง 

ลาสุดสมาคมแตงตั้ง “เสธ.นอย” พล.อ.อ.ระพีพัฒน หลาบ

เลิศบุญ ใหนั่งเปนประธานคณะกรรมการฝายเทคนิค

สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทยคนใหม โดยจะ

ทํางานกันเปนทีม ประกอบดวยทีมโคชยุวชน เยาวชน ทั้ง

ชายและหญิง รวมถึงทีมวิทยาศาสตรการกีฬา “ผมทํางาน

ใหสมาคมมาโดยตลอดในตําแหน�งอุปนายกสมาคมตาม

นโยบายของนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวย

สากลแหงประเทศไทย” เสธ.นอยกลาว. 

ตั้ง‘เสธนอย’คุมเทคนิคกําปนสากล

สง18นักชกลุยยู-22ชิงแชมปเอเชีย

ไบรอัน ฟลอเรส 

หัวหนาโคชไมอามี ดอลฟนส
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

จากวรรณกรรมสู่งานศิลป์ส่งกำาลังใจ

อินทัชเปิดรายชื่อศิลปินที่ได้รับรางวัลในโครงการจินตนาการ 

สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “กำาลังใจสร้าง

พลังที่ยิ่งใหญ่” และ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ตามไปชมภาพผล

งานและแนวคิดจากศิลปินที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา

ตอนปลายถึ งอุดมศึกษา 

เ ช่ น  ภ า พ สี น้ำ า มั น ชื่ อ 

“ประกอบใหม่” จากวรรณ 

กรรม “1 เปอร์เซ็นต์ของ

ความเป็นไปได้” โดย ศิริโรจน์ 

โคตรวงษา ม.ศิลปากร และ

ร่วมซื้อภาพการกุศลสมทบ

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ รายได้ทั้งหมด

เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าไป

ชมผลงานศิลป์และรายละเอียดได้ทาง https://www.intouchstation.

com/ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามได้ที่เพจ Intouch Station

ดีไซน์ MASK อย่างไรไม่ให้ mass?

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชวนน้องๆ อายุ 6- 

12 ปี จำานวน 30 คน ร่วมสนุกใน workshop ออกแบบหน้ากากป้องกัน

ไวรัสโคโรนาให้สนุกและสร้างสรรค์ กับวิทยากร ธนวัต มณีนาวา 

ศิลปิน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และเจ้าของเพจ TAM:DA “ทำาดะ” ที่

เน้นการนำาวัสดุธรรมดามาพลิกแพลง สร้างสรรค์ใหม่ ตามแบบฉบับ

ของตน น้องๆ ไม่จำาเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อน พบกันใน

กิจกรรม “MASK MASK ไม่-ทำา-มะ-ดา” วันเสาร์ที่ 22 ม.ค.นี้ เวลา 

14.00-16.00 น. ณ ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จะต้องแสดงผลประวัติการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม สนใจส่งข้อมูล ชื่อ 

นามสกุล อายุ และเบอร์ติดต่อกลับ พร้อมเขียนอธิบายถึงอาชีพที่

ใฝ่ฝัน พร้อมเหตุผลส่งมาที่ Email: education@bacc.or.th ตั้งชื่อหัวข้อ

ว่า “ลงทะเบียน MASK MASK ไม่-ทำา-มะ-ดา” แจ้งผลผ่านอีเมล

มิวเซียมสยามเปิดให้บริการแล้ว 

มิวเซียมสยามกลับมาเปิดให้บริการแล้ววันที่ 11 ม.ค. 

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการห้อง

คลังความรู้ ได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. 

(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) 

ตอนนี้มีนิทรรศการ “หวย

แหลก แตกประเด็นคนเล่น

หวย” เป็นนิทรรศการว่า

ด้วยความหวังกระดาษใบ

เล็กๆ ที่แบกความฝันอันยิ่ง

ใหญ่ แม้ปัจจุบันคนเล่นหวย 

โอกาสถูกหวยจากลอตเตอรี่

ล้านเลขไม่ง่าย แต่คนเล่นหวยไม่น้อยลง ผู้ค้า คนขายแย่งโควตา

กัน แล้วการเสี่ยงโชคยังเชื่อมกับความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้เข้า

ชมฟรีถึง 27 ก.พ. ณ โถงชั้น 1 อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยาม 

(MRT สนามไชย ทางออก 1) และลานนิทรรศการกลางแจ้งมีไม้

ตะเคียนหลายรูปแบบให้เรียนรู้กัน.

กรุงเทพฯ • ครม.อนุมัติจัดตั้ง “กองทุน

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” อว.ปลื้มเป็นก้าว

กระโดดครั้งใหญ่ พลิกโฉมมหา’ลัย เพราะ

เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีเป้า

หมาย ผลิตกำาลังคนระดับสูงให้ประเทศ ขับ

เคลื่อนสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก 

10 ปีข้างหน้า  

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการจัดตั้ง “กองทุน

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” ตามที่คณะ

กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

เสนอ และ อว.ดำาเนินการ โดยกองทุน

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานี้จะเป็นกลไก

สำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย 

ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาคน ตลอด

จนใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ อว.มุ่งมั่น

จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วให้ได้ภายใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง

เป็นความท้าทายอย่างมาก การเป็นประเทศ

ที่พัฒนาแล้วจำาเป็นต้องใช้ความรู้เป็นฐาน

ในการพัฒนาประเทศ อว.จึงได้ผลักดันการ

จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษามา

อย่างต่อเนื่อง

“ทั้งนี้ ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม.ที่

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนี้ ถือเป็นความ

สำาเร็จอีกก้าวหนึ่งในการเดินหน้าพลิก

โฉมการอุดมศึกษาเพื่อก้าวกระโดดครั้ง

ใหญ่ สอดคล้องไปกับการจัดทำากรอบงบ

ประมาณในปี 2566 ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ี ครม.

ได้อนุมัติกรอบงบประมาณที่สอดคล้องตาม 

มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงว่า

ด้วยการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 

ซึ่งให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และจะ

เป็นกลไกสำาคัญให้เกิดการพัฒนาความเป็น

เลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำาลัง

คนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม” รมว.อว.กล่าว

ตั้ง‘กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา’พลิกโฉมมหา’ลัย
เป็นกลไกผลิตกำาลังคนระดับสูงขับเคลื่อนประเทศสู่โลกที่หนึ่งอีก10ปีข้างหน้า  

ทำ�เนียบฯ • ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงิน

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา หรือ กสศ. ประจำาปีงบประมาณ 2566 

วงเงิน 7,590 ล้านบาท เน้นสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย-ภาคบังคับ 

วงเงิน 4,829.52 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงิน

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) ประจำาปีงบประมาณ 2566 

ในกรอบวงเงินงบประมาณจำานวน 7,590.34 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 

จำานวน 1,938.05 ล้านบาท เพื่อ กสศ.จะ

ได้จัดทำารายละเอียดคำาของบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 เสนอสำานัก

งบประมาณพิจารณาต่อไป

สำาหรับรายละเอียดแผนการใช้จ่าย

เงินในปีงบประมาณ 2566 ของ กสศ. แบ่ง

เป็น 9 แผนงาน ประกอบด้วย นวัตกรรม

และการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา วงเงิน 372 ล้านบาท, พัฒนาระบบ

หลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา

ตั้งแต่ปฐมวัย-ภาคบังคับ วงเงิน 4,829.52 

ล้านบาท, พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ 

วงเงิน 270 ล้านบาท, จัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา วงเงิน 90 ล้านบาท

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู

สำาหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วงเงิน 403.13 

ล้านบาท, ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ วงเงิน 952.29 

ล้านบาท, ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและ

ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ วงเงิน 350 

ล้านบาท, สื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและระดม

ความร่วมมือ วงเงิน 56.32 ล้านบาท และ

บริหารและพัฒนาระบบงาน เช่น พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 267.08 ล้านบาท

ขณะที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบ

ด้วย เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หรือด้อยโอกาส ได้รับการอุดหนุนเงินเพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่

สอดคล้องกับความจำาเป็น และเพื่อป้องกัน

การหลุดออกจากระบบการศึกษาในทุกช่วง

ระดับชั้น และมีการพัฒนาตามศักยภาพ

จำานวน 3,017,081 คน/ครั้ง, เยาวชนที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับ

การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูง

กว่าการศึกษาภาคบังคับจำานวน 8,983 คน

เยาวชนและแรงงานนอกระบบการ

ศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามความจำาเป็น 

หรือสนับสนุนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

และได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะ

สมจำานวน 25,000 คน, ครูและหน่วย

จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

ได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง โดยเป็นครู

หรือนักศึกษาครูจำานวน 23,983 คน และ

โรงเรียน 750 แห่ง รวมทั้งการได้องค์ความ

รู้ นวัตกรรม และต้นแบบ สำาหรับภาครัฐและ

สังคมใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา.

ครม.เห็นชอบแผนใช้เงินกสศ.7.5พันล้�นงบปี66

ศึกษ�ธิก�ร • “ตรีนุช” ลงพื้นที่สงขลา มอบ 

กศน.จับมือ สพฐ.ปักหมุดดึงคนพิการกลับเข้า

ระบบการศึกษา มั่นใจศักยภาพสงขลาเป็นพื้นที่

นำาร่องที่แรกของไทย พร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ

ที่สอดรับกับความต้องการของคนในท้องถิ่น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

เพื่อให้กำาลังใจ ตรวจเยี่ยม และติดตาม

การดำาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) และดูความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย

ตนได้พบปะกับพูดคุยกับครู ผู้บริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่

รัฐประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนสะเดา “ขรรค์

ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เปิดทำาการสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ใน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

(สพม.) 16 (สงขลา สตูล) ซึ่งพบว่าทั้ง  

2 โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการ

เสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการ

เข้มสำาหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ตนได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอคลองหอย

โข่ง สังกัด กศน. ซึ่งการมาลงพื้นที่จังหวัด

สงขลา ทำาให้ทราบว่าจังหวัดสงขลามีเด็ก

ตกหล่นที่เป็นผู้พิการอยู่เป็นจำานวนมาก แต่

ด้วยความพร้อมในการจัดการศึกษาของ 

กศน.ที่นี่ ก็ทำาให้มั่นใจว่าสงขลาเป็นจังหวัด

ที่มีความพร้อมที่จะนำาร่องในการปักหมุด

เก็บผู้พิการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นที่

แรกของประเทศไทย โดยตนได้มอบนโยบาย

ให้ กศน.ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งปักหมุด

นำานักเรียนไทยกลับสู่ห้องเรียน ค้นหาและ

ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับ

เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้ข้อมูลของเด็ก

จากชื่อและที่อยู่ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูง

ขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อ

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็ก

ตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา โดยที่จังหวัดสงขลาควรเน้นเรื่อง

การให้ความรู้คนพิการซึ่งมีมากในพื้นที่ รวม

ถึงการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับความ

ต้องการของคนในท้องถิ่น เช่น การเกษตร

และแปรรูปอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์หอมเจียว 

การปลูกบอนสี การทำากระถางแฟนซี เป็นต้น

“การนำาผู้ เรียนกลับเข้าสู่ ระบบ

การศึกษาเป็นภารกิจสำาคัญของกระทรวง

ศึกษาธิการ ที่ยึดหลักการว่า การจัดการ

ศึกษาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รัฐบาล

ภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ก็ให้ความสำาคัญเรื่องนี้ ซึ่ง กศน.เป็น

หน่วยงานที่มีความสำาคัญ มีเครือข่ายที่

ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ถ้า

ประสานการทำางานกับ สพฐ.ก็จะช่วยเก็บ

เด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้” 

รมว.ศธ.กล่าว.

‘ตรีนุช’ว�ง‘สงขล�’

จังหวัดนำ�ร่องที่แรก

ดึงเด็กพิก�รตกหล่น

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. 

กล่าวว่า การอนุมัติการจัดตั้งกองทุนเพื่อ

พัฒนาการอุดมศึกษานี้เป็นกลไกสำาคัญ

อย่างมากของ อว. ถือเป็นจิกซอว์หลักอีก

ชิ้นหนึ่งที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

ทุกกลุ่ม และการผลิตกำาลังคนระดับสูง

เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา

ดำาเนินพันธกิจไปในทิศทางที่สร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ โดยมีระบบติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเทศที่

ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ สถาบัน

อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคการผลิต

และบริการ รวมถึงผู้เรียน เพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของประเทศในอนาคต โดยหลังจากที่ 

ครม.เห็นชอบแล้วจะมีการแก้ไขร่างพระ

ราชบัญญัติการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  

พ.ศ.2558 ในขั้นตอนกระบวนการนิติบัญ 

ญัติในขั้นต่อไป.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ถ�นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มนุษย์สร้�ง

ขึ้นของจังหวัดบึงกาฬ โดยต่อยอดจาก

พื้นที่แห่งความศรัทธาพญานาคลุ่มน้ำา

โขง กลายมาเป็นภาพวาดกราฟฟิตี้พญานาคร่วม

สมัยแห่งเดียวในโลก ที่ต้องได้มาสัมผัสด้วยตา

ตัวเองกว่า 100 ภาพ ถูกวาดกระจายไปตามจุด

ต่างๆ เปิดพื้นที่จากการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อน

ไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน โดยผลงานกราฟ

ฟิตี้ส่วนหนึ่งเป็นการทำางานร่วมกับสำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม 

เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัด

บึงกาฬ จะได้สัมผัสประสบการณ์กับการอนุรักษ์

ส่องวิถีชุมชนร่วมสมัยที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบึงกาฬ

บ้านอีสานอายุกว่า 70 ปี ถูกนำาไปปรับปรุงด้วย

ศิลปะให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต หรือสนใจ

อยากจะนุ่งโสร่งหรือผ้าซิ่น ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ในอาคารไม้ที่คลาสสิก หรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่

นี่มีประติมากรรมพญานาค 3 แห่ง ประกอบด้วย 

พญาทะนะมูลนาคราชองค์สีเขียว 3 เศียร ให้ได้

มากราบขอพร หรือประติมากรรมพญานาค 2 ฝั่ง

โขง เชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย และพญานาค 

4 ตระกูล ประกอบด้วย พญานาคสีทอง สีรุ้ง  

สีเขียว และสีดำา ให้บูชา 

เสน่ห์ของที่นี่ที่พลาดไม่ได้คือ การเปิด

ประสบการณ์ทานอาหารพื้นถิ่นที่เลือกเสิร์ฟใน

รางไม้ไผ่สไตล์ Local chef’s table แต่ต้องโทร.

จองล่วงหน้าเท่านั้น และยังมีผลิตภัณฑ์สินค้า

ชุมชนให้เลือกมากมาย ถ้าต้องการดื่มด่ำาในพื้นที่

ก็มีวิลล่ามิวเซียม ที่พักในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ใกล้

กับประติมากรรมพญานาค หรือหากต้องการพัก

ผ่อนแบบเป็นส่วนตัวก็มีรีสอร์ตพญานาคไว้บริการ

เช่นเดียวกัน

ครูขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดัง 

ในฐานะนวัตกรชุมชนศิลปินร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์

สิ่งใหม่ในหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

หัวหอกก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต กล่าวว่า วัน

นี้ชุมชนเรามีผลผลิตที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัย

หลากหลาย ได้แก่ กราฟฟิตี้พญานาคในหมู่บ้าน 

จำานวน 100 รูป เมื่อรวมกันทั้งอำาเภอโซ่พิสัย เรา

จึงมีกราฟฟิตี้พญานาคมากที่สุดในโลกถึง 200 

ตนด้วยกัน ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์มีประติมากรรม

พญานาค 2 ฝั่งโขงอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเชื่อมโยง

กับกุศโลบายความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คน รวม

ทั้งประติมากรรมองค์พญานาค 3 เศียร พญาทะนะ

มูลนาคราช สถานที่เคารพกราบไหว้บูชาเพื่อเป็น

สิริมงคลกับชีวิต นอกจากนี้มีอาคารสถาปัตยกรรม

เรือนไม้อีสานโบราณอายุ 70 ปี ออกแบบตกแต่ง

อย่างสวยงามร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “มองเก่าให้

ใหม่” เป็นต้นแบบให้ชุมชนได้หันมาช่วยกันอนุรักษ์ 

และองค์กรต่างๆ มาศึกษาและนำาไปปรับใช้

สำาหรับความยั่งยืนด้านรายได้ที่กลับคืนสู่

คนในชุมชน ครูขาบบอกว่า มาจากการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากภูมิปัญญา

การสานกระติ๊บข้าวร่วมสมัยมากกว่า 50 รูปแบบ

ดีไซน์ การพักค้างคืนโฮมสเตย์ ที่บูรณาการเรื่อง

วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเข้ากับประเพณีบายศรีสู่

ขวัญของชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬพร้อม

ต้อนรับทุกคนแวะมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ กัน

ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด.

ส
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11บันเทิง

าขวัญวันเด็ก ‘เก้าอี้นายกฯ เครื่องบิน รถถัง ตังค์เรา

ทั้งนั้น’ ขอบคุณค่ะ”

เนี่ย..ถ้าไม่เห็นชื่อคนเขียน-คนโพสต์ ก็นึกว่าเป็นข้อ 

ความของนักการเมืองฝ่ายค้านบางพรรค หรือไม่ก็ 3 กีบบางคน

แต่เมื่อข่าวยืนยัน คนท่ีโพสต์-เขียนคือ “คุณจอมขวัญ หลาว

เพ็ชร์” พิธีกร-นักเล่าข่าวระดับคุณภาพ ก็ทำาให้เกิดอุทาน-สงสัย..

ห๊ะ ใช่รึ?

มีใครเข้าฝัน หรืออะไรเข้าสิง ให้เธอหยิบเอา “คำาขวัญวัน

เด็ก” มาเขียน-มาเล่น-มาแซะเยี่ยงนี้ล่ะ..หือ?

ใช่..คำาขวัญวันเด็ก หาได้เป็นของสูงที่แตะต้องไม่ได้ แต่ด้วย

สำานึกธรรมดาๆ ของคนปกติธรรมดาทั่วไปต่างรู้..

“เป็นคำาขวัญท่ีนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน”

ด้วยรู้-เป็นธรรมเนียมที่มุ่งให้เด็กได้เกิดจิตสำานึกในด้านดี 

คำาขวัญที่มาจากนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านในแต่ละปี จึงไม่เคยมี

ใครนำามาแขวะ แซะ เยาะเย้ยหยัน!

ไม่ว่าจะรักหรือชังนายกรัฐมนตรีแค่ไหน-อย่างไร ก็ไม่เคยมี

ใครเอาเรื่องของเด็กมาปะปนกับตัณหาของผู้ใหญ่ ยิ่งเฉพาะคนที่

ได้ชื่อเป็นสื่อคุณภาพระดับคุณจอมขวัญด้วยแล้ว..

ผมแทบไม่เชื่อจริงๆ ว่า เธอจะเขียน-จะโพสต์ด้วยข้อความ

ข้างต้น และไม่น่าเชื่อด้วยว่า คุณจอมขวัญจะชัง-เกลียด พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่!

ผมน่ะยืนยันตลอด สื่อต้องไม่เป็นกลาง และสื่อที่เลือกข้างก็

ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม-สามัญสำานึก..

 เพราะสื่อก็เป็นปุถุชนที่ยังแน่นหนาด้วยกิเลส รักโลภโกรธ

หลงอยู่อย่างสมบูรณ์ถ้วนหน้า!

แต่ถ้าขนาดยกเอา “คำาขวัญวันเด็ก” มาแซะ มาระบายความ

คับแค้น เพื่อความสะใจแบบนี้ ก็..เมิดคำาสิเว้า!

เอ้า..แต่เรื่องนี้เห็นจะไม่เว้าไม่ได้ ก็เรื่องที่คุณนาถยา เบ็ญจ

ศิริวรรณ หรือ “กุ๊ก-นาถยา แดงบุหงา” อดีตดารา-นางเอกดังคู่

ขวัญคุณยุรนันท์ ภมรมนตรี..

ได้ยื่นลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์สดๆ ร้อนๆ ไปอีกคน

นั่นแหละ!

ไม่ได้จะพูดเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจทิ้งประชา 

ธิปัตย์ในยามที่เลือดกำาลังไหลออก เพราะนั่นเป็นสิทธิส่วนตัวที่ไม่

ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์

หรือแม้แต่การไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ของ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ก็ไม่ควรไปต้ังคำาถาม..คิดดีแล้วเหรอออ?

ที่จะพูด ก็แค่จะบอกว่า ในฐานะคนไทยที่ใจอ่อน ขี้สงสาร 

ตอนนี้ผมชักให้รู้สึกสงสารพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วสิ แต่คิด

อีกที..การเมืองมันก็มีเล่ห์มีเหลี่ยมของมันที่คนนอกอาจรู้ไม่เท่าทัน

ฉะน้ัน ท่ีผมสงสาร อาจจะเป็นความต้องการของพรรคประชา 

ธิปัตย์ก็ได้ หมายความว่า ใครจะออกก็ตามสบาย เพราะอยู่ก็ (อาจ) 

ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพรรค แค่เกาะแกะกันไปเท่านั้นเอง!

และคนที่ออก ก็คงจะรู้ตัว..อยู่ต่อไปก็แค่นั้น แต่จะออกทั้งที

ก็ต้องดูจังหวะ-ดูไทมิ่ง ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นห้วงที่เหมาะยิ่ง ใครออกก็

ต้องดูดี-มีราคา

ว่าแต่ ได้ฤกษ์-ได้เวลาแล้วกระมัง ที่ท่านชวน หลีกภัย จะ

คืนกลับมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เพราะนี่คือความหวัง ที่จะ

เห็น..

ประชาธิปัตย์ฟื้น!.

ความหวังของคนเคยรัก

“คํ

• ต้องมารับบทบาทไกลตัว                             

สุดๆ และเป็นความท้าทายครั้ง

ใหม่ที่ต้องมาสวมคาแรกเตอร์เป็น

คนอายุ 55 ปีในร่างเด็กครั้งแรก 

ทำาเอานักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต นนน-

กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ทำาการบ้านอย่าง

หนัก และท้าทายฝีมืออย่างมาก ในซีรีส์ชีวิตสุดเข้ม

ข้น 55:15 NEVER TOO LATE จาก GMMTV ซี

รีส์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สตรีมบนสตรีมมิง

เซอร์วิสระดับโลก Disney+ Hotstar แบบเอ็กซ์คลู

ซีฟก่อนใคร

• ช่องวัน 31 ประเดิมบิ๊กโปรเจ็กต์ต้อนรับ

ปีเสือสุดอลังการ กับละครแนวแฟนตาซีกลิ่นอาย

ภารตะ สิเน่หาส่าหร ีที่ได้พระ-นาง ใบเฟิร์น-พิมพ์

ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ และ ฌอห์ณ จินดาโชติ มา

ประกบคู่กันครั้งแรก และทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ตัว

แรกออกมาก็เซอร์ไพสต์สมการรอคอย นอกจาก

เรื่องราวจะชวนระทึก ลึกลับ น่าค้นหาแล้ว โปรดัก

ชัน และคอสตูมก็อลังการไม่แพ้กัน ที่สำาคัญยังเป็น

ละครไทยเรื่องแรกที่ถ่ายทำาด้วยเทคนิคระบบ Vitual 

Production เรียกว่าสวยเสมือน

จริงสะกดทุกสายตาแน่นอน

• แฟนละครกร๊ีดกันสน่ัน

โซเชียลเลยทีเดียว เมื่อช่อง 

7HD เปิดโผนักแสดงละครโร

แมนติกพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่ง

ปี เรื่อง เภตรานฤมิต ได้คู่จ้ินสุดน่ารัก ไมค์-ภัทรเดช 

สงวนความดี และ มุกดา นรินทร์รักษ์ กลับมาร่วม

งานกันอีกคร้ัง ประชัน แม็กก้ี อาภา ท่ีจะมาพลิก

บทบาทคร้ังแรก ร่วมด้วย บอม-พงศกร โตสุวรรณ, 

มะเหม่ียว-พรชดา วราพชระ และพล-พูลภัทร อัตถ

ปัญญาพล

• เป็นภาพท่ีใครเห็นก็ต้องประทับใจ สำาหรับ

นักแสดงสาว มะนาว ศรศิลป์ ท่ีได้เข้าไปสวมกอดให้

กำาลังใจอดีตคนรักอย่าง ตอง กวินทร์ ผู้รักษาประตู

ฟุตบอลทีมชาติไทยในวันสูญเสียคุณพ่อ นอกจากน้ีสาว

มะนาวยังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกว่า “กำาลัง

ใจคือส่ิงสำาคัญท่ีสุดในเวลาน้ี เดินหน้าต่อไปนะคะ คุณ                                                          

กวินทร์ งานฌาปนกิจคุณพ่อประมวล ธรรมสัจจานันท์”.

รักชิด

ปิดชีวิตนอกจอที่เป็นตัวตนจริงๆ แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ 

เจ้าของฉายาเจ้าแม่กักตัว แต่ไม่กักหัวใจ 16 ปีแล้วที่เธอ

โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง ซึ่งพักหลังไม่ว่าจะขยับตัวทำา

อะไรก็เป็นประเด็นตลอด มักจะ

ถูกวิจารณ์และถูกจับตาเป็นพิเศษ 

โดยแต้วเองก็ยอมรับและเรียนรู้

จากบทเรียนในโซเชียล เผยเคย

เป็นโรคแพนิกเพราะพยายามที่จะ

เพอร์เฟ็กต์ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้

จะเกิดขึ้นใน Woody FM

การใช้ชีวิตที่เป็นข่าวตลอด

เป็นอย่างไร?

“เอาจริงๆ แต้วเป็นคนที่

ก่อนหน้านี้ ได้ฉายาว่าเป็นคนที่

ไม่มีข่าวด้วย แล้วอยู่ดีๆ อะไรก็

ไม่รู้ กลายเป็นว่าพลิกจากหน้ามือ

เป็นหลังมือ ทำาอะไรก็ถูกวิพากษ์

วิจารณ์ไปหมด ทุกอย่างที่เราใส่

เข้าไปในโซเชียลมีเดียมันคือการ

ที่เรากดโพสต์เอง ต้องรับผิดชอบ

ทุกอย่าง สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับ”

ยอมรับเลยตั้งแต่วันแรก หรือต้องเรียนรู้?

“ยอมรับเลย มันอาจจะมีคำาพูดที่บางคนรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลย 

แต่แต้วเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จักแต้วในทุกมิติ เพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่

เขาจะมองเห็นบางมุมแล้วตัดสินเราไปบ้าง เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึก

ว่าโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไร แต่คนรอบข้าง แม่ พี่ เก็ตนะ ทุกคนโอ

เคนะ ก็โอเค”

ทุกครั้งที่เราเต้นหรือใส่ชุด

ว่ายน้ําคิดไหมว่าเดี๋ยวเขาต้องไป

โพสต์ เขาต้องไปเขียนข่าวเรา?

“แต้วมองว่าโซเชียลมีเดีย

มันคือ Diary แต้วค่ะ ว่าเราจะได้

กลับมาดู Remind ว่าวันนี้ ไปนั่นนี่ 

แฮปปี้ หรือไม่แฮปปี้ แค่นั้น”

เรื่องที่หนักที่สุดในชีวิต?

“คงเป็นเรื่องท่ีแต้วเป็นแพนิก 

(Panic) คือแต้ววิเคราะห์ตัวเองนะ

ว่าแต้วเป็นแพนิกก็ต่อเมื่อไม่โอเค

กับสภาพร่างกาย คือ ไม่โอเคกับ

การหนาวเกินไปหรือว่าเจ็บปวด

ท้อง เหมือนเป็นอะไรที่คอนโทรล

มันไม่ได้แล้วเราก็จะแพนิก รู้สึกว่า

เราไม่สมควรจะอยู่ตรงนี้ มันไม่ใช่ที่

ที่ปลอดภัย แต่ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เคว้งคว้าง หายใจไม่เข้า มัน

ตะเกียกตะกายอยู่ข้างใน ทั้งๆ ที่ข้างนอกอาจจะดูปกติ เป็นมา 4-5 

ปีได้แล้วค่ะ”

ครั้งแรกที่เกิดขึ้นจําได้ไหมว่าอยู่ที่ ไหน ทําอะไร?

“ท่ีโรงพยาบาลค่ะ เหมือนช่วงน้ันคงเครียด อาจจะด้วยความท่ี

เราพยายามเพอร์เฟ็กต์ อยู่ดีๆ ก็ปวดท้องไม่มีสาเหตุ ลำาไส้แปรปรวน 

กลัวไปหมดเลย กลัวมันจะมาอีก คือรู้ว่าจะข้ามมันไปได้ก็ต่อเมื่อมียา 

ต้องเอายาไปทุกท่ี แต่เราก็คิดว่าจะใช้ชีวิตโดยไม่พ่ึงเขาให้ได้ ก็ค่อยๆ 

ฝึกลมหายใจ ลดยาลง แต้วว่าเหมือนเราต้องเรียนรู้ท่ีจะปล่อยวาง 

ล่าสุดท่ีเป็นคือท่ีเกาหลี แล้วก็บอกคุณพ่อ พ่อก็บินจากกรุงเทพฯ มา

หาท่ีเกาหลีเลย แล้วก็มากอด ซ่ึงเรารู้สึกว่าเป็นกอดท่ีเราจำาสุดๆ เลย 

เหมือนเขาจะดูดทุกอย่างท่ีเรารู้สึกไปหาเขา”.

มอบถุงยังชีพ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วยพันธมิตร 

ผนึกกำ�ลังขย�ยคว�มช่วยเหลือให้ครอบคลุมต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนในชุมชนพื้นที่

ต่�งๆ ทั่วกรุงเทพมห�นคร ซึ่งหล�ยชุมชนยังได้รับผลกระทบคว�มเดือดร้อนคว�มย�ก

ลำ�บ�กและรอรับคว�มช่วยเหลือจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ผ่�นม� โดยล่�สุดจัด

ถุงยังชีพบรรเท�คว�มเดือดร้อนมอบให้กับ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม, 

ชุมชนวัดบ�งบัว และชุมชนพหลโยธิน 46.

เ

ปี โกลด์เบิร์ก นักแสดงตลกผิวสีจาก

หนังคอมิดีสุดฮา Sister Act เมื่อ 

30 ปีก่อน เป็นดาราดังรุ่นใหญ่อีก

คนที่ติดโควิด-19 แต่ล่าสุดสามารถกลับไป

รายงานตัวกับแฟนๆ ผ่านจอได้แล้วในราย

การทอล์กโชว์ The View เมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

มา ส่วนที่พลาดท่าติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นระหว่าง

ช่วงฮอลิเดย์เบรกก่อนหน้านี้

โกลด์เบิร์กเวลานี้อายุ 66 ดำาเนิน

รายการร่วมกับอนา นาวาร์ โร นักวางกลยุทธ์

และคอมเมนเตเตอร์วัย 50 กับซันนี ฮอสติน 

พิธีกร นักข่าว นักกฎหมายวัย 53 ทั้งสอง

คนนี้ก็กำาลังจะหายดีจากไวรัส เช่นเดียวกับ 

ซารา เฮนส์ พิธีกรข่าววัย 44 ที่ต้องกักตัว

เพราะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหลังจากไปใกล้ชิด

กับคนที่ได้ผลตรวจออกมาเป็นบวก

“คุณต้องดูโทรทัศน์ ต้องออกแบบแผนรับมือใหม่ๆ อีก เพราะ

รู้สึกอย่างกับว่ามันอยู่ทุกหนทุกแห่ง ฉันรู้สึกอย่างกับว่า แค่เปิด

หน้าต่างก็ติดเชื้อโควิดได้แล้ว ก็มันลอยมาตามอากาศตามลมได้” 

อดีตซิสเตอร์แมรี แคลเรนซ์ จาก Sister Act 

กล่าว

เธอเน้นย้ำาว่าไวรัสทำาให้สถานการณ์

ยากลำาบากอย่างไร ในขณะที่ยังคงพัฒนา

สายพันธุ์ต่อไปได้ อัตราการติดเชื้อก็พุ่ง

สูงขึ้นในช่วงปลายปี สาเหตุสำาคัญก็มา

จากไอมิครอน

 “มันจะยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงต่อ เพราะคุณก็รู้ว่า

ทาง CDC กำาลังศึกษา พวก

เขากำาลังพยายามทำาให้

เราอยู่เหนือสิ่งที่พวก

เขากำาลังเรียนรู้ ฉัน

ไม่รู้ว่าพวกเขา

จะทำาอะไรได้

อีกเพื่อทำาให้

ผู้คนเข้าใจ

สถานการณ์

ที่แท้จริง 

เราอยู่

ท่ามกลางโรคระบาด เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน มันอยู่ทั่ว

ทุกหนแห่ง”

 “มันก็เหมือนกับการผายลมในพายุฝุ่น มันก็

ยังอยู่ตรงนั้นแหละ แค่คุณไม่รู้ว่าตรงไหน ไวรัส

มันก็จะแสดงตัวให้คุณรู้ด้วยอาการ คุณต้อง

ระมัดระวัง คุณต้องปกป้องตัวคุณเอง 

ปกป้องครอบครัว ปกป้องคนรอบข้าง

คุณ”

 โกลด์เบิร์กดำาเนินรายการ

แบบทางไกล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

ตอนที่เธอบอกรายละเอียด

ให้กับผู้ชมได้รับรู้เกี่ยว

กับอาการของ

เธอตอนติด

โควิด-19

“ฉันหายไปตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว

พอดี เพราะบางคนที่ฉันอยู่ใกล้ชิดได้รับผลตรวจโควิดเป็นบวก “ฉัน

หายไปนาน พวกเขาต้องตรวจเรา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องส่งคนมา

ตรวจฉัน และก็ได้ตรวจไปเรียบร้อย”

เธอเผยว่า เธอได้รับแจ้งว่าผลตรวจออกมาเป็นบวก ซึ่งเป็น

อะไรที่ช็อกมากสำาหรับเธอเพราะได้รับวัคซีนและเข็มบูสต์เรียบร้อย 

และยังมักเก็บตัวอยู่บ้าน

“นั่นคือ โอมิครอน คุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน คุณไม่รู้ว่ามันอยู่

ที่ไหน ใครติดแล้วบ้าง ใครกำาลังแพร่เชื้อ ฉันทำาทุกอย่างที่ควรทำา

แล้วเพื่อป้องกัน แต่ก็หยุดโอมิครอนไม่ได้”

วู

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘แต้ว ณฐพร’เผยตัวตนผ่าน Woody FM

รับเคยเป็นแพนิกเพราะพยายามเพอร์เฟ็กต์

‘รังนิก’ยก‘แมคโทมิเนย์’อนาคตกัปตันทีม

ราล์ฟ รังนิก บอสชั่วคราวของ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวยกย่อง

สกอตต์ แมคโทมิเนย์ อนาคตกัปตันทีม 

หลังโชว์ฟอร์มและทำาประตูชัยพาทีม

ปีศาจแดงตบเท้าเข้าสู่รอบ 4 ฟุตบอล

เอฟเอคัพได้สำาเร็จเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่าน

มา อ้างปรับแท็กติกในครึ่งหลัง กันแอส

ตัน วิลลา คัมแบ็กได้สำาเร็จ

ยูไนเต็ดคว้าชัยในเกมรอบ 3 

เอฟเอคัพที่บ้านของตัวเองได้แบบหืด

จับ แม้จะได้ประตูขึ้นนำาเร็วจากลูก

โหม่งของสกอตต์ แมคโทมิเนย์ ตั้งแต่นาทีที่ 8 แต่ก็ยิงเพิ่มไม่

ได้ ถึงอย่างไรประตูเดียวก็เพียงพอที่จะสอยทีมของสตีเวน เจอร์

ราร์ด ที่รูปเกมส่วนใหญ่ดีกว่าเจ้าบ้าน ซึ่งถือว่าโชคดีที่ไม่แพ้คา       

โอลด์แทรฟฟอร์ด

“ผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบหลังเกมกับ 

วูล์ฟส นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง

จากเรา เรารู้ว่ามันจะต้องเป็นเกมที่

หนักแน่ในการเจอกับวิลลา ในครึ่ง

แรกผมคิดว่าเราทำาได้ดี สกอร์น่าจะ

เป็น 3-2 หรือ 4-3 ตอนพักครึ่ง”

“ในครึ่งหลังเรารอโต้กลับ ซึ่ง

เราน่าจะทำาประตูหนีห่างได้อีกจาก

โอกาสเหล่านั้น เราตัดสินใจไม่ดีเอง

ในหลายครั้ง แต่พอเราเปลี่ยนแผน

เป็นแบบไดมอนด์เราคอนโทรลเกม

ได้ดีขึ้น”

สำาหรับผู้ทำาประตูชัย แมคโทอมิเนย์ “เขาเป็นเด็กจากอคา

เดมี มีพลังงานเหลือเฟือ เขายังเริ่มยิงได้บ่อย และแสดงความ

เป็นผู้นำาออกมาให้เห็น ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าใน 2 ปีนี้เขาจะได้

ขึ้นเป็นกัปตันทีม”.

‘วูปี โกลด์เบิร์ก’คืนจอThe View

หลังหายดีแล้วจากโคโรนาไวรัส

เตือนโอมิครอนอยู่ทุกแห่งหน

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรมวิ ท ย าศาสตร บ ริ ก า ร ( วศ . ) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม(อว.) ต้ังเปายกระดับโครงสราง

พื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) ของประเทศใหมีความเขมแข็ง

ในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาดวยนวัตกรรม 

และเดินหนางานวิจัยท่ีตอบโจทยการใชงานจริง

นพ.ปฐม สวรรคปญญาเลิศ อธิบดี วศ. 

เปดเผยวา ในรอบป 2564 มีผลงาน 12 ดี 

12 เดน เห็นผลชัดเจนตอบโจทยการพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตไดจริง 

ประกอบดวย

1.คอนกรีตแหงใชกับสภาพแวดลอม

ทางทะเล วศ. ไดพัฒนาและออกแบบสูตร

คอนกรีตใหมีความทนทานตอสภาพแวดลอม

ทางทะเล สามารถผสมน้ําและใชงานไดทันที

โดยไมตองผสมทรายและหินเพิ่มเติม เปนผล

งานที่ไดรับรางวัล Bronze Award ในงาน 

“มหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564”

2.พาสตาจ้ิงหรีดแปรรูป วศ. ทําการวิจัย

และศึกษาอัตลักษณดานรสชาติตลอดจน

คุณคาดานโภชนาการของจ้ิงหรีด พรอมพัฒนา

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน 

ตอบโจทยลูกคาชาวตางชาติ สามารถสราง

รายได ใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน 

ทั้งนี้ วศ. ชวยพัฒนาเสนพาสตาจิ้งหรีดให

ผูประกอบการในจังหวัดขอนแกน พรอมสง

เขาประกวดจนไดรับรางวัลชนะเลิศจากกรม

ปศุสัตว ภายในงานมหกรรมจ้ิงหรีดประจําป 2564

3.หุนยนตปนโต วศ. พัฒนาขึ้นเพ� อ

ชวยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย

ที่ใกลชิดกับผูปวยในชวงการแพรระบาดของ

โควิด-19 เปนหุนยนตที่สามารถขนสงอาหาร  

น้ําและเวชภัณฑใหแกผูปวย โดยการควบคุม

จากระยะไกลใชงานสะดวก ทั้งนี้ ไดผลิตและ

สงมอบให โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

กวา 80 ตัว

4.ชุดสมารทคิท ทดสอบเคร� องวัดอุณหภูมิ

อินฟาเรด วศ.พัฒนาชุดสมารทคิท เพ� อใช

ในการตรวจสอบความถูกตองของการอานคา

อุณหภูมิของเคร� องวัดอุณหภูมิชนิดไมสัมผัส 

เพื่อสนับสนุนหน่วยตรวจหรือจุดคัดกรอง

ตรวจหาผูติดเชื้อโควิด-19 ใหมีความมั่นใจได

วาผลการวัดอุณหภูมิมีความถูกตอง แมนยํา 

และน�าเช� อถือ

5.PAPR แลปเดียวในประเทศไทย 

วศ.จัดทําประกาศ “ขอกําหนดคุณลักษณะ

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจจายอากาศ

บริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะสําหรับ

บุคลากรทางการแพทย” หรือ PAPR และ

รวมมือกับพันธมิตรพัฒนาเคร� องมือและงาน

บริการทดสอบชุด PAPR ทางการแพทยเพ� อ

สนับสนุนกลุมผูผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด 

PAPR เพ� อใหไดมาตรฐานลดการพึ่งพิงจาก

ตางประเทศ สามารถทดสอบรายการสําคัญ

แบบ in-house method ไดแก ประสิทธิภาพ

การร่ัวซึมเขา / ความสามารถในการจายอากาศ 

/ และการตานการหายใจ ปจจุบัน วศ. เปน

หน�วยงานเดียวในประเทศที่สามารถให

บริการทดสอบดังกลาว

6.มาตรฐานเฝอกขาจากยางพารา 

วศ. ไดพัฒนา “ขอกําหนดคุณลักษณะเฝอก

ขาจากยางพารา” และประกาศใชเพ� อใหมี

การรับรองคุณภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน

ของประชาชน และไดเกณฑการยอมรับที่ถูก

ตองเปนไปตามหลักวิชาการของทุกภาคสวน 

โดยผูผลิตสามารถระบุในผลิตภัณฑไดวา เปน

ไปตามขอกําหนดดังกลาว

7.ขอกําหนดหนากากผากรองอนุภา

คขนาดเล็กใชซ้ําได วศ.จัดทําประกาศ “ขอ

กําหนดคุณลักษณะหนากากผากรองอนุภาค

ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงและใชซ้ําได” เพ� อ

ใหมีการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมตอการใชงาน ผูผลิตที่มีความประสงค

กรมวิทยาศาสตรบริการ(วศ.) โชวผลงาน 12 ดี 12 เดน

ตอบโจทยผูประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

สามารถใชอางอิง โดยระบุในผลิตภัณฑ

ไดวา “คุณลักษณะของหนากากผากรอง

อนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง

ใชซํ้าได” ตรงตามขอกําหนดคุณลักษณะ

ตามประกาศของ วศ.

8.เจลลางมือแอลกอฮอล 

สูตร วศ.มีสวนประกอบของเอทิล

แอลกอฮอล และมีสารใหความชุมช้ืน

ลดการแหงตึงของผิว ผานการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการแลวพบวามีปริมาณ

เอทิลแอลกอฮอลมากถึง 72% 

และไมพบเมทิลแอลกอฮอล ทําใหผูบริโภค

มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใชงาน

9.การมัดยอมดวยสีธรรมชาติและ

ลายเสนบาติกบนผืนผา วศ.จัดฝกอบรม

หลักสูตรการมัดยอมผาดวยสีธรรมชาติและ

การเขียนลายเสนบนผาบาติกในพื้นที่ จ.กระบี่ 

โดยการนําวัสดุธรรมชาติที่หาไดงายในทอง

ถิ่นมาสกัดเปนสียอม เพ� อพัฒนาทักษะในการ

สรางลายเสนบาติกใหเปนอัตลักษณ เพ� อเพิ่ม

โอกาสทางการตลาด

10.เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจากสียอม 

วศ.ไดพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี

สําหรับผลิตภัณฑ โดยเปนระบบอยางงาย มีขนาด

เล็ก ประหยัดคาใชจายในการติดต้ัง เดินระบบ

และบํารุงรักษาต่ํา เหมาะสําหรับใชในครัวเรือน

11.บริการ Clear and Clean สงคืน

พื้นที่ปลอดภัยสูชุมชน วศ.ดําเนินการตาม

นโยบาย “อว.พารอด” ฉีดพนยาฆาเช้ือทําความ

สะอาดตามสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาด

ของโควิด-19 เพ� อสงคืนพื้นที่ปลอดภัยแก

ชุมชน กวา 30 หน�วยงาน

12.เทคโนโลยีพรอมเสิรฟสําหรับผูปร

ะกอบการ SME วศ. นําเทคโนโลยีพรอมเสิรฟ

ถายทอดใหกับผูประกอบการ SMEs ไทย ใน

รูปแบบส� อออนไลน เพ� อใหผูประกอบการได

เลือกรับความรูตามศักยภาพกวา 43 เร� อง

ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถตรวจสอบรายการ

ทดสอบตางๆ ไดท่ี http://onestop.mhesi.go.th/

mstq/web/ หรือโทร. 02-201-7000 หรือ 

www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAIS-

CIENCE ในวันและเวลาราชการ

การจะเลือกผลิตภัณฑหรือขาวของ

เคร� องใชสําหรับลูกนอย นับเปนเร� องที่คุณ

พอคุณแมใหความสําคัญเปนอยางมาก ดังน้ัน 

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กภายใตแบรนด ‘TWIST-

SHAKE’ (ทวิสทเชค) จากประเทศสวีเดน จึง

ขอแนะนําผลิตภัณฑที่ใสใจในการออกแบบ 

และมีกระบวนการผลิตท่ีตอบโจทยการใชงาน

ของเด็กๆ ไดอยางปลอดภัย สมวัย และเปน

ประโยชนตอการเรียนรูและการเติบโตของ

เด็กแบบรอบดาน โดยโดดเดนดวยคุณภาพ

พรีเมียมรับรองมาตรฐานจากยุโรปเพ� อความ

ปลอดภัยสูงสุด และมีดีไซนที่สวยงามอัน

เปนเอกลักษณ บวกกับฟงกชั่นการใชงานอัน

ชาญฉลาดที่พรอมเสริมสรางประสบการณ

วัยเด็กอันน�าจดจําใหกับลูกนอย 

ชนิกานต เบญจศิริ ประธานเจาหนาท่ี

บริหารและผูบริหาร ฝายการตลาด บริษัท 

พีเจ เทรดดิ้ง กรุป ผูนําเขาและจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กแบรนด ‘TWISTSHAKE’ 

กลาววา “แพทเปนคนท่ีชอบเลือก ชอบสรรหา

ผลิตภัณฑของใชมาใหหลานๆ เลยไดเขามา

ทําธุรกิจในกลุมสินคาน้ีซ่ึงทําใหเรามีประสบการณ

และความคุนเคย ประกอบกับเรากําลังมอง

หาแบรนดใหมๆ เพ� อมาเติมเต็มพอรตโฟลิโอ

ของผลิตภัณฑในกลุมแมและเด็ก และทาง 

Twistshake ประเทศสวีเดน ก็ติดตอเรามา

พอดี โดยสนใจใหเราเปนผูนําเขาและจัดจําหน�าย 

เพราะเห็นวาเรานําเขาสกินแครออรแกนิค

สําหรับแมและเด็กอยูแลวคะ และสามารถ

สรางตลาดในประเทศไทยไดดี เติบโตอยาง

รวดเร็ว และที่สําคัญคือมีการใชส� อสมัยใหม

อยางส� อดิจิตัลคอนขางเยอะ ซ่ึงตรงกับกลยุทธ

ของแบรนด Twistshake คะพอเราไดเริ่มคุย

ไดเรียนรูเกี่ยวกับแบรนด Twistshake มากขึ้น 

ก็ยิ่งหลงรัก และช� นชมวิสัยทัศนของแบรนด

ที่อยากจะเปนสวนสําคัญในโมเมนทของ

ครอบครัวที่น�าจดจํา ใหมีแตรอยยิ้ม และ

ความสุขสนุกสนาน”

TWISTSHAKE (ทวิสทเชค) อุปกรณคูใจลูกนอย 

แบรนดผลิตภัณฑคุณภาพสําหรับเด็กจากสวีเดน

“โดยจุดเดนของแบรนด คือ ดีไซนน�ารัก 

และฟงกชันการใชงานของผลิตภัณฑที่มี

เอกลักษณมาก ๆ จุดประสงคหลักคือเพ� อจะ

ชวยใหชีวิตประจําวันของคุณพอคุณแม และ

ลูกนอย เปนไปอยางราบร� นมากขึ้น หลาย

ฟงกชั่นมีการจดสิทธิบัตรเปนเอกสิทธิ์เฉพาะ

ของแบรนด เชน ชุดจานชาม Click-mat 

(คลิก-แมท) ท่ีมาพรอมกับฟงกชันการหมุนล็อค 

Twist-click (ทวิสท-คลิก) เพ� อล็อคจานชาม

อยางแน�นหนา และหมุนถอดเปล่ียนไดอยาง

งายดายสะดวกสบาย หรือจะเปนแกวน้ํา

หัดด� มท่ีมีตะแกรง Fruit Mixer (ฟรุท มิกเซอร) 

สามารถใสผลไมเพิ่มลงไปในน้ําใหมีรสชาติที่

อรอยขึ้น เพ� อใหลูกด� มน้ําไดเยอะขึ้นคะ ทาง

แบรนดมีผลิตภัณฑใหเลือกเยอะมาก และ

ไมเคยหยุดที่จะพัฒนาสินคาใหมๆ ออกมา

เพ� อตอบโจทยความตองการของคุณพอคุณแม 

และลูกนอยใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงทางเราก็จะทยอย

เลือกสินคาที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาคนไทย

เขามาเพิ่มเร� อยๆ ใหตรงกับความตองการ 

และไลฟสไตลของคนไทยคะ แพทเช� อวาถา

คุณพอคุณแมไดลองใชผลิตภัณฑของ Twist-

shake แลว จะตองประทับใจคะ ตัวผลิตภัณฑ

ทั้งน�ารักและชวยสงเสริมพัฒนาการของลูก

นอยไดอยางดี ทุกจุดถูกคิดคนออกแบบมา

เพ� อชวยใหแตละกิจวัตรประจําวันงายสบายข้ึน 

ราคาก็คุมคาเม� อเทียบกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคา ใชไดยาว ๆ เลยคะ” 

ผูบริหารกลาวดวยรอยยิ้ม 

โดยงานนี้ ไดรับเกียรติจากเหลาคุณ

แมคนดังมาแชรเคล็ดลับดี ๆ ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑสําหรับลูกนอย เริ่มตนที่คุณแม

เซเลบยังสาวอยาง  คุณหญิงแมน-ม.ร.ว.แมน

นฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต กลาววา”ตัวเองจะ

เลือกผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพ และมีฟงกชั่นที่

ตอบโจทยการใชงานของลูก ดูแลรักษางาย 

รวมทั้งสามารถพกพาไดสะดวก เม� อเราตอง

เดินทาง ที่สําคัญคือตองมีความปลอดภัย 

และไมเปนอันตรายสําหรับลูกของเราคะ”

ตอกันท่ี คุณมัดมุก- แพรดาว พานิชสมัย 

กลาววา “เวลาเลือกสินคาใหลูก เราจะตอง

ม่ันใจวาผลิตภัณฑน้ัน ๆ ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

ไดรับมาตรฐาน และไมเปนอันตรายตอลูกนอย 

เพราะเราคงไมอยากใหลูกไดรับอันตราย

ขณะใชงาน ดังนั้นเร� องของคุณภาพสินคา 

และการออกแบบที่เหมาะกับการใชงานของ

เด็ก จึงเปนสิ่งสําคัญมาก ๆ คะ”

คุณเฟย- อรชุมา ดุรงคเดช คุณแม

ลูกแฝด กลาววา “เฟยเปนคนที่พิถีพิถัน และ

ใสใจสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดใหลูกเสมอ เพราะ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนสิ่งที่สําคัญ

ที่สุด การที่เราจะตัดสินใจนําผลิตภัณฑใดมา

ใหลูกใช เราตองมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบ

กับลูก คุณภาพของสินคาก็ตองดี การใชงาน

ก็ตองสะดวก และสามารถใชงานไดจริง ยิ่ง

ถามีดีไซนที่สวยงามมองแลวแฮปป คุณแม

อยางเราก็มีความสุขคะ”

ปดทายดวย ทายาทใบหยกอยาง

คุณบุง - สะธี ใบหยก กลาววา “นองบุญ

เปนเด็กที่ราเริงและชอบกิจกรรม รวมทั้ง

เคล� อนไหวอยูตลอดเวลา ผลิตภัณฑของใช

สํ าหรั บบุญที่ สํ าคัญ เลยคื อต อ ง ไม เป น

อันตราย และมีรูปทรงที่ดีไซนมาเพ� อไมเปน

อันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุสําหรับเด็ก อีกทั้ง

ยังตองใชงานสะดวก เก็บและรักษางาย ปลอดภัย

ทั้งกับลูกของเรา และคนในบาน เพราะ

ของใชสําหรับลูกบางอยางจะเปนของที่เขา

ตองใชทุกวัน จึงควรใชวัสดุท่ีมีความปลอดภัย 

หรือไดรับการยอมรับในระดับสากล ถาจะ

ดีมากควรมีสีสันใหเลือกสําหรับลูกของเรา 

เพ� อทําใหม้ืออาหารของลูกในทุกๆ วันมีความสุข 

และมีสีสันขึ้นคะ”

Twistshake มีผลิตภัณฑที่น�าสนใจ 

อาทิ Bibs ผากันเปอนซิลิโคน, Click-Mat 

+ Plate ชุดจานและแผนดูดกันล� น Learn 

Cutlery Stainless ชุดชอนสอมมีดสําหรับ

ฝกหัด Divided Plate จานขาวแบบสามหลุม 

และ Straw Cup แกวนํ้าหลอดดูดสําหรับเด็ก

สําหรับผูที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินคาไดที่

เซ็นทรัลออนไลน และสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่Line: @Twistshake

Thailand , Instagram: @Twistshakethailand 

, Lazada: Twistshake และ Shopee: Twist-

shake

มอบ 100 ลาน       ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ

มอบเงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงอาคารผูปวย หลวงปูแหวน "สุจิณโณ" โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 100,000,000 

บาท (หนึ่งรอยรานบาทถวน) โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน คณบดี

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูรับมอบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

ศาสตราจารยพิเศษจรัญ ภักดีธนากุล 

ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและ

โรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ใน

พระบรมราชูปถัมภ เปนประธานในพิธีกลาว

เปดงานและกดแตรลมปลอยตัวนักวิ่งใน

กิจกรรม “กาวดวยธรรม MERIT RUN กาว

ไปไหวพระ 9 วัด” โดยมี ลาวัลย กันชาติ, 

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ปติ ลีเลิศพันธ, 

อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ, สมบูรณ 

ศุภศิริภิญโญ, ศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ, 

มณีรัตน หาพุฒพงษ, โชติรส สังขะทรัพย 

คณะกรรมการการจัดงานที่เปนตัวแทนนักว่ิง 

เพ� อนํารายไดไปมอบใหกับ 17 โรงพยาบาล 

ในพระอุปถัมภ เพ� อจัดหาเคร� องมือแพทยที่มี

ความจําเปน ในการฉุดชวยระบบหายใจ และ

อุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการ

คาระหวางประเทศ โดย สถาบันพัฒนา

ผูประกอบการการคายุคใหม หรือ NEA เชิญ

ชวนผูประกอบการภาคเหนือ วิสาหกิจกลาง

และขนาดยอม (SMEs) กลุมวิสาหกิจชุมชน 

ผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ผูจด

ทะเบียนพาณิชย และผูที่สนใจธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ เขารวมโครงการพัฒนา

ผูสงออกรุนใหม :Young Exporter from 

local to Global (YELG) ป 4 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ� อลงลึกความรูพื้นฐานดาน

การคาระหวางประเทศใหกับผูดําเนินธุรกิจ

ในระดับภูมิภาค อาทิ การสรางธุรกิจ THAILAND 

5.0 ดวย BCG Economy Model เจาะลึกสินคา

ไทยในตลาด CLMV พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เพ� อการคาระหวางประเทศข้ันตอนการสงออก 

และการจัดการโลจิสติกส พรอมดวยการให

คําปรึกษาเชิงลึกโดยผูเชี่ยวชาญดานการสง

ออกชั้นนํา ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกเขาอบรม

ในระยะที่ 2 จะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ 

SMEs Pro-active  และลุนเปนตัวแทนภาค 

พรอมรับโลรางวัล และสัมภาษณบทความ

ลงส� อภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ไดรับสิทธิ์จด

เคร� องหมายการคา Trademark ในประเทศ

จีน (ภาษาจีน-อังกฤษ) วันที่ 2 กุมภาพันธ 

(ระยะที่ 1) ในรูปแบบ online ภายในงาน FTI 

EXPO 2022 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเชียงใหม และวันท่ี 3-5 กุมภาพันธ 

(ระยะที่ 2) ในรูปแบบ online สนใจสมัคร

เขารวมโครงการไดตั้งแตวันนี้ - วันที่ 24 

มกราคม ที่ https://bit.ly/YELGป4-ภาคเหนือ 

โดยไมมีคาใชจาย (รับจํานวนจํากัด) หรือ

สามารถสอบถามรายละเอียดไดทาง www.

nea.ditp.go.th หรือ Facebook.com/nea.

ditpโทร.08-3532-8999 และ 09-9419-5456 

อีเมลล yelg.2022@gmail.com

กาวดวยบุญ “กาวดวยธรรม MERIT RUN กาวไปไหวพระ 9 วัด” 

ครั้งที่ 5 ปลอยตัวนักวิ่ง แบบนิวนอรมอล 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสมโชค หลําพร้ิง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม 

เลขท่ีบัญชี ๖๐๘-๒-๘๑๑๐๐-๙ ช� อบัญชี 

นายตะวัน คุณแสง 

- นายตะวัน 

คุณแสง

๖๕,๗๔๙.๖๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๕,๗๔๙.๖๓ บาท (หกหม� นหาพัน

เจ็ดรอยส่ีสิบเกาบาทหกสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสมโชค หลําพริ้ง กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นายนวพล เขียวสงา)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๕๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายธนโชติ เขียวคา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายธนโชติ เขียวคา 

นายสันติภาพ 

ศรีวรสาร 

นายไชยวัฒน ศรีวรสาร

๑๒,๙๖๑.๘๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔

-

๒ เงินสด - นายธนโชติ 

เขียวคา/นางสาว

วิลาวัลย อุน 

๑๔๒,๔๕๙.๒๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี

นครพนมเลขที่บัญชี ๙๘๔๒๓๖๙๘๑๑ 

ช� อบัญชี นายธนโชติ เขียวคา

- นายธนโชติ เขียวคา ๕๖,๙๐๙.๙๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก ธนาคาร

ออมสิน สาขาทาอุเทนเลขที่บัญชี 

๐๒๐๐๘๙๘๑๐๗๕๖ ช� อบัญชี 

นายธนโชติ เขียวคา

- นายธนโชติ เขียวคา ๑๐,๑๗๑.๖๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๒๒,๕๐๒.๖๗ บาท (สองแสน

สองหม� นสองพันหารอยสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายธนโชติ เขียวคา กับพวก

(นายปติพงษ นวลเล� อน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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สุภา ตาแกว ผู ใหญบาน บานปากอ

หมูที่ 10 ต.ตะเคียนปม ไดเลาถึงสภาพพื้นที่ 

ในทุกชวงฤดูฝนจะมีนํ้าจากรองหวยตามธรรมชาติ 

ไหลลงมาสูแองน้ํากลางหุบเขา กอนไหลริน

ไปตามแรงโนมถวงของโลก เม� อมีปริมาณ

น้ํามากก็จะถาโถมลงมาแรง กระทบแนวปา

ชะลางหนาดินจนกอนหินนอยใหญ โผล

ปรากฏ หากแตเม� อเขาสูฤดูแลงสายน้ําตลอด

สองขางแนวเขาก็จะแหงผาก คงมีแตวัชพืชที่

ขึ้นมาปกคลุมอยางหนาแน�นแทนหลายปผาน

ไปวงจรธรรมชาติเกิดขึ้นซ้ําเดิมเชนนี้ พรอม

กับธรรมชาติที่เส� อมโทรมลงทุกป  

นายสุภา ตาแกว ผุดแนวคิดการ

ชะลอน้ําเพื่อจะเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ก่อนปล่อย

ลงมาใชประโยชน ทุกคนเห็นดวย แตหมด

ปญญาเพราะตองใชทุนมาก ชาวบานไมมีเงินทุน

เพราะสวนใหญเปนกลุมชนชาติพันธุปกาเกอะญอ

ฐานะคอนขางยากจน ในท่ีสุดนายสุภา ตาแกว 

จึงไดเขียนจดหมายขอพระราชทานความชวย

เหลือทันที    

เม� อความทุกขรอนของชาวบานถึงพระเนตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จึงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เม� อวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

และดวยพระราชปณิธาณพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ตอยอด

โครงการของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โครงการ

กอสรางอางเก็บน้ําหวยปากลวย หมูที ่ 10 

และโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยกอลุง 

หมูที่ 3 ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน 

จึงเกิดขึ้น โดยในป 2561 สํานักงาน กปร. 

ไดสนับสนุนงบประมาณใหกรมชลประทาน 

กอสรางอางเก็บน้ําตามความปราถนาของ

ราษฎร และกอสรางแลวเสร็จเม� อเดือน

พฤศจิกายน 2563  ที่ผานมา จากนั้นเริ่มเก็บ

กักน้ําในชวงฤดูฝนป 2564 พรอมปลอยพันธุ

สัตวน้ําจืดลงอาง นอกจากนี้ชาวบานยังได

รวมกันจัดตั้งกลุมผู ใชน้ําเพ� อสรางการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชน

แกทุกคน

และเม� อวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564

ที่ผานมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริในพื้นที่

ภาคเหนือ พรอมคณะอนุกรรมการฯ ได

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการฯ  พบวา

โครงการสามารถสงน้ําใหพื้นที่รับประโยชน

ไดถึง 700 ไร ราษฎร 225 ครัวเรือน จํานวน 

780 คน มีน้ําเพ� อการอุปโภค-บริโภค และ

ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน ไมอดอยากในสถานการณโควิด-19

ทําการเกษตรได โดยเฉพาะ 

พืชเศรษฐกิจ เชน ลําไย มะมวง 

กลวย ขาว ทําใหมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้นจากผลผลิตที่

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ใน

ชวงการแพรระบาดของ

โควิด-19 ต.ตะเคียนปม ก็ได

รับผลกระทบไมสามารถไป

มาหาสูกันไดตามปกติ แต

ชาวบานที่นี่ก็ยังสามารถอยู

ไดจากพืชผักที่ปลูกไวบริโภค 

และมีปลาหลากหลายชนิด

จากอางเก็บน้ํา ยังผลใหทุกคนมีอาหารโปรตีน

เพียงพอในการบริโถคตลอดชวงที่มีการปด

หมูบาน

โอกาสนี้ องคมนตรี ไดสอบถามถึง

ความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนเพ� อรับทราบ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินชีวิต 

ในครั้งนี้ดวย

ปใหมนี้ หลายองคกรตางออกมาประกาศ

เจตนารมณดําเนินธุรกิจควบคูกับความยั่งยืน โดย

สวนใหญมุงเนนแกปญหาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ยับยั้งไมใหอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงกลุมทรู เปนอีกหน่ึงเอกชนไทยท่ีใหความ

สําคัญกับประเด็นนี้อยางมาก โดยริเริ่มโครงการ 

“Say No to Plastic Bottles” ลดการใชพลาสติก

ในบริษัทอยางเปนรูปธรรม โดยเดินหนาสราง

เคร� องผลิตน้ําด� มคุณภาพสูง RO Water Plant 

ภายในอาคารทรู ทาวเวอร ที่จะเปดใหพนักงาน

นําขวดมาเติมน้ําด� มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย แทน

การใชขวดพลาสติก เพ� อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รักษา

สิ่งแวดลอม และเพิ่มสมดุลใหกับโลก พรอมเดิน

หนากาวสูการเปนองคกร Carbon Neutral ลด

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหสําเร็จ 

ซึ่งเปนหนึ่งในเปาหมายดานความยั่งยืนในป 

2573 ของกลุมทรู

สานตอโครงการยับยั้งโลกรอนตอเน� อง

หลายโครงการที่กลุมทรูดําเนินการมา

ตลอด ไมวาจะเปนโครงการ "ซีพี รอย รักษ โลก" 

ท่ีต้ังเปาปลูกตนไมใหครบ 10 ลานตนภายในป 2573  

หรือแมแตการเลือกใชพลังงานโซลารเซลล ตลอด

จนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ทั้งระบบปรับ

อากาศ การใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน เจาะ

ชองบันไดระหวางช้ันสํานักงาน เปล่ียนระบบลิฟต 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาภายใน

อาคารทรู ทาวเวอร ได 30% อีกทั้งติดตั้งเคร� อง

รีไซเคิลขยะเปนปุย ท่ีทรู ดิจิทัล พารค ทุกแนวทาง

เหลานี้ลวนตอกย้ําใหเห็นวา ทรู มุงมั่นสรางสรรค

โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนมา

เริ่มตนปใหม คิดใหม ทําใหม...“Say No to Plastic Bottles” 

อีกหนึ่งโครงการเพ� อโลกสีเขียวที่ยั่งยืนจากกลุมทรู สะทอนชัดหวงใยสิ่งแวดลอม ใสใจพนักงาน

อยางตอเน� อง และคร้ังน้ี ก็เปนอีกหน่ึงโครงการดีๆ 

ท่ีจะเปดโอกาสใหพนักงานทุกคน ไดมีสวนรวมในการ 

ลด ละ เลิก การสรางขยะที่เกิดจากพลาสติก เพ� อ

รักษาทั้งสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในองคกร 

แนวคิดปรับเพ� อเปลี่ยน เพ� อโลกที่ดีกวา ลด-เลิก

ใชพลาสติก

นายขจร เจียรวนนท กรรมการบริหาร 

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น กลาวถึงความมุงมั่น

ที่ชัดเจนขององคกรวา เปาหมายสําคัญของทรู 

นอกจากจะพยายามสรางองคกรแหงนวัตกรรม

และการพัฒนาอยางย่ังยืนแลว ยังมุงเนนนโยบาย 

Net Zero Carbon โดยเฉพาะเร� องการลดใช

พลาสติก ซ่ึงกลุมทรู ต้ังเปาลดการนําขวดพลาสติก

เขาอาคารใหมากที่สุด และจะตองใหเหลือศูนย 

ภายในเดือนมิถุนายนป 2565 ในท่ีสุด จึงคิดติดต้ัง 

Refun Machine หรือ ตูรีฟน ชั้นลางภายในอา

คารทรู ทาวเวอร รัชดาภิเษก สําหรับนําขวด PET 

พลาสติกใส มาหยอดคืนที่ตู เพ� อใหเคร� องตรวจ

สอบคิดเปนแตมสะสม เปลี่ยนการทิ้ง เปนพลัง

สรางสรรค ทําใหการรีไซเคิลงายข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีคุนเคย 

สนุกมากขึ้นดวยการเปลี่ยนขยะเปนแตมสะสม 

ไปแลกของรางวัลตางๆ และสําหรับขวดเหลานั้น

จะไดรับการนําไปยอยสลายอยางถูกวิธีตอไป

สําหรับแนวทางในการเดินหนาบรรลุเปา

หมายสําคัญนี้ นายขจร เผยวา “เม� อกระบวนการ

ผลิต การใชงาน และทําลาย “ขวดน้ําพลาสติก” 

กลายเปนสวนหนึ่งในการปลอยกาซเรือนกระจก 

โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดออกมาใน

บรรยากาศ ดังน้ันหากจะยับย้ังการปลอยกาซน้ีได 

ก็จําเปนตองรวมกันหาวิธีการลดการใชพลาสติก

ภายในองคกรหรือภายในสํานักงานใหไดเสียกอน 

เพราะจากสถิติในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ตัวเลข

ขยะประเภทขวดพลาสติกในอาคารทรูทาวเวอร 

มีจํานวนเฉล่ียปละ 400,000 ขวด ซ่ึงเปนยอดการใช

งานอยางมหาศาล ในขณะเดียวกันจากประสบการณ

ดื่มน้ําจากขวดแก้วแทนขวดพลาสติกตั้งแต่เมื่อ 

30 ปกอนของคุณขจร พบวาเม� อคํานวณแลว

ผูบริหารและคนในครอบครัวมีสวนในการชวยลด

การใชขวดพลาสติกไดถึง 21,900 ขวดเลยทีเดียว”

“ทั้งนี้ คงไมใชเร� องงาย หากจะยกเลิก

การนําเขาขวดพลาสติกมาในตึก เพราะทุกคน

ยังตองการบริโภคน้ําด� มที่มีคุณภาพ และสะอาด

ปลอดภัยอยู จึงเปนที่มาของการสราง RO Water 

Plant หรือโครงการผลิตน้ําด� มที่คุณภาพสูงดวย

กระบวนการกรองนํ้าคุณภาพสูง การันตีไดมาตรฐาน 

NSF HACCP และอย. ซึ่งเปนการใชระบบการก

รองน้ําแบบ Reverse Osmosis (RO) ที่มีคุณภาพ

เทียบเทาน้ํากลั่น มีความบริสุทธิ์สูง พนักงานทุก

คนสามารถใชบริโภคไดอยางมั่นใจสูงสุด” “RO 

Water Plant นับเปนหนึ่งในกลยุทธสําคัญที่ชวย

ขับเคล� อนใหทรูบรรลุเปาหมายที่ทาทายในการลด

การใชพลาสติก ทั้งยังชวยลดคาใชจายในการซ้ือ

นํ้าด� มบรรจุขวดพลาสติกไปในตัว ในขณะเดียวกัน 

ยังสามารถสรางคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ให

กับบุคลากรในองคกรอีกดวย”

เคร� องผลิตน้ําด� ม ทางเลือก Say No to Plastic 

ของชาวทรู

นายขจร กลาวตอวา “ทรูมองเห็นความสําคัญ

และความจําเปนอยางเรงดวน จึงทุมเงินลงทุน

มากถึง 10,000,000 บาทสําหรับโครงการนี้ โดย

เลือกใชอุปกรณมาตรฐานสูง และกระบวนการผลิตท่ี

ไดมาตรฐาน เพ� อสรางเคร� องผลิตนํ้า RO + UV ดวย

กําลังการผลิต 24,000 ลิตรตอวัน ผานมาตรฐาน 

NSF / ASME BPE ติดตั้งในหองปลอดเชื้อ Class 

100,000 ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิต

หนากากอนามัย ติดตั้งภายในตึกทรู ทาวเวอร 

ชั้น 14 โดยใชทอสแตนเลส 316L ซึ่งเปนเกรด

ทางการแพทยสําหรับจายนํ้าไปยังตูกดนํ้ามากกวา 60 

จุดกระจายท่ัวทุกช้ัน การลงทุนโครงการผลิตนํ้าด� มน้ี 

ตองยอมรับวามีมูลคาที่สูง แตคุมคาใน

การลงทุนมาก เพราะเราอยากใหสิ่งที่ดีที่สุด จึง

คัดสรรแตสิ่งที่มีมาตรฐานสูงเพ� อมอบใหแกเพ� อน

พนักงาน เพ� อสุขภาพของพนักงานชาวทรู และยัง

เปนอีกหน่ึงทางท่ีจะชวยโลกของเรา คนละไมคนละมือ 

ทั้งนี้ นอกจากโครงการ RO Water Plant จะชวย

ทําใหพนักงาน สามารถลดการใชพลาสติกไดแลว 

ยังมองการณ ไกลถึงการนําองคความรูที่ ไดจาก

โครงการน้ี รวมท้ังกิจกรรมหยุดย้ังภาวะโลกรอนอ� นๆ 

มาเผยแพรไปยังประชาชนท่ัวไป พรอมวางแนวทาง

การแบ่งปันความรู้สู่ภายนอกผ่านสื่อและช่อง

ทางตางๆ เชน โซเชียลมีเดีย หรือรูปแบบอินโฟ

กราฟกเพ� อเปนตัวอยางและสรางแรงจูงใจใหองค

กรอ� นๆ ปฏิบัติตาม ตลอดจนชวยเผยแพรขอมูล

อันเปนประโยชน ขยายสูระดับนานาชาติอีกดวย”                        

อ่ิมอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติม้ือกลางวัน 

ทานละ 400 บาท อาทิ ซุปครีมเห็ด สลัด

พาสตา เนื้ออบซอสพริกไทยดํา สปาเก็ตตี้ขี้

เมาทะเล ซุปเย� อไผ ซูชิหนาตางๆ ผัดไทยกุงสด 

ตมแซบซี่โครงหมู ยําหมูยอ สมตํา สลัดบาร 

และ เม่ียงคํา สวนม้ือเย็นเนนบารบีคิวบุฟเฟต 

เพียงทานละ 500 บาท พรอมปลอดภัยกับ

มาตรการการปองกัน ที่หองอาหารเปรม

ประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.0-2575-5599

เท็กซัส ชิคเกน (Texas Chicken) 

ขอตอนรับบรรยากาศปใหมดวยเมนูพิเศษ

รสชาติหอมหวานเอาใจสายบิสกิต การผสม

ผสานกันอยางลงตัวกับเมนู “บิสกิต โอวัลติน” 

ถูกใจบิสกิตเลิฟเวอร ดวยฮันนี่บัตเตอรบิสกิต

รอน ๆ ขนาดพอดีคํา ใหรสสัมผัสกรุบกรอบ

ดวยโอวัลตินเฟลกแทรกไปกับเน้ือบิสกิตนุม ๆ  

ฟนไปกับความหอมหวานกลมกลอมดวยผง

โอวัลตินที่เพิ่มเติมไดตามความตองการ ให

ทุกคําอรอยอยางโปรกรุบกรอบคําโตดวย

โอวัลติน เมนูใหมไมซ้ําใครกับ “บิสกิต 

โอวัลติน” ในราคาเริ่มตนชิ้นละ 29 บาท 

และพิเศษ!! ในราคา 4 ชิ้น เพียง 89 บาท 

ตั้งแต 5 มกราคม 2565 – 27 กุมภาพันธ 

2565 เทานั้น!! (ราคาอาจแตกตางกันเม� อสั่ง

ผานชองทางเดลิเวอรี) ชวนคุณลิ้มลองความ

อรอยกันไดแลววันนี้ ที่รานเท็กซัส  ชิคเกน 

ทุกสาขา หรือสามารถสั่งผาน Food Delivery 

Application ชองทาง GrabFood, LINE MAN, 

foodpanda และ Robinhood 

จิรพัฒน เหตานุรักษ กรรมการผูจัดการ 

สยามอรุณ กรุป อัพเดทงานกอสราง @

EKKAMAI โครงการรีเทลแรกของบริษัทฯ 

ที่เปนไลฟสไตลมอลลขนาด 5 ไรบนเอกมัย

ซอย 9 ซึ่งตอนนี้คืบหนาไปกวา 80% โดย

งานโครงสราง ใกลเสร็จสมบูรณ ขณะที่

งานระบบไฟฟาและส� อสาร รวมทั้งงาน

สุขาภิบาลและระบบปองกันอัคคีภัยก็ติดต้ัง

ไปแลวเกือบ 75% และ 85% นอกจากนี้ 

ยังสามารถปดการขายพื้นที่ ไดถึง 95 % 

โดยนายจิรพัฒนยังมั่นใจวาโครงการฯ จะ

สามารถเปดใหบริการเต็มรูปแบบไดตาม

กําหนดในวันที่ 27 มีนาคมปนี้ เพ� อรองรับผู

พักอาศัยและผูสัญจรบนเสนเอกมัย รวมถึง

กลุมนักธุรกิจและครอบครัวชาวตางชาติที่

เริ ่มทยอยเดินทางกลับเขามาประเทศไทย

กันแลว

พีทีที สเตชั่น จัดโปรโมชั่นเติมเต็ม

ความสดช� น คืนความสุขใหทุกคนตอนรับปใหม

ดวยความซาบซาสดใส เม� อเติมน้ํามันชนิดใด

ก็ไดครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับไปเลย

คูปองสวนลดมูลคาสูงสุด 19 บาท สําหรับ

แลกซื้อเคร� องด� มมาเติมเต็มความสดช� น มี

ใหเลือกทั้งเคร� องด� มยอดนิยมอยาง โคกหรือ

โคกไมมีน้ําตาล ขนาด 2 ลิตร 2 ขวด ลดเพิ่ม 

10 บาท หรือเลือกสดช� นเต็มพิกัดกับ ชเวปส 

(ทุกรสชาติ) ขนาด 330 มิลลิลิตร 3 กระปอง 

ลดเพิ่ม 9 บาท เฉพาะการซื้อสินคาที่ราน

สะดวกซ้ือ Jiffy หรือ 7-Eleven สาขาใน พีทีที 

สเตชั่น ทุกสาขาที่รวมรายการทั่วประเทศ 

วันนี้-23 กุมภาพันธ 2565 สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม www.pttor.com หรือ โทร.

1365 Contact Center

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ครบเคร� องเร� องบริการในจุดเดียว (One Stop 

Service) มีขาวดีมาบอก สํานักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราว ปทุมวัน มอบของขวัญ

ปใหมใหกับประชาชนบริการทําหนังสือ

เดินทางในวันเสารและวันอาทิตย ตลอด

เดือนมกราคม ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 

18.00 น. ทั้งแบบบริการดวยตูทําพาสปอรต

อัตโนมัติ (Kiosk) และ บูธปกติ ณ ชั้น 5 

โซน A สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

และกิจกรรมตางๆที่ www.mbk-center.co.th 

และwww.facebook.com/mbkcenterth

ปฏิทินสังคม

กิจกรรม-โปรโมชั่น

พรปใหม      สมเด็จพระมหาธีราจารย  เจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วรวิหาร  

มอบพรปใหมให ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.จุไรรัตน  

วรรณยิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสยาม รวมรับพรดวย ณ 

วัดพระเชตุพนฯ 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison 

Berger Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบาน

ระดับพรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส สราง

อากาศบริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน ชวนคนหา

เอกลักษณแหงความเปนตนตํารับของ

แบรนดเคร� องหอมสําหรับบานระดับโลก ทั้ง

การเช� อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ งาน

ฝมือที่ประณีต เปนมรดกทางประวัติศาสตร

ท่ีมีมายาวนาน และนวัตกรรมความหอมชวย

ผอยคลายสูงสุด กับชุดผลิตภัณฑใหมลาสุด 

Land Collection จําหน�ายในราคา 3,970 บาท

ในปที่ผานมา (2021) เปนอีกครั้งที่

มนุษยกลับมาตระหนักถึงความตองการเช� อม

โยงสูธรรมชาติ แนวคิดนี้ ไดมีการกลาวถึง

อยางแพรหลายในวงกวาง แบรนดเมซอง 

แบรเช ปารีส จึงมีความตองการมากกวาครั้ง

ไหนๆ ที่จะกลับไปคนหาคุณคาแหงธรรมชาติ 

ควบคูไปกับการหลอหลอมวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของแบรนด ถายทอดออกมา

เปนคอลเลคช่ันลาสุด ‘Land Collection’

Land Collection เปนผลงาน

การรวมสรางสรรคครั้งแรกระหวาง 

เมซอง แบรเช ปารีส และ Anthony 

Gambus นักออกแบบผลิตภัณฑเชิง

อุตสาหกรรม (Industrial Designer) 

ที่มีช� อเสียงในการออกแบบผลิตภัณฑ

อุปโภคบริโภคชั้นนําของโลก ดวยการ

ผสมผสานคุณคาทางเทคโนโลยี และ

หลักสรีรศาสตรเขาไวดวยกัน ผลงาน

ออกแบบที่มีช� อเสียง ไดแก นาฬ�กา

ปลุกบลูทูธ SCHNIDER รุน Maestria 

ซึ่งไดรับรางวัลดานการออกแบบจาก 

l’Observeur du Design ในป 2018

Land Collection ออกแบบ

ภายใตแนวคิด “ของแท” (Authentic) 

และการกลับคืนสูความเปนธรรมชาติ 

ตะเกียงผลิตจากแกวท่ีไลเฉดสีเขม-ออน 

ใน 3 โทนสีธรรมชาติ ไดแก สีขาว 

Frosty White สีนํ้าตาล Ochre Brown 

และสีเขียว Moss Green รูปทรงของ

ตะเกียงไดแรงบันดาลใจจากรูปทรงที่

มีความกลมกลึงของเคร� องปนดินเผา

แบบด้ังเดิม ฝาครอบโปรงถูกออกแบบ

ใหมีลักษณะคลายกรงเหล็ก ที่มี

ความโปรง สามารถมองเห็นถึงหัวตะเกียง 

Catalytic Burner เพ� อใหเห็นถึงความสําคัญ

ของหัวตะเกียงท่ีเปนหัวใจหลักของผลิตภัณฑ 

รูปทรงของตะเกียงไดแรงบันดาลใจจากรูป

ทรงของเคร� องปนดินเผาแบบดั้งเดิม

ชุดผลิตภัณฑใหมลาสุด Land Collection 

จําหน�ายในราคา 3,970 บาท ปรึกษาผูเช่ียวชาญ

ดานความหอมที่พรอมใหบริการถึง 10 สาย 

สอบถามรายละเอียด โทร.0-2672-2088 หรือ 

call & collect ไดท่ี The Bedroom Company 

ถนนชิดลม โทร. 0-2254-2780 และทุก

ชองทางออนไลน Facebook: MaisonBerger-

Thailand LINE: @maisonbergerthai IG: 

maisonbergerthailand และ www.maison-

bergerthailand.com

เมซอง แบรเช ปารีส ชวนหวนคืนสูธรรมชาติดวยความยั่งยืน 

กับชุดผลิตภัณฑใหมลาสุด Land Collection

เผยแพรผลงาน     ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการ

ประชุมวิชาการ Symposium เพ� อเผยแพรผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
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และบริหารทั่วไป และแขกผูมีเกียรติเขารวมการประชุม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โสมแดงทดสอบมิสไซล์ ไฮเปอร์ โซนิกซ้ำ�อีก

โซล • รายงานรอยเตอร์และเอเอฟพีเมื่อวันอังคารที่ 11 

มกราคม กล่าวว่า ตามแถลงการณ์ของคณะเสนาธิการทหาร

ร่วมของเกาหลีใต้ เผยว่า การทดสอบที่เชื่อว่าเป็นมิสไซล์ไฮ

เปอร์ โซนิกของเกาหลีเหนือ เกิดเมื่อเวลาประมาณ 07.27 น. ของ

วันอังคารตามเวลาท้องถ่ิน โดยเป็นการปล่อยจากดินแดนชั้นใน

และพุ่งไปตกในทะเลญี่ปุ่นนอกฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร

เกาหลี มิสไซล์ลูกนี้บินไกล 700 กิโลเมตร ทำาระดับความสูง

ประมาณ 60 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 10 มัค ทั้งนี้ มิสไซล์ไฮ

เปอร์ โซนิกเป็นมิสไซล์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 มัคขึ้นไป 

และสามารถหลบหลีกขณะอยู่กลางอากาศได้ ทำาให้ยากต่อ

การตรวจจับและสกัดกั้น ทำาเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 

กล่าวว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (เอ็นเอสซี) ของเกาหลีใต้ 

จัดการประชุมฉุกเฉินทันที และแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง

ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบมิสไซล์ ในช่วงยามที่เสถียรภาพใน

ภูมิภาคมีความสำาคัญอย่างที่สุด การทดสอบครั้งนี้เป็นการยิง

มิสไซล์ครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึงสัปดาห์ หลังจากเกาหลีเหนือ

ประกาศว่าได้ทดสอบมิสไซล์ ไฮเปอร์ โซนิกลูกหนึ่งเมื่อวันพุธ

ที่แล้ว 

ญี่ปุ่นคุมเข้มพรมแดนถึงสิ้นเดือน ก.พ.

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ 

ของญี่ปุ่น แถลงเมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม ว่า ทางการ

ญี่ปุ่นจะใช้มาตรการควบคุมชายแดนที่บังคับใช้ในปัจจุบันไป

จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่อาจพิจารณายกเว้นมาตรการ

ควบคุมนี้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมและผลประโยชน์ของ

ชาติ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า จะมีการยกเว้นให้นักเดินทางต่าง

ชาติเข้าประเทศได้สำาหรับสมาชิกของครอบครัวชาวญี่ปุ่น

และนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในญี่ปุ่น แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่

เปิดเผยรายละเอียด คิชิดะเผยด้วยว่า รัฐบาลจะกลับมาเปิด

ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่ดำาเนินงานโดยกองกำาลังป้องกัน

ตนเอง และขอให้รัฐบาลท้องถิ่นกลับมาเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน

ขนาดใหญ่เพื่อเร่งฉีดเข็มบูสเตอร์ให้กับประชาชน แม้ญี่ปุ่น

จะมีมาตรการควบคุมพรมแดนที่เข้มงวด รวมถึงการกักตัว

และตรวจโควิด-19 บ่อยๆ กับผู้เดินทางเข้าประเทศ แต่ก็ยัง

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนในญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีรายงานผู้ติด

เชื้อทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ 8,249 ราย เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ

รายวันสูงสุดของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกันยายน

สำ�นักน�ยกฯ อังกฤษป�ร์ต้ีดื่มเหล้�ช่วงล็อกด�วน์

ลอนดอน • รอยเตอร์รายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไอทีวีของ

อังกฤษเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า อีเมลท่ีส่งโดยมาร์ติน เรย์โนลด์ 

เลขานุการส่วนตัวอาวุโสของนายกฯ บอริส จอห์นสัน ส่งถึง

เจ้าหน้าที่ทำาเนียบนายกฯ กว่า 100 คน เมื่อวันที่ 20 พ.ค.

2563 ให้มาร่วมปาร์ตี้ในสวนของทำาเนียบนายกฯ ตั้งแต่เวลา 

18.00 น. โดยให้นำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วย มีเจ้าหน้าที่

ทำาเนียบราว 40 คน รวมถึงจอห์นสันและภรรยาอยู่ในปาร์ตี้

ในช่วงที่รัฐบาลมีคำาสั่งล็อกดาวน์และห้ามประชาชนรวมตัว

กันนอกอาคารเกิน 2 คน.

ความย้อนแย้งของแถลงการณ์

มิน อ่อง หล่าย-ฮุน เซน

กับความจริงชายแดน

ถลงก�รณ์ของน�ยกฯ ฮุน เซน แห่งกัมพูช� 

กับผู้นำาทหารเมียนมา มิน อ่อง หล่าย เมื่อสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่อง “หยุดยิงชั่วคราว” 

ระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์

อ่านภาษาที่ใช้บนกระดาษก็ไพเราะดี เพราะ มิน 

อ่อง หล่าย บอกว่าจะขยายการหยุดยิง (ceasefire) 5 

เดือนที่จะสิ้นสุดลงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไปถึงสิ้นปี และ

จะเชิญ คุณปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ใน

ฐานะทูตพิเศษอาเซียนมาร่วมการเจรจาด้วย

แต่ในวันเดียวกับที่ออกแถลงการณ์ที่กรุงเนปยีดอนั้น

เอง ตรงชายแดนพม่า-ไทย ใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ

ตากนั้นยังมีการถล่มทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

“สำานักข่าวชายขอบ” ที่ติดตามประเด็นนี้มาตลอด

รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 นายคูแดเนียล                                              

เลขาธิการพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี (Karenni 

National Progressive Party-KNPP) ให้สัมภาษณ์สำานัก

ข่าวชายขอบถึงสถานการณ์การสู้รบภายหลังจากที่กองทัพ

พม่าบุกโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินว่า 

ในวันเดียวกันน้ียังมีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินตรวจ

การมาบินวนในหลายพ้ืนท่ีของรัฐคะเรนนี แต่มีการท้ิงระเบิด 

1 แห่ง คือ เขตเมืองชาด่อ ซ่ึงห่างจากชายแดนไทยด้าน

อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 20 กิโลเมตร 

ส่วนสถานการณ์ของชาวบ้านนั้น ตอนนี้คนที่อยู่ด้าน

ในรัฐคะเรนนีค่อนข้างลำาบาก ส่วนบริเวณชายแดนยังพอมี

ช่องทางที่จะนำาส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้ แต่ช่องทางการส่ง

ค่อนข้างลำาบากเช่นกัน โดยเวลานี้ประชาชนในรัฐคะเรนนีตก

อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมาก

ขณะที่เพจ Mercury Media สื่อออนไลน์ของพม่า

รายงานว่า การต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพแห่ง

ชาติคะเรนนี (KA) และกองกำาลังป้องกันแห่งชาติคะเรนนี 

(Karenni Nationalities Defense Force : KNDF) ได้ทวีความ

รุนแรงขึ้นในเมืองลอยก่อ รัฐกะยา ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 

โดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 8 มกราคม ชาวบ้าน

ประมาณ 20,000 คน ต้องพลัดถิ่นจากการโจมตีเฮลิคอปเตอร์

ของกองทัพพม่าใกล้กับเมืองลอยก่อ

“การปะทะดังกล่าว ทำาให้ชาวบ้านประมาณ 20,000 คน 

จากหมู่บ้านหยั่วตานเฉ่ หมู่บ้านปานกาน รวมทั้งเขตไมล์ โลง 

ต้องหนีภัยสงครามไปยังที่ปลอดภัย และมีชาวบ้านบางส่วนยัง

ติดอยู่ในหมู่บ้าน”

ทั้งนี้ KNDF ได้เรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังที่

ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เนื่องจาก

สงครามกลางเมืองได้แพร่กระจายไปยังเมืองลอยก่อแล้ว โดย

การต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำาให้จำานวนผู้ลี้ภัยทั้งหมดใน

รัฐมีมากกว่า 150,000 คน

ทางด้านสำานักข่าว DVB รายงานว่า ประชาชนนับ

หมื่นคนจากหมู่บ้านไมล์ โลง เมืองลอยก่อ รัฐคะเรนนี รวม

ถึงหมู่บ้านใกล้เคียงหลบหนีไปยังดีมอโซ เนื่องจากการต่อสู้

ระหว่างกองกำาลังป้องกันประชาชนในพื้นที่และกองทัพพม่าที่

กำาลังต่อสู้กันอย่างรุนแรง

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกล่าวว่า “มีคนประมาณ 

1,900 คน หนีภัยสงครามจากฝั่งไมล์ โลงไปยังหมู่บ้านนาน

แหม่โข่งและหมู่บ้านโอ่เก่ทางฝั่งดีมอโซ และคนอีกนับหมื่น

ได้หนีไปยังหมู่บ้านอื่นของดีมอโซ”

ผู้ลี้ภัยรายหนึ่งกล่าวว่า “ทหารพม่ายิงปืนใส่

ประชาชนมือเปล่า และพวกเขายังทิ้งระเบิดด้วยเครื่อง

บิน ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต” โดยมีประชาชน

ผู้บริสุทธิ์อย่างน้อย 6 คน เสียชีวิตจากการยิงของกองทัพ

พม่าที่โจมตีในไมล์ โลง เมืองลอยก่อ

ขณะเดียวกันพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี ได้

ออกแถลงการณ์กรณีที่กองทัพพม่าโจมตีรัฐคะเรนนี 

(Statement on Burmese Military Junta’s Intensified 

Offensive in Karenni State) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 มี

เนื้อหาระบุว่า 

สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้เพิ่มความรุนแรง

ในการโจมตีทางการทหาร โดยมีการใช้อากาศยานรบ รถ

ถัง และปืนใหญ่ ในหลายเมืองสำาคัญของรัฐคะเรนนี อาทิ 

ลอยก่อ เดมอโส่ พรูโส่ และชาด่อ

แถลงการณ์ระบุว่า การโจมตีที่เมืองลอยก่อ ในวัน

ที่ 7 มกราคม ได้คร่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างน้อย 6 

ราย และปิดล้อมประชาชนหลายร้อยคนตลอดทั้งวันจน

ต้องมีปฏิบัติการช่วยเหลือที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง 

และนำาไปสู่การเสียชีวิตของนักกู้ภัย ซึ่งการโจมตีโดย

อากาศยาน ปืนใหญ่ และอาวุธหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อ

วันที่ 8 มกราคม 

ทำาให้ประชาชนหลายพันคนต้องหนีออกจากเมือง

ลอยก่อเพื่อเอาชีวิตรอด ประชาชนหลายร้อยคนติดอยู่ใน

เมืองไมโลน นอกเมืองลอยก่อ

“ในขณะที่ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ก็ยังมีการโจมตี

โดยอากาศยานแม้เป็นเวลากลางคืน การโจมตีทางอากาศ

บริเวณพรมแดนไทยพม่า ทำาให้ประชาชนอย่างน้อย 

1,200 คน ซึ่งเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) ต้อง

หนีมายังประเทศไทย ขณะที่อีก 200 คน ไม่สามารถข้าม

มายังฝั่งไทยได้ KNPP มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพ

ของเผด็จการทหารพม่าที่ใช้อากาศยานโจมตีประชาชนผู้

บริสุทธิ์ เราจึงขอร้องอย่างจริงจังให้รัฐบาลนานาชาติและ

องค์กรระหว่างประเทศมีปฏิบัติการต่อรัฐบาลทหารพม่า 

และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนปกป้อง

ประชาชนที่กำาลังถูกโจมตีอยู่ในขณะนี”้ แถลงการณ์ระบุ

ข่าวจากเนปยีดอและจากชายแดนเหมือนอยู่กัน

คนละโลกจริงๆ

อย่างนี้ความหวังจะให้เกิดการเจรจาระหว่าง

กองทัพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลเอกภาพแห่ง

ชาติคงพังสลายก่อนที่ผู้นำาอาเซียนจะพิจารณาผลการ

เยือนพม่าของ ฮุน เซน เป็นแน่แท้.

แ

สหรัฐปลูกถ่ายหัวใจหมูให้คนไข้
วอชิงตัน • ศัลยแพทย์อเมริกันประสบคว�มสำ�เร็จในก�รปลูกถ่�ย                                                                                        

หัวใจของหมูที่ผ่�นก�รตัดแต่งพันธุกรรมใส่ร่�งของช�ยช�วอเม 

ริกันวัย 57 ปี ที่ป่วยโรคหัวใจระยะสุดท้�ย ถือเป็นข่�วดีท�งก�ร

แพทย์ที่สร้�งคว�มหวังว่�จะแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนอวัยวะบริ 

จ�คได้

รายงานเอเอฟพีเม่ือวันอัง 

คารท่ี 11 มกราคม 2565 อ้าง

แถลงการณ์จากคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแมริแลนด์เม่ือวัน

จันทร์ว่า กระบวนการผ่าตัด “คร้ัง

ประวัติศาสตร์” น้ีเกิดเมื่อวันศุกร์                                                 

ท่ี 7 มกราคมท่ีผ่านมา แม้การพยา 

กรณ์ โรคของคนไข้รายน้ียังไม่มี

ความแน่นอน แต่การผ่าตัดคร้ังน้ี

ถือเป็นความสำาเร็จคร้ังสำาคัญของ

การปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ให้มนุษย์

คนไข้รายน้ีคือ เดวิด เบน

เน็ตต์ ชายชาวแมริแลนด์ท่ีป่วย

เป็นโรคหัวใจ และแพทย์วินิจฉัย

ว่าเขาไม่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะ

จากมนุษย์ได้ เนื่องจากสุขภาพ

อ่อนแอมากเขานอนติดเตียงมา

นานหลายเดือน โดยต้องใช้เครื่อง

ปอด-หัวใจเทียม คณะแพทย์ท่ีผ่า 

ตัดให้เขาเผยว่า ขณะน้ีเขากำาลัง

พักฟ้ืนและได้รับการเฝ้าสังเกตอา                                                  

การอย่างระมัดระวัง เพื่อดูว่าอวัยวะ                                                         

ท่ีได้รับใหม่ทำางานเป็นอย่างไร 

เบนเน็ตต์กล่าวว่า เขามีทาง

เลือกแค่ตายหรือปลูกถ่ายอวัยวะ 

แต่เขาอยากมีชีวิตอยู่ แม้จะรู้ว่า

คาดเดาอะไรไม่ได้ แต่น่ีคือทาง

เลือกสุดท้าย ตอนน้ีเขากำาลังรอ                  

คอยท่ีจะลุกจากเตียงเม่ือหายดี                                                               

แล้ว

ก่อนจะทำาการผ่าตัดทดลอง

คร้ังน้ี มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ต้อง                                                      

ขออนุญาตเป็นกรณีฉุกเฉินจาก

องค์การอาหารและยาสหรัฐในวัน

ส่งท้ายปีเก่า ในความพยายามเฮือก

สุดท้ายเพ่ือรักษาชีวิตผู้ป่วยราย

น้ี ซ่ึงไม่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะ

แบบปกติได้

ดร.บาร์ตลีย์ กริฟฟิธ ศัลย 

แพทย์ผู้ทำาการผ่าตัดปลูกถ่ายหัว                                                     

ใจหมูให้กับเบนเน็ตต์กล่าวว่า การ

ผ่าตัดคร้ังน้ีเป็นความก้าวหน้าคร้ัง

สำาคัญท่ีจะทำาให้เราเข้าใกล้การแก้ 

ไขวิกฤตการขาดแคลนอวัยวะ 

ตอนน้ีเรามีหัวใจมนุษย์บริจาคไม่

เพียงพอต่อรายนามผู้รับที่มีอยู่

ยาวเหยียด 

“เราดำาเนินการด้วยความ

ระมัดระวัง แต่เราก็มองในแง่ดีว่า 

การผ่าตัดคร้ังแรกของโลกน้ีจะ 

เป็นทางเลือกท่ีสำาคัญต่อผู้ป่วยใน

อนาคต” เขากล่าว

มูฮัมหมัด โมฮุดดิน ผู้ร่วม                                     

ก่อต้ังโครงการการปลูกถ่ายหัวใจ

ข้ามสปีชีส์ของมหาวิทยาลัยแม                                                 

ริแลนด์ กล่าวเสริมว่า การผ่าตัด

คร้ังน้ีเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยนาน

หลายปี ท่ีเก่ียวข้องกับการปลูก

ถ่ายหัวใจหมูใส่ลิงบาบูน ซ่ึงมีช่วง                                                 

เวลาการรอดชีวิตเกิน 9 เดือน 

ความสำาเร็จคร้ังน้ีให้ข้อมูลท่ีมีค่า                                                

มากในการช่วยประชาคมทางการ                                                   

แพทย์ปรับปรุงวิธีการท่ีอาจสามารถ

รักษาชีวิตผู้ป่วยได้ในอนาคต

หัวใจหมูท่ีนำามาปลูกถ่าย

ให้เบนเนตต์ต้องผ่านกระบวนการ

ตัดแต่งทางพันธุกรรมรวม 10 ตำา                                      

แหน่ง กระทำาโดยบริษัทเทคโนโลยี

ชีวภาพ รีวิวิคอร์ จากรัฐเวอร์ 

จิเนีย ซึ่งเคยจัดเตรียมอวัยวะ

จากหมูที่ใช้สำาหรับการปลูกถ่าย

ไตให้คนไข้สมองตายคนหนึ่งใน

นิวยอร์กเมื่อเดือนตุลาคม บริษัท

นี้ตัดแต่งยีน 3  หน่วยที่เป็นต้น

เหตุทำาให้ร่างกายมนุษย์ปฏิเสธและ

ยีนอีกตัวที่จะทำาให้เนื้อเยื่อหัวใจ

หมูเติบโตมากเกินไปออกจากนั้น                                            

ได้ใส่ยีน 6 หน่วยของมนุษย์ ที่                                              

เก่ียวข้องกับการยอมรับภูมิคุ้มกัน

เข้าไปในจีโนมของหมู

อวัยวะท่ีได้รับบริจาคน้ีถูก

เก็บในเครื่องรักษาอวัยวะก่อนหน้า

การผ่าตัด โดยทีมแพทย์ได้ให้ยา

ชนิดใหม่ซ่ึงอยู่ในข้ันทดลองโดย

บริษัท คินิกซา ฟาร์มาซูติคอลส์ 

กับยาป้องกันการต้านอวัยวะแบบ                                                 

เดิมแก่คนไข้เพ่ือกดระบบภูมิคุ้ม 

กันไว้.

อเมริก�ทำ�สถิติติดโควิดวันเดียว1.35ล้�น

วอชิงตัน • สหรัฐรายงานผู้ติด

เชื้อโควิด-19 เมื่อวันจันทร์มาก

ถึง 1.35 ล้านราย เป็นสถิติผู้ติด

เช้ือรายวันสูงท่ีสุดในโลก ในขณะท่ี

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสสาย

พันธุ์ โอมิครอนยังไม่มีสัญญาณ

ว่าจะลดลง

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

เมื่อวันอังคารท่ี 11 มกราคม ว่า

สหรัฐมีรายงานผู้ติดเช้ือโควิด-

19 รายใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

มาสูงถึง 1.35 ล้านราย เป็น

ตัวเลขผู้ติดเช้ือรายวันสูงท่ีสุดใน

โลกและเป็นตัวเลขผู้ติดเช้ือราย

วันสูงท่ีสุดของสหรัฐแซงหน้าสถิติ

เดิมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 

ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 1.03 ล้าน

ราย สหรัฐมักจะมีรายงานจำา 

นวนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นตัวเลขท่ีสูง                                                                

ในวันจันทร์ เนื่องจากหลายรัฐ                                             

ของสหรัฐไม่มีการรายงานผู้ติด

เช้ือรายใหม่ในช่วงวันสุดสัปดาห์ 

แต่จะนำามารวมรายงานในวันจันทร์

แทน อย่างไรก็ตาม จำานวนผู้ติด

เช้ือรายใหม่เฉล่ีย 7 วันท่ีผ่านมา                      

ในสหรัฐเพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่าในช่วง 

2 สัปดาห์ โดยมีผู้ติดเชื้อรายวัน

เฉล่ียมากกว่า 700,000 ราย

นอกจากมีจำานวนผู้ติดเช้ือ                                                 

รายวันสูงท่ีสุดในโลกแล้วในวัน                                                    

เดียวกันสหรัฐมีรายงานผู้ป่วยโค

วิด-19 ท่ีต้องเข้ารักษาตัวในโรง                                                

พยาบาลสูงสุดเป็นประวัติการณ์

โดยเพ่ิมข้ึน 2 เท่าในช่วง 3 สัป                                                     

ดาห ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้า                                                        

รักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐ                                                               

ขณะน้ีมีมากกว่า 136,604 ราย 

แซงหน้าสถิติเดิมเมื่อเดือนมกรา 

คมปีท่ีแล้ว ท่ีมีรายงานผู้ป่วยโควิด

ท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาล 132,051 

ราย

แม้การแพร่ระบาดของ

สายพันธุ์ โอมิครอนจะมีความ

เป็นไปได้ว่ามีความรุนแรงน้อย 

แต่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเตือน

ว่า จำานวนผู้ติดเช้ือท่ีพุ่งสูงข้ึนจะ                                     

ทำาให้ระบบของโรงพยาบาลตึง                                          

ตัว ทำาให้บางโรงพยาบาลระงับ

การรักษาท่ีไม่เร่งด่วน เพื่อรับ 

มือกับผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนและการ

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ติดเช้ือท่ีพุ่งสูงข้ึนในสหรัฐ                                                         

กระทบกับโรงเรียนต่างๆ เนื่อง 

จากขาดแคลนครู, เจ้าหน้าท่ีและ

คนขับรถโรงเรียน

ด้านทวิตเตอร์ของทางการ                                         

นครนิวยอร์กแจ้งระงับการให้บริ 

การรถไฟใต้ดิน 3 สาย เนื่องจาก

พนักงานจำานวนมากลาป่วย และ

บริษัทเดินรถไฟใต้ดินล้มเหลวท่ี

จะเรียกพนักงานกลับมาทำางาน

ตามแผนท่ีวางไว้ 

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเฉลี่ย

ของผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐอยู่

ที่วันละ 1,700 ราย เพิ่มขึ้นจาก

ราว 1,400 ราย จากเมื่อ 2-3 วันที่

ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับเดียวกับ

ช่วงต้นฤดูหนาวเมื่อปีที่ผ่านมา.

ไหม้สลัม • ภาพถ่ายทางอากาศขณะไฟกำาลังไหม้ลามที่ชุมชนแออัดในเมืองอิกิเกทางตอนเหนือของชิลี เมื่อวันที่ 10 มกราคม บ้านเรือน

ประชาชนที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกไฟเผาวอดราว 100 หลัง
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

เด้ง ตร.สำ�โรงเหนือจับก�รบูรเป็นย�เค

สมุทรปร�ก�ร • จากกรณีที่มีการออกมาร้องเรียน และเผย

แพร่คลิปขณะพี่สาวร้องขอความเป็นธรรมให้น้องชายที่ถูก

ค้นที่ด่าน แล้วเจ้าหน้าที่เจอการบูรแล้วอ้างเป็นยาเค ถูกจับ

ล็อกใส่กุญแจมือเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลา

ประมาณ 5 ทุ่ม ขณะน้องชายขับรถกลับจากไปหาแฟนที่ลุมพิ

นี หลังจากลงทางด่วนมาถึงถนนสุขุมวิทก่อนถึงทางเข้าซอย

แบริ่ง ต.สำาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ มุ่งหน้าเข้าปากน้ำา 

ซึ่งจะมีตำารวจตั้งด่านตรวจอยู่ทุกคืนตามที่นำาเสนอข่าวไปแล้ว

นั้น ล่าสุด พ.ต.อ.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผกก.สภ.สำาโรงเหนือ เปิด

เผยว่า เบื้องต้น สภ.สำาโรงเหนือได้ออกคำาสั่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องขอเวลาให้ทำางานสักระยะหนึ่ง หาก

เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการลงทัณฑ์ ไปตาม

ระเบียบ อีกส่วนหนึ่งวันนี้จะมีคำาสั่งของ ภ.จว.สมุทรปราการ ให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไปประจำาที่ ศปก.ตร. ส่วนการตรวจสอบ

สารเสพติดในปัสสาวะพบหรือไม่พบนั้นต้องรอรายงานของ

คณะกรรมการก่อน ส่วนผู้เสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน

เพื่อเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริง ส่วนมีผู้เสียหายรายใดเคยถูก

กระทำาในทำานองเดียวกันสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได ้

จับร้�นเหล้�ดังเมืองตรังเปิดเย้ยโควิด

ตรัง • เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 10 ม.ค.65 นายสราวุฒิ ธนา

เจริญสกุล นอภ.เมืองตรัง สั่งการให้นายณหทัย สุนทรนนท์ 

ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 

และตำารวจ สภ.เมืองตรังร่วมกันตรวจสอบร้าน WINAMP 

bar & restaurant ถ.รัษฎา เขตเทศบาลนครตรัง หลังมีผู้ร้อง

เรียนว่ามีการเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน โดยเจ้าหน้าที่

พบมีลูกค้านั่งดื่มอยู่กว่า 50 คน จากการสอบถามทราบว่า

ร้านได้จัดโปรโมชันเบียร์ 3 ขวดราคาที่ถูกกว่าปกติหรือแถม

น้ำาแข็ง ก่อนจะเชิญตัวนายนันทนัฏฐ์ วรเศรษฐ์สกุล อายุ 30  ปี 

ชาว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง ซึ่งรับเป็นเจ้าของร้านไปแจ้งข้อ

กล่าวหาที่ว่าการอำาเภอเมืองตรัง พร้อมเชิญตัวลูกค้า 10  ราย 

ไปสอบปากคำาและบันทึกทำาประวัติ เบื้องต้นเจ้าของร้าน

ให้การรับสารภาพ แจ้งข้อกล่าวหา 1.ฝ่าฝืนคำาสั่ง จ.ตรัง ที่ 

42/2565 ลงวันที่ 6 ม.ค.65 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 

จ.ตรัง ตามข้อ 2 (1) ร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มห้าม

การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน 2.จำา

หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการลด 

ราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ฝ่าฝืนมาตรา  30 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551.

ธปท.

ดังนั้น โจทย์หลักของ ธปท.คือ ทำา

อย่างไรให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ไม่สะดุด และห้ามสะดุด โดยปีนี้ความเสี่ยง

ที่จะสะดุดอยู่ 4 เรื่อง คือ 1.การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน 

ที่เบื้องต้นประเมินว่าจะจบภายในครึ่งแรก

ของปีนี้ และไม่มีสายพันธุ์อื่นระบาดอีก เพื่อ

ให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังฟื้นตัว ขณะที่

นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 

5.6 ล้านคน โดยก่อนหน้านี้มีการประเมิน

ว่าในกรณีที่เลวร้ายจำานวนนักท่องเที่ยวที่

ลดลงทุกๆ 1 ล้านคน จะกระทบกับจีดีพีลด

ลง 0.3-0.4% ซึ่ง ธปท.ได้เตรียมความพร้อม 

เครื่องมือ หรือมาตรการเพียงพอที่จะรองรับ

หากเกิดเหตุการณ์ยืดเยื้อ 

2.อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่า

ครองชีพขึ้นแต่รายได้ ไม่ขึ้น ธปท.คาด

การณ์ตัวเลขเฟ้อปีนี้ที่ 1.7% โดยยังไม่เห็น

สัญญาณว่าจะต้องมีการปรับตัวเลขเงินเฟ้อ

ใหม่ เพราะยังอยู่ในกรอบ 1-3% ขณะที่

ราคาสินค้าที่ปรับขึ้นนั้น ไม่ได้ขึ้นเป็นวง

กว้าง ส่วนใหญ่ปรับขึ้นเป็นจุด เช่น ราคา

พลังงาน ราคาหมู ขณะที่เงินเฟ้อระลอก 2 

ยังไม่เห็น แต่ ธปท.ไม่ได้ชะล่าใจ หากอัตรา

เงินเฟ้อส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง ต้อง

มีมาตรการรองรับ

3.การเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย (เอ็นพี

แอล) ของไทยที่แนวโน้มค่อยๆ เพิ่ม ไม่

ได้เพิ่มแบบร้อนแรง เพราะมีมาตรการ

รองรับเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุด โดยเฉพาะ

โครงการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดำาเนินการ

ไปแล้ว และมาตรการร่วมทุนระหว่าง

ธนาคารพาณิชย์กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ซึ่งเกณฑ์จะออกในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ 

และ 4.สถานการณ์ โลก หลังจากหลาย

ฝ่ายมองภาพที่หลายประเทศมีการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยเร็ว ซึ่งอาจทำาให้การฟื้นตัว

ของประเทศกำาลังพัฒนา รวมถึงไทยชะลอ

ตัวลงนั้น ธปท.มองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทย

จะสะดุดจากปัจจัยดังกล่าวมีน้อยมาก ขณะ

ที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ไม่น่าจะเพียงพอที่

ทำาให้เศรษฐกิจไทยสะดุดได้เช่นกัน 

ส่วนกรณีที่นักเศรษฐศาสตร์บาง

สำานักประเมินว่าไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวร่วมกับเงินเฟ้อสูง (stagflation) นั้น 

ธปท.ยืนยันว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่

ในภาวะดังกล่าว โดยไทยเงินเฟ้อยังต่ำาเมื่อ

เทียบกับเพื่อนบ้าน ขณะที่เศรษฐกิจไทยใน

ปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 3.4% ถือว่าไม่

ได้เป็นการเติบโตที่เลวร้ายอะไร 

“โจทย์สำาคัญคือการทำาให้มาตรการที่

มีอยู่เดินหน้าไปได้จริง และหากสถานการณ์

ไม่เหมือนที่คาดการณ์ ก็พร้อมที่จะออก

มาตรการเพื่อรับมือทันที ยืนยันว่า ธปท.

ไม่ได้ชะล่าใจ พร้อมที่จะทำาอะไรที่จำาเป็น 

เพื่อทำาหน้าที่ของ ธปท. ให้ดีที่สุด ไม่ใช่

แค่ความท้าทายที่จะเจอในปีนี้ แต่อยากให้

มั่นใจว่าเป็นการทำาหน้าที่สำาหรับระยะยาว

ด้วย เพื่อทำาให้มั่นใจว่าระบบการเงินของ

ไทยมีความพร้อมรองรับเรื่องต่างๆ ที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต” ผู้ว่าการ ธปท.ระบุ

วันเดียวกัน นายชัยชาญ เจริญสุข 

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

(สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า สรท.ยัง

คงคาดการณ์ตัวเลขส่งออกไทยในปี 2564 

อยู่ที่ 15% โดยคาดว่าในเดือน ธ.ค.ที่ผ่าน

มา ภาพรวมการส่งออกจะขยายตัวที่ระดับ  

15-16% มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,000-

22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะมีการ

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

แต่ยังเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะ

สามารถช่วยลดความรุนแรงได้ในระดับหนึ่ง

สำาหรับแนวโน้มการส่งออกของไทย

ในเดือน ม.ค.2565 คาดว่าจะขยายตัวที่

ระดับ 6-7% มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,000 

ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ภาพรวมการส่ง

ออกในช่วงไตรมาส 1/2565 นั้น ประเมิน

ว่าจะเติบโตที่ 5% ส่วนทั้งปี 2565 ยังคง

ประเมินว่าการส่งออกจะเติบโตที่ระดับ 5-8%

ทั้ งนี้  ปัจจัยหนุนสำ าคัญ ได้แก่   

1.เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำาคัญ เช่น สหรัฐ 

อเมริกา จีน และญี่ปุ่น ฟื้นตัวต่อเนื่อง และ

อุปสงค์ยังคงทรงตัวในระดับสูง รวมถึง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายการผลิตโลกของประเทศ

คู่ค้าสำาคัญที่ยังคงทรงตัวอยู่ ระดับ 50 ถึง 

60 สะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ

กิจกรรมการผลิตและเศรษฐกิจโลก และ 

2.ค่าเงินยังคงมีทิศทางอ่อนค่า จากปัจจัย

ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิดสาย

พันธุ์ โอมิครอน รวมถึงการลดปริมาณเงินใน

มาตรการ QE Tapering และแผนปรับอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 3 ครั้งในปี 2565 ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ

ส่วนปัจจัยเสี่ยงสำาคัญ ได้แก่ 1.สถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนทั่วโลก รวมถึงไทย  

2.การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนการจ้าง

งานปรับตัวสูงขึ้น กระทบการผลิตเพื่อการ

ส่งออกที่กำาลังฟื้นตัว 3.ปัญหาความหนา 

แน่นภายในท่าเรือประเทศปลายทาง ทำาให้

ต้องใช้ระยะเวลานานในการขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงปัญหา Space allocation ไม่เพียง

พอ ทำาให้ไม่สามารถจองระวาง  ตลอดจน

ค่าระวางเรือยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง และ 4.ปัญ

หาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน 

สรท.จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ขอให้ 

ธปท.รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทและคง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับเหมาะ

สม 2.ขอให้กระทรวงพลังงานควบคุมต้น

ทุนพลังงานให้อยู่ในระดับเหมาะสม และ 

3.ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือ 

เรื่องปัญหาการนำาเข้าแรงงานต่างด้าวใน

ภาคการผลิต โดยกำาหนดพื้นที่บริหารจัดการ

ส่วนกลาง หรือศูนย์ One Stop Service 

(OSS) สำาหรับบริหารจัดการแรงงานต่าง 

ด้าว รวมทั้งอำานวยความสะดวกพื้นที่ในการ

กักตัว และขอให้รัฐปรับลดค่าใช้จ่ายบาง

ส่วนในการนำาแรงงานต่างด้าวตาม MOU 

สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด. 

น�ยกฯ

ช่วงนี้อาจจะแข่งกันหาเสียงหรืออย่างไร 

เลยมีการบิดเบือนมาก และมีต่างประเทศ

ถามตนเหมือนกันว่าทำาไมการเมืองไทยถึง

ร้อนแรง ไม่ค่อยร่วมมือกัน ไม่สามัคคีกัน  

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำากับรัฐมนตรี

ด้วยว่า ให้ติดตามการทำางานของปลัด

กระทรวง อธิบดี ให้เป็นการทำางานในเชิงรุก 

อย่าตั้งรับอย่างเดียว ต้องตอบคำาถามให้ได้ 

ก่อนปิดประชุม พล.อ.ประยุทธ์ยัง

อวยพรแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ว่า “ไปหาเสียงก็ขอให้

ประสบความสำาเร็จดังที่ตั้งใจ และระวังเชื้อ

โควิดกันด้วยนะครับ”

ด้าน พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

โฆษกกระทรวกลาโหม กล่าวถึงการวางตัว

ของกองทัพในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กำาชับสั่งการกับทุกเหล่า

ทัพให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และ

ยึดการปฏิบัติตามกฎหมายในการสนับสนุน

การเลือกตั้ งซ่อมที่ จะมีขึ้นทั้ ง ในพื้นที่  

กทม.และต่างจังหวัด โดยให้หน่วยทหาร

ในพื้นที่พิจารณาสนับสนุนกระบวนการ

ประชาธิปไตยด้วยความเป็นธรรมกับผู้

สมัครทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน 

ในการนำาเสนอนโยบายกับชุมชนในหน่วย

ทหารตามความเหมาะสมเมื่อมีการร้องขอ

ขณะเดียวกัน ขอให้รณรงค์และสร้าง

ความตื่นตัวกับกำาลังพลและครอบครัว รวม

ทั้งชุมชนรอบหน่วยทหาร ได้ร่วมออกไปใช้

สิทธิ์ตามวิถีประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

ซ่อมที่จะมีขึ้นตามกำาหนดโดยถ้วนหน้ากัน

รายงานข่าวจากสำานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า 

สำาหรับกรณีที่มีการร้องเรียนให้ดำาเนินการ

ตรวจสอบว่าการหาเสียงการเลือกตั้ง ส.ส. 

จ.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.สงขลา เขต

เลือกตั้งที่ 6 และ กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 

สามารถเข้าไปหาเสียง จัดกิจกรรมทางการ

เมืองหรือปราศรัยในพื้นที่ค่ายทหารได้หรือ

ไม่นั้น แหล่งข่าวยืนยันว่าสามารถทำาได้ไม่

ผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพียงแต่เจ้าของพื้นที่

ต้องอนุญาตอย่างเป็นทางการเสียก่อน เพื่อ

ป้องกันการเกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะ

เรื่องข้อครหาความไม่เป็นกลาง บางพื้นที่

อาจจะไม่อนุญาตให้ ใช้สถานที่ดังกล่าว

ทำากิจกรรมทางการเมืองก็ได้ ส่วนการหา

เสียงในวัด ในทางกฎหมายเลือกตั้งไม่ได้

กำาหนดห้ามไว้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าใน

ระเบียบหรือประกาศของมหาเถรสมาคมมี

กำาหนดข้อห้ามไว้หรือไม่ กรณีที่มีข้อสงสัย

ว่ารัฐมนตรีสามารถลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหา

เสียงได้หรือไม่ ยืนยันว่าสามารถทำาได้  ซึ่ง

จะแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ห้าม

ไม่ให้ ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคการเมือง

ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น  

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบ

หมายให้ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. เป็นประธานร่วมกับ พล.ต.ท. 

สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ 

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. ประชุม

เตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย

และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง 

ส.ส.แทนตำาแหน่งที่ว่าง  โดยได้กำาชับการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการ

ตามมาตรการต่างๆ และขอความร่วมมือ

ประชาชนให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

พท.ว�งกับดักจับซื้อเสียง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนาย

สรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค ใน

ฐานะผู้อำานวยการการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ใน กทม. ระบุการ

เลือกตั้งซ่อมเขตดังกล่าวบางพื้นที่มีการเก็บ

บัตรประชาชน โดยจ่ายให้หัวละ 1,500 บาท 

ว่าสิ่งที่กังวลและเกรงกลัวในการเลือกตั้ง

ซ่อมครั้งนี้ การใช้อำานาจรัฐ อำานาจเงิน 

และอำานาจรัฐในการจัดการ เราเห็นร่อง

รอยหลักฐานตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 

แต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือมีการ

ฟ้องร้อง หากภาครัฐยังปล่อยปละละเลย

ให้การกระทำานี้เกิดขึ้น จะท้าทายอำานาจ

ประชาชนอย่างใหญ่หลวง พรรคเพื่อไทยให้

ความสำาคัญเรื่องนี้ โดยจัดตั้งหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำาเรื่องนี้เป็นการ

เฉพาะในการป้องกันการโกงและการใช้

อำานาจรัฐโดยมิชอบ รวมถึงการป้องกัน

การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอน

การดำาเนินการ เพราะยังจับไม่ได้ ขอเตือน

ผู้ที่กระทำาเรื่องนี้ เราวางกับดักไว้หมด มี 

คนพร้อมอาสาเป็นเหยื่อล่อ และพร้อมที่จะ

เป็นพยาน เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริง และหากร้องต่อ กกต.จะไม่กล่าว

หาใครเลื่อนลอยแน่ ต้องมีหลักฐานและ

ประจักษ์พยานในการนำาไปสู่การเอาผิดตาม

กฎหมายได้ 

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีโอกาส

ลงพื้นที่ช่วยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร 

ส.ส.เขต 9 ของพรรคเพื่อไทย เพื่อพบปะ

ประชาชน เบื้องต้นได้มีการแจ้งเบาะแส

เข้ามาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ 

ทั้งการเก็บบัตรประชาชน การบอกว่าจะ

ให้เท่านี้เท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม

ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการกีดกันผู้สมัครหา

เสียงในพื้นที่ทหาร ถือว่าเป็นการขัดหลัก

รัฐธรรมนูญไม่ให้ผู้ที่รับข่าวสารการเลือก

ตั้งได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง จึงขอความเป็น

ธรรมให้กับผู้สมัครด้วย 

วันเดียวกัน เวลา 17.00 น. นาง

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผู้สมัคร ส.ส.หลักสี่-

จตุจักร เบอร์ 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหมู่บ้านราณี 4 ซอย

แจ้งวัฒนะ 6 โดยนางสรัลรัศมิ์กล่าวถึงการ

ลงพื้นที่ว่า ประชาชนให้การต้อนรับเป็น

อย่างดี เนื่องจากเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชน ทำางานในพื้นที่จริง ส่วนการเปิด

เวทีปราศรัยใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือก

ตั้งซ่อมภาคใต้ ทางผู้บริหารและกรรมการ

บริหารของพรรค รวมถึงทีม ส.ส.ชุดใหญ่จะ

เข้ามาช่วยในการปราศรัยใหญ่อีกครั้ง เบื้อง

ต้นกำาหนดไว้ในวันที่ 24 และ 28 ม.ค. และ

ยืนยันว่าทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค พปชร.จะมาร่วมในการ

ปราศรัยใหญ่ด้วย 

ที่บริเวณตลาดนัดวัดดอนรวม หมู่ที่ 8 

ต.บางหมาก อ.เมืองฯ จ.ชุมพร ร.อ.ธรรม 

นัส พรหมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรค 

พปชร. และ “ทนายแดง” นายชวลิต 

อาจหาญ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 เบอร์ 4 พรรค 

พปชร. จ.ชุมพร พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่

พบปะทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน

ทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด

นัด พร้อมขอคะแนนเสียงให้ทนายแดง  

เบอร์ 4 จากนั้นได้ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบตัว

เมืองชุมพรเพื่อแนะนำาทนายแดง จากนั้น

ยังเดินทางไปที่หมู่บ้านเขาตาเมือง หมู่ 3 

ต.นาซะอัง อ.เมืองฯ เพื่อพบปะพูดคุยกับ

ผู้นำาชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน พร้อมขอ

คะแนนเสียงให้ทนายแดง เพื่อเข้ามาช่วย

ทำางานเพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนใน

พื้นที่ให้อยู่ดีกินดี ตามนโยบายของพรรค 

ภายใต้การนำาของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯและหัวหน้าพรรค พปชร.

“หญิงหน่อย” เปิดตัว “น�ถย�”

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย แถลงเปิดตัว 

นางนาถยา แดงบุหงา เข้าเป็นสมาชิกพรรค

ไทยสร้างไทย โดยทางพรรคเตรียมจะส่ง

เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตสะพานสูง ของ

พรรคไทยสร้างไทย โดยนางนาถยา เปิดเผย

ว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ทำางานมาโดยตลอด

แม้ไม่มีตำาแหน่งทางการเมือง เชื่อว่าแม้จะ

อยู่ที่ใด ประชาชนจะไม่กังวลกับการย้ายมา

ร่วมงานในครั้งนี้ และจะได้เสียงตอบรับเป็น

อย่างดี เนื่องจากคุณหญิงสุดารัตน์ทำางาน

ในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตสะพานสูงอย่างต่อ

เนื่อง ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชื่น

ชอบนโยบายบำานาญประชาชน เพราะตอบ

โจทย์ประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำาบาก 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์จะสามารถนำาไปสู่การ

ปฏิบัติได้จริงโดยไม่ขัดหลักการงบประมาณ 

จากนี้จะเดินหน้าทำางานอย่างเต็มที่

ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวต้อนรับนายสุพงษ์พิช  

รุ่งเป้า อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรค

ไทยรักไทย อดีตเลขานุการ รมว.วิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ, 

น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ และ ดร.วัฒนะชัย 

สืบศิริบุษย์ ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค

เพื่อไทย โดยนายสุพงษ์พิช กล่าวว่า ด้วย

สถานการณ์ ไม่ว่ าจะปัญหาเศรษฐกิจ

หรือสังคมในปัจจุบัน เชื่อว่าอุดมการณ์ 

แนวทาง แนวความคิด และวิถีพรรคเพื่อ

ไทยชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ชาติและประชาชนมากที่สุด ขออาสานำา

ประสบการณ์ที่มีร่วมทำางานกับพรรคเพื่อ

ไทย เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน  

ขณะเดียวกัน น.ส .แพทองธาร  

ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมี

ส่วนร่วมและนวัตกรรม เดินทางเข้าที่ทำาการ

พรรคเพื่อไทย เพื่อประชุมคณะกรรมการ

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม โดย 

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ที่ผ่านมาเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

จึงประชุมผ่านระบบซูม วันนี้จะเป็นการ

ประชุมอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ  ส่วนความ

คืบหน้าในการประชุมเพื่อผลักดันการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและเรื่องนวัตกรรมนั้น 

ยอมรับว่าตั้งแต่เข้ามาทำาหน้าที่ มีความคืบ

หน้าไปมากพอสมควร พูดได้แบบไม่อวย

พรรคตัวเองเลย หากมีผลสัมฤทธิ์จะแถลง

ข่าวแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบแน่นอน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิด

ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำาปี

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ส่วน

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำาปีครั้งที่ 2 

ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำาหนด 

โดยสภาผู้แทนราษฎรได้กำาหนดให้วันที่  

1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจำาปีครั้งที่ 2.  

มุกด�ห�ร • เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 

เวลา 02.30 น. พล.ท.สวราชย์  

แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2, พล.ท. 

วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ., 

พล.ต.บุญสิน พาดกลาง รอง 

มทภ.2, พล.ต.ณรงค์  สวนแก้ว 

ผบ.พล.ร.3, พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาว

พงษ์ ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กอง

กำาลังสุรศักดิ์มนตรี (กรมทหาร

ราบที่ 3) ได้บูรณาการด้านการ

ข่าวว่าจะมีการลำาเลียงยาเสพ

ติดในพื้นที่ บ้านป่งขาม อ.หว้าน 

ใหญ่ จ.มุกดาหาร จึงสั่งการให้ 

ร.อ.นฤดล อุตม์สีขันธ์ ผบ.ร้อย.

QRF.บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์

มนตรี (ร.3) จัดกำาลังร่วมกับร้อย.

สกัดกั้นฯ ทำาการลาดตระเวนซุ่ม

ตรวจพื้นที่ดังกล่าว

จนกระทั่งพบเรือกีบไหล

ลงมาเทียบท่าบริเวณหลัง  กศน.

ป่งขาม และมีชายฉกรรจ์ประ 

มาณ 5-6 คนกำาลังขนกระสอบสี

ดำาลงจากเรือ แล้วนำาขึ้นรถยนต์

ที่จอดรออยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้า

แสดงตนเพื่อขอตรวจสอบ กลุ่ม

ชายดังกล่าวได้พยายามขับรถ

พุ่งชนเจ้าหน้าที่แต่กระโดดหลบ

ทัน หลังจากนั้นจึงใช้ปืนเล็กยาว

ทาร์ โวยิงสกัดไปที่ล้อหลังฝั่งคน

ขับ  พร้อมไล่ติดตามจนพบรถดัง

กล่าวแต่ไม่มีใครอยู่ในรถ โดย

พบคราบเลือดภายในรถ คาดว่า

คนขับอาจได้รับบาดเจ็บ 

ขั้นต้นตรวจสอบในรถยนต์

โตโยต้า สีดำา หมายเลขทะเบียน 

กต 4669 กาฬสินธุ์ พบกัญชา

อัดแท่งจำานวน 7 กระสอบ 

ประมาณ 300 แท่ง ที่ โยนทิ้ง

ระหว่างทางขณะขับรถหลบ

หนี จึงเก็บไว้ตรวจสอบก่อนนำา

ส่งพนักงานสอบสวนขยายผล

ดำาเนินคดีต่อไป.

แก๊งขนกัญชา

ขับรถชนจนท.

ใช้เปิดทางหนี

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 

นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำานัก

บริหารโครงการกรมชลประทาน

และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม

ประชุมปัจฉิมนิเทศ “โครงการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่างเก็บน้ำาคลองขลุง อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ อ.คลองลาน 

จ.กำาแพงเพชร” เพื่อนำาเสนอ

ผลการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ สรุปผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมที่สำาคัญและมาตรการ

ป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจ

สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ผู้ ได้รับ

ประโยชน์ ผู้นำาชุมชน หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อกำาหนดทิศ 

ทางการดำาเนินโครงการให้สอด 

คล้องกับความต้องการของ

ประชาชน

นายสุ ร ช า ติ ก ล่ า ว ว่ า 

โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองขลุง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนที่

พระราชทานเพื่อจัดหาน้ำาช่วย

เหลือพื้นที่ เพาะปลูก ให้แก่

ราษฎรในเขตพื้นที่จัดสรรของ

สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมและพื้นที่ข้างเคียง 

โดยเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำา

ประเภทอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง 

ความจุเก็บกักประมาณ 15.56  

ล้านลูกบาศก์เมตร มีหัวงาน

เป็นเขื่อนดิน ปิดกั้นคลองขลุง 

ตั้งอยู่ที่บ้านแปลงสี่-แม่พืช ม.8 

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  

จ.กำาแพงเพชร สามารถส่งน้ำา

ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับ

ประโยชน์ประมาณ 33,109 ไร่ ส่ง

น้ำาให้พื้นที่ชลประทาน  28,444 

ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์

ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 

และ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง

“การก่อสร้างโครงการ

อ่างเก็บน้ำาคลองขลุง อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จะใช้ระยะ

เวลาก่อสร้าง 5 ปี หากแล้ว

เสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำา

หลากในช่วงฤดูฝน ประชาชน

จะมีน้ำาต้นทุนในการเพาะปลูก

ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้มีรายได้

จากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม

ขึ้น ช่วยลดความเสียหายจาก

อุทกภัยในพื้นที่ นอกจากนี้จะมี

แหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์

สัตว์น้ำาจืด และส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างงาน

สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและจังหวัด 

ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดี

ขึ้น” นายสุรชาติกล่าว.

ชป.พัฒน�แหล่งน้ำ�แก้ภัยแล้งกำ�แพงเพชร

ขอนแก่น • ลุงหัวร้อนยิงพนัก 

งานฟาร์มหมู เหตุซื้อหมูราคา

ถูกไม่ได้เข้ามอบตัวตำารวจแล้ว 

สารภาพทำาไปเพราะไม่พอใจ

ที่ ไม่ได้หมูตามที่สั่งและมึนเมา 

ขณะตำารวจเอาผิด 6 ข้อหา

เมื่อเวลา 13.00 น. วัน

ที่ 11 ม.ค.65 ที่ สภ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น นายไหม พรมเมือง

ขวา อายุ 67 ปี ชาว อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น เดินทางเข้าพบ

พนักงานสอบสวน สภ.ภูเวียง

เพื่อให้ปากคำาพร้อมรับทราบข้อ

กล่าวหา หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืน

ยิงพนักงานฟาร์มหมูแห่งหนึ่ง 

เนื่องจากซื้อหมูราคาถูกไม่ ได้  

เหตุเกิดเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา 

โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไตรธรรม 

ผกก.สภ.ภูเวียงร่วมสอบปากคำา

นายไหมให้การรับสารภาพ

ว่า ตนเป็นชายที่ก่อเหตุตามคลิป

เหตุการณ์ดังกล่าวจริง เนื่องจาก

ไม่พอใจที่สั่งซื้อหมูป่าเพื่อจะนำา

ไปทำาอาหารเลี้ยงฉลองปีใหม่กับ

เพื่อนๆ แต่กลับไม่ ได้ตามที่สั่ง

ลุงซ้ือหมูถูกไม่ได้ยิงพนง.ฟาร์ม

ไว้ ทั้งที่ ได้สั่งซื้อกับลูกจ้างของ

ฟาร์มไว้ล่วงหน้ากว่า 1 เดือน  

“ผมเคยเป็นผู้ดูแลฟาร์ม

แห่งนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ระหว่าง

นั่งดื่มฉลองปีใหม่กับเพื่อนๆ ก็

ครุ่นคิดถึงเรื่องที่ฟาร์มไม่ขาย

หมูป่าให้อยู่ตลอดเวลา ประกอบ

กับบรรดาเพื่อนๆ ก็ถามว่าไหน

บอกจะเอาหมูมาย่างให้กิน ก็ยิ่ง

ทำาให้รู้สึกเหมือนถูกดูถูกเหยียด

หยาม พอตกค่ำาจึงตัดสินใจขับรถ

กระบะมาที่ฟาร์มเพียงลำาพัง ลง

จากรถพร้อมอาวุธปืนขนาด .38 

ที่ซื้อมาในราคา 500 บาทตั้งแต่

สมัยที่ยังรับจ้างเป็นลูกจ้างของ

ฟาร์ม  ก่อนจะถามเรื่องที่สั่งซื้อ

หมูแล้วไม่ได้ จึงยิงปืนข่มขู่ไปถูก

ถังใส่เนื้อและแก้วน้ำา”

นายไหมให้การต่ออีกว่า ที่

ยิงปืนไปนั้นยืนยันเป็นเพียงการ

ยิงข่มขู่ด้วยความโมโห ไม่มีเจตนา

จะยิงใส่ใครให้ได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต เพราะหากหวังเอาชีวิต

ใครคงยิงปืนใส่ไปแล้ว และหลัง

ก่อเหตุตนได้วางอาวุธปืนไว้ท้าย

กระบะก่อนจะหล่นหายไป ส่วน

เรื่องเงินค่าทำาขวัญที่ผู้เสียหาย

เรียกร้องนั้น ตนยืนยันว่าไม่

สามารถให้ได้ตามที่ร้องขอ หาก

จะให้ขอโทษก็ทำาได้ และตนเอง

ก็ไม่ได้ติดใจหรือคิดจะไประราน

ข่มขู่ ก่อกวนทางฟาร์มแล้ว

ขณะที่ พ.ต.อ.ไพโรจน์

กล่าวว่า ตำารวจแจ้ง 6 ข้อหา 

ประกอบด้วยบุกรุกในเวลากลาง

คืน โดยมีอาวุธปืน, ข่มขืนใจผู้อื่น

ให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ โดย

ทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยมี

อาวุธปืน, ทำาให้ผู้อื่นตกใจกลัว, มี

อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืนไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, 

พกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้ าน

และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ

อันควร และยิงปืนโดยใช่เหตุใน

หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งผู้ก่อเหตุได้

ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าว

หา และสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่น

ประกันตัวได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

‘ผอ.นัท’ นั่งบอร์ดการไฟฟ้านครหลวง

ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ 

1.นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานกรรมการ 2.พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์  

พลิกานนท์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) 3.นาย 

สราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) 

4.ศ.บุญเสริม กิจศิริกุล เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีราย

ชื่อฯ) 5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชี

รายชื่อฯ)  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ) 6.นายเดชบุญ มา

ประเสริฐ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรง

คุณวุฒิจากภาคธุรกิจ) 7.พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เป็น

กรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) 8.พล.ต.ชัยพฤกษ์ ด้วงประ

พัฒน์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) 9.พล.ต.ท.สัญชัย 

สุนทรบุระ เป็นกรรมการ 10.นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ เป็น

กรรมการ  11.นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรง

คุณวุฒิจากภาคธุรกิจ) 12.นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ เป็น

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ) 13.นายชัยยงค์ พัว

พงศกร เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภาคธุรกิจ) 14.นางชลิดา พันธ์กระวี เป็นกรรมการ (ผู้แทน

กระทรวงการคลัง) (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 

11 ม.ค.65 เป็นต้นไป 

4 นักเตะช้างศึกรับพรปีใหม่ ‘บิ๊กป้อม’

วิภาวดีฯ • น.ส.นวลพรรณ ล่ำาซำา หรือมาดามแป้ง ผจก.ฟุตบอล

ทีมชาติไทย นำา 4 ขุนพลนักฟุตบอลทีมชาติไทย  ได้แก่ ชนาธิป 

สรงกระสินธ์, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, อดิศักด์ิ ไกรษร และ

บดินทร์ ผาลา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่

แด่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พร้อมขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวชื่นชมนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคน ผู้

จัดการทีม พร้อมเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ทุกคน ท่ีได้ทุ่มเทการฝึกซ้อม การเตรียมทีม กระท่ังสามารถชนะ

เลิศรายการ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพได้อย่างน่าภาคภูมิใจ นำาชื่อ

เสียงมาให้ประเทศและเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยท้ังประเทศ 

พร้อมท้ังได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซ้ึงกับกวินทร์ท่ีสูญ

เสียคุณพ่อ จากน้ัน พล.อ.ประวิตรได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ขอให้

นักฟุตบอล ผู้จัดการทีม และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันรายการระดับประเทศอื่นๆ อีก

ต่อไป และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

ครม.เห็นชอบ 9 มาตรการรับมือภัยแล้ง 

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก                                                                         

นายกฯ แถลงว่า ครม.มีมติรับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์

ขาดแคลนน้ำาฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาเพื่อรองรับ

สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ตามที่สำานักงาน

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สนทช.) เสนอ ประกอบไปด้วย 9  

มาตรการ ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำาเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง 

ปี 2565 เพื่อแก้ ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำา หรือเสี่ยงภัยแล้ง หรือฝนทิ้ง

ช่วง ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการซ่อมแซมอาคารชล

ศาสตร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง, โครงการสร้างความ

มั่นคงด้านน้ำาเพื่อการอุปโภค-บริโภค, โครงการปรับปรุงอาคาร

ชลศาสตร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และโครงการเพิ่มน้ำา

ต้นทุน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

‘บิ๊กบี้’ ลง จชต.ให้ดูแลสิทธิกำาลังพล 

ปัตตานี • ที่ห้องประชุม 1 กองอำานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง 

จ.ปัตตานี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหาร

บก /รองผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน

พื้นที่ โดยกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ ได้ประสาน

ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 

พร้อมขอชื่นชมและแสดงความเสียใจกับกำาลังพลที่เสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำาหน่วยให้ดูแลสิทธิของกำาลังพล 

อย่างครอบคลุม ชี้แจงเรื่องสิทธิต่างๆ ให้กำาลังพลได้เข้าใจใน

การดำาเนินการ และยึดถือแนวทางการปฏิบัติเหมือนในปีที่ผ่าน

มา รวมทั้งให้ผู้บังคับหน่วยและส่วนที่เกี่ยวข้องกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของกำาลังพล เพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความเข้ม

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้งกองกำาลังป้องกันชายแดน

และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อ

เหตุรุนแรง รวมทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามที่

จะก่อเหตุก่อกวนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหน่วยจำาเป็นต้องเพิ่ม

มาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างดีที่สุด 

มอบเอทีเคตรวจนักกีฬา-ผู้ฝึกสอน

นครศรีธรรมราช • ที่อาคารสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร  

เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดตรวจ ATK จำานวน 1,000 ชุด  

มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดิน

ทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการ

แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ณ 

จังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช, เจ้าหน้าที่, ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา

เข้าร่วม  โดยตามที่จังหวัดคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 

มี.ค.65 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 37 “นคร

ลำาดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย.65 โดยนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการตรวจ ATK ระยะ

เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธีการ 

ATK จำานวน 1,000 ชุด ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่

ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว.

มี.ค.ได้วัคซีน

ทีม่ผีูต้ดิเชือ้รายใหมม่ากทีส่ดุ ไดแ้ก ่กทม. 

593 ราย, ชลบรุ ี583 ราย, สมทุรปราการ 

530 ราย, ภูเก็ต 468 ราย, อุบลราชธานี 

426 ราย, นนทบุรี 336 ราย, ขอนแก่น 

280 ราย, เชียงใหม่ 209 ราย, ปทุมธานี 

173 ราย และบุรีรัมย์ 162 ราย  

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่าน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ ทำาเนียบ

รัฐบาลได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติ

หน้าที่ภายในเป็นวันแรก แต่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด โดยสื่อมวลชนต้องได้รับวัคซีน

ครบโดส มีการตรวจคัดกรอง ATK และ

ลดจำานวนทีมที่เข้ามาปฏิบัติงานลง

รายงานข่าวจากทำาเนียบฯ แจ้ง

ว่า ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ได้

ปรารภก่อนเข้าวาระการประชุมถึงเรื่อง

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน โดยขอให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปทำาความเข้าใจกับ

ประชาชนถึงมาตรการในการป้องกันตัว 

รวมถึงการเตรียมความพร้อม รัฐบาล

ยืนยันว่าควบคุมได้ เรามีแผนเผชิญเหตุ 

และอยากให้มีเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามและ

เข็มสี่

“ระหว่างการประชุม นายกฯ ได้

กำาชับตำารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ให้

ดูแลเรื่องร้านเหล้า ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว 

โดยย้ำาว่าถ้าใครทำาผิดกฎหมาย หรือเจ้า

หน้าที่ทำาผิดกฎหมาย ต้องลงโทษทาง

วนิยั ใครขายเหลา้ ใครเปดิเกนิเวลา บาง

ที่ให้ปิดสามทุ่ม แต่มันปิดตีสี่ มีได้ยังไง 

มนัเปดิไดย้งัไง มนักเ็กนิไป ถา้เจา้หนา้ทีม่ี

ส่วนรู้เห็นก็ให้เอาผิดวินัย ร้านไหนทำาผิด 

เปิดเกินเวลา ก็ให้ยึดใบอนุญาต”  

ต่อมา นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานกันายกฯ แถลงภายหลงั

การประชุม ครม.ว่า พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ในทีป่ระชมุวา่มคีวามเปน็หว่งขา้ราชการ

และเจ้าหน้าที่ที่ทำางานเพื่อป้องกันโค

วิด-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

ที่ดูแลบริเวณชายแดน ขอให้ปฏิบัติงาน

ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง

ให้ปลอดภัย และลดความเสี่ยงรับเชื้อ

โรค เพราะเป็นบุคลากรที่ต้องดูแลพี่น้อง

ประชาชน

ทั้งนี้ วันที่ 11 ม.ค. ยังเป็นวัน

แรกของการให้บริการตรวจคัดกรองโค

วิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK บริเวณ

ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ซึ่ งมี

ประชาชนมารอคิวเข้ารับการตรวจหา

เชื้อตั้งช่วงเช้า โดย ทพ.อรรถพร ลิ้ม

ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 

กล่าวว่า มีเป้าหมายการตรวจ 1,000 

คนต่อวัน จะใช้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้น

ทะเบียนแบบใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ ซึ่งจะทราบผลตรวจ

ภายใน 30 นาที และเป็นจุดให้บริการ

แบบครบวงจร หากตรวจแล้วพบผลเป็น

บวก จะลงทะเบียนในระบบของ สปสช.

ให้ทันที เพื่อจับคู่หน่วยบริการให้ หรือ

หากผู้ป่วยต้องการกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

แบบ Home Isolation จะมีแพทย์ประจำา

จุดจะประเมินอาการ และจัดรถไปส่ง

ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้ ไปขึ้นรถสาธารณะ 

หากเริ่มมีอาการจะพิจารณาจ่ายยาฟา

วิพิราเวียร์ให้ด้วย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ

หนกั จะประสานสง่ตอ่เขา้รกัษาตวัในโรง

พยาบาลทันที

ส่วน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้

อำานวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 

กล่าวถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนา

ยกฯ และ รมว.สาธาราณสุข มอบหมาย

ให้ อภ.จัดหาชุดตรวจ ATK มาขายให้

ประชาชนในราคาทุน ว่า อภ.มีคู่ค้าชุด

ตรวจ ATK ที่ ได้รับอนุญาตนำาเข้ากว่า 

100 บริษัท ทำาให้ อภ.สามารถทำาการ

ประมูลราคาจากผู้ ได้รับอนุญาตนำาเข้า

ได้ โดยได้เซ็นสัญญาไปแล้ว 3.5 ล้านชุด 

และ ATK จะทยอยส่งมอบจากนี้สัปดาห์

ละ 1 ล้านชุด จำาหน่ายให้ประชาชนใน

ราคาทุนอยู่ที่ 35 บาทต่อชุด และใน

สัปดาห์หน้ายังเตรียมประมูล ATK เพิ่ม

อีกประมาณ 5 ล้านชุด ทำาให้มีราคาถูก

ลงอีก ซึ่ง อภ.จะนำามาจำาหน่ายในราคา

ต้นทุนเช่นกัน

“อภ.มีชุดตรวจ ATK ในคลังอยู่

แล้ว 3 ล้านชุด จะทยอยออกจำาหน่าย

เช่นกัน และ อภ.จะเปิดประมูลในส่วน

ของชุดตรวจจากน้ำาลายด้วย สำาหรับ

ช่องทางการจำาหน่าย ประชาชนสามารถ

ซื้อในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.

gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาตจาก

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) แล้ว พร้อมบริการจัดส่งถึง

บ้าน หรือซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การ

เภสัชกรรม รวมทั้งช่องทางออนไลน์ผ่าน

บริษัทลูกคือ เว็บไซต์ของ Thai Herb 

และบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จำากัด (มหาชน)” นพ.วิฑูรย์กล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

ศนูยเ์อราวณั (1669) สำานกัการแพทย ์ได้

ยกระดับการนำาส่งผู้ป่วยโควิดเข้าระบบ

การรักษาของโรงพยาบาล โดยภายใน

สัปดาห์หน้ามีแผนจะเพิ่มคู่สายจากเดิม 

30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่

บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อ

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดและเพิ่มศักยภาพการนำาส่ง

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล

สนาม กทม. หรือศูนย์พักคอยเพื่อส่ง

ต่อ หรือโรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้ป่วย

แสดงอาการหรือมีอาการรุนแรงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายนำาส่งผู้

ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 1 วัน 

โดยไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง

วันเดียวกัน อัลเบิร์ต บัวร์ลา ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไฟเซอร์ 

ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 จากสหรัฐอเมริกา

กลา่วผา่นสถานซีเีอน็บซีวีา่ บรษิทัคาดวา่

วัคซีนที่พัฒนาสำาหรับการรับมือกับไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ โอมิครอนโดยเฉพาะ

จะพร้อมให้ ใช้งานได้ ในเดือน มี.ค.ปีนี้ 

ขณะนี้ ไฟเซอร์กำาลังทำาการผลิตวัคซีนนี้

อยู่แล้ว เนื่องจากได้รับความสนใจอย่าง

มากจากรัฐบาลหลายประเทศ เจ้าหน้าที่

ทางการต้องต่อสู้กับจำานวนผู้ติดเชื้อที่

เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงการติดเชื้อโอมิครอน

ในกลุ่มประชากรที่ฉีดวัคซีนแล้ว 

“วัคซีนน้ีจะพร้อมในเดือนมีนาคม” 

บัวร์ลากล่าวกับซีเอ็นบีซี แต่พร้อมกัน

นั้น เขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าวัคซีนจะยัง

มีความจำาเป็นหรือไม่ และยังไม่รู้ว่าจะ

ได้ใช้หรือไม่ หรือจะใช้อย่างไร เพราะ

ระบบที่ใช้อยู่ขณะนี้คือการฉีดวัคซีน 2 

โดส และวัคซีนกระตุ้นภูมิต้านทานอีก 1 

โดส ให้การปกป้องผลกระทบร้ายแรงต่อ

สุขภาพจากโอมิครอนได้พอสมควรแล้ว 

ทางด้านสเตฟาน บ็องเซล ซีอีโอ

ของบรษิทัโมเดอรน์า ใหส้มัภาษณซ์เีอน็บี

ซเีชน่กนัวา่ โมเดอรน์ากำาลงัพฒันาวคัซนี                             

บูสเตอร์ที่อาจจัดการกับโอมิครอนและ

สายพันธุ์ที่เกิดใหม่ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ปีนี้ โดยบริษัทกำาลังหารือกับบรรดาผู้นำา

ด้านสาธารณสุขทั่วโลกเพื่อตัดสินใจใน

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นกลยุทธ์ดีที่สุด เราต้อง

ระมัดระวังเพื่อพยายามนำาหน้าไวรัส 

ไม่ใช่ตามหลัง.

‘ตู่’ ทุ่มงบ

ราคาสุกรที่ถูกทำาลายในพื้นที่ 56 จังหวัด 

ประกอบดว้ย ภาคกลาง 10 จงัหวดั ไดแ้ก ่

ปทมุธาน ีอา่งทอง ชยันาท สงิหบ์รุ ีลพบรุ ี

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุทัยธานี 

นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี, ภาคตะวัน

ออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว,  ภาค

ตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี 

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์, ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย 

หนองบัวลำาภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น อำานาจเจริญ หนองคาย 

บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี 

มุกดาหาร สกลนคร และยโสธร ภาค

เหนอื 12 จงัหวดั ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ลำาปาง 

แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ 

สโุขทยั พษิณโุลก ตาก กำาแพงเพชร และ

เพชรบูรณ์, ภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ 

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง 

นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา 

และสงขลา 

ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ ได้

ทำาลายสุกรไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่า

ชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำาลาย คิดเป็นเงิน 

จำานวน 574.11 ล้านบาท จำาแนกเป็น 

เกษตรกร 4,941 ราย สุกร 159,453 ตัว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า รัฐบาลดำาเนินการอย่างจริงจังในการ

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์

และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดย 

ครม.ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่

ปี 2562  รวมทั้งได้มีการสนับสนุนงบ

ประมาณ เพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน 

รวมทั้งชดเชย เยียวยาเกษตรกรราย

ย่อย เจ้าของฟาร์ม ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์

ดำาเนินระบบการเฝ้าระวังและประเมิน

ความเสีย่ง กำากบัดแูลใหเ้กษตรกร ตลอด

จนการป้องกันและควบคุมโรค อาทิ ให้

มีรั้วรอบฟาร์ม ให้มีจุดพ่นน้ำานาฆ่าเชื้อ 

เป็นต้น

สั่งแก้ของแพงทั้งระบบ

จากนั้น นายธนกรตอบคำาถาม

สื่อมวลชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์มอบ

หมายกรณีการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง

ว่า  นายกฯ ชี้แจงว่าให้แก้ปัญหาราคา

สินค้าแพงทุกชนิดอย่างเป็นระบบครบ

วงจร ทั้งกระทรวงพาณิชย์และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาต้นทุนที่แท้

จริง ขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วย 

โดยให้หามาตรการแก้ไขระยะสั้น ระยะ

ยาว ขอความร่วมมือช่วยกันไม่ให้เกิด

ความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนใน

ช่วงเวลานี้ 

เมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าปัญหา

หมูแพง ของแพง แก้ไม่ได้ ประชาชน

ยังเดือดร้อนหนัก หมูอาจจะล้มรัฐบาล

ได้ โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า    

นายกฯ ชี้แจงว่าใครวิเคราะห์ รัฐบาล 

ครม. หน่วยงานต้องวิเคราะห์หาหนทาง

ในการแก้ปัญหาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

ไม่ใช่เอาประเด็นเหล่านี้มาสร้างปัญหา

เกี่ยวพันไปเรื่อย

“นายกฯ ยังได้ฝากส่วนราชการ

ให้ติดตามการใช้งบประมาณให้มีความ

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยกำาชับ

รัฐมนตรีแต่ละคนกำากับดูแลในส่วนงาน

ของตัวเอง ทำางานเชิงรุก และชี้แจงกับ

ประชาชนให้เข้าใจในทุกเรื่อง” โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

มีรายงานว่า ก่อนเข้าวาระการ

ประชมุ ครม. พล.อ.ประยทุธ์ไดป้รารภกบั

รัฐมนตรีว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะเหนื่อย

หน่อย ทั้งจากงานและการหาเสียง ขอ

ใหก้ำาลงัใจ และขอใหป้ระสบความสำาเรจ็ 

แต่ถึงอย่างไรขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน

ว่าจะเลือกอย่างไร ตอนนี้เรามีปัญหา

หลายอย่าง ทั้งราคาข้าวของก็แพงขึ้น 

หมูแพง โรคระบาด ขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไร   

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังตั้ง

ข้อสังเกตว่า ในขณะที่สินค้าหลายอย่าง

ขึ้นราคา แต่เหตุใดราคาข้าวเหนียวไม่ได้

ขึ้น แต่ทำาไมยังมีการลดปริมาณข้าวลง

อีก ทำาให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ชี้แจง

ว่าขณะนี้ราคาข้าวมีราคาลดลง   

“หลังจากนี้อาจจำาเป็นต้องของบ                                            

กลางเพื่อแก้ ไขปัญหาราคาสินค้าใน

หลายชนิดที่แพงขึ้น ไม่ใช่เฉพาะราคา

หมูแพงเท่านั้น อะไรที่จำาเป็นก็ต้องขอ

งบ อย่างน้ำามันแพง ไฟฟ้าแพง ก็มีการ

อุดหนุน กระทรวงพาณิชย์เมื่อคราว

จำาเป็นก็ต้องขอ ไม่เช่นนั้นจะแก้ไม่ได้ 

สว่นอะไรไมจ่ำาเปน็กไ็มข่อ ตรงนีผ้มจะทำา

รายละเอียดเข้ามานำาเสนอในภายหลัง” 

แหล่งข่าวอ้างคำาพูดของนายจุรินทร์

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบนาย   

จุรินทร์ไปว่า “หากเรื่องไหนจำาเป็นก็ต้อง

ให้ ให้ทำารายละเอียดของเรื่องเข้ามา ถ้า

จำาเปน็ตอ้งใชก้ต็อ้งใช ้เพราะเราตอ้งดแูล

ประชาชนให้ดีที่สุด” 

มีรายงานด้วยว่า ระหว่างพิจารณา                                                                   

วาระของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ขออนุมัติงบกลาง 570 ล้านบาท เพื่อ

แก้ ไขปัญหาและเยียวยาเกษตรกรผู้

เลี้ยงสุกรที่ ได้รับความเดือดร้อนและ

ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดใน

สุกร พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงความเห็น

ว่า ก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์ได้มีการของบ

ประมาณเรื่อยมาตั้งแต่ปี 63 ขอมา 2-3 

รอบแลว้ แสดงวา่เรามกีารดำาเนนิการอยู ่

เรารู้อยู่ว่าเกิดโรคระบาดขึ้น ดังนั้นขอให้

เร่งแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเร็ว ปัญหาเกิด

ขึ้นตรงไหนให้แก้ไขปัญหาตรงนั้น หมู

แพงเกิดจากอะไร ถ้าเป็นเพราะต้นทุน

ก็แก้ต้นทุน โรคระบาดก็ต้องรีบแก้ ไข

ปัญหา และขอให้ระวังเรื่องโดนระงับ

การส่งออก 5 ปี ขอให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ดูแล

เป็นพิเศษ 

“มีหลายคนบอกผมว่าให้ย้าย

อธิบดีปศุสัตว์ ก็ต้องให้ความเป็นธรรม

กับเขาด้วย ให้เขาชี้แจงแถลงข่าวให้

ประชาชนรู้ด้วย และขอให้รัฐมนตรีไป

กำาชับปลัดกระทรวงและอธิบดีด้วยว่า 

ใครรับผิดชอบอะไรก็ขอให้ดูด้วย เพราะ

มีผลต่อตำาแหน่งทั้งปัจจุบันและอนาคต 

แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา” นา

ยกฯ ระบุ 

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงว่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุป

เรื่องโรคระบาดในหมูตลอด 3 ปีที่ผ่าน

มา และจะแถลงโดยเร็วที่สุด รวมถึง

กำาลังพิจารณาเกี่ยวกับการนำาเข้าเนื้อหมู

จากต่างประเทศจะดำาเนินการได้หรือไม่ 

เพราะต้องระวังกระทบกับผู้ค้ารายย่อย 

แตถ่า้ทำาไดจ้ะชว่ยในเรื่องราคาเนือ้หมไูด ้

“อย่างไรก็ตาม มีข่าวดี เนื่องจาก

ทีผ่า่นมาโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรยงัไม่

เคยมีวัคซีนออกมา ไม่มีใครผลิตได้เป็น

ร้อยๆ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน

พัฒนา และน่าจะผลิตได้เป็นที่แรกใน

โลก หากเรื่องนี้ประสบความสำาเร็จจะ

ถอืเปน็เรื่องทีด่”ี แหลง่ขา่วอา้งคำาพดูของ

นายเฉลิมชัย 

ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์

โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ในฐานะเลขานุการและโฆษก

กรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวว่า ตนเข้าใจว่ากรมปศุสัตว์ ได้

รับทราบถึงโรคระบาดและพยายาม

ควบคุมโรคในวงจำากัดไม่ให้เกษตรกร

และประชาชนได้รับผลกระทบ แต่ราย

ละเอียดต้องให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงต่อ

กรรมาธิการฯ อีกครั้งว่าได้ดำาเนินการ

อย่างไร หลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนจาก

กลุ่มเกษตรกร โดยสัปดาห์หน้าเมื่อมีการ

ประชุมสภาจะนำาเรื่องเข้ากรรมาธิการฯ 

เพื่อติดตามปัญหา เป็นเรื่องแรกที่ต้อง

พิจารณาเร่งด่วน

รับไทยพบโรค ASF ในหมู

วันเดียวกัน นายสัตวแพทย์สรวิศ                                                        

ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประ 

ธานคณะทำางานด้านวิชาการป้องกัน 

ควบคุม และกำาจัดโรค ASF ในสุกร 

ออกแถลงถึงการตรวจสอบโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร (ASF) ว่าจากผลการ

วิเคราะห์ตัวอย่างในเบื้องต้นจากจำานวน

ทั้งหมด 309 ตัวอย่าง พบผลวิเคราะห์

เป็นลบจำานวน 308 ตัวอย่าง และพบผล

บวกเชื้อ ASF จำานวน 1 ตัวอย่าง จาก

ตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์

แห่งหนึ่งที่มาจาก จ.นครปฐม 

“ได้สั่งให้จัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจ

สอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยง สุ่มตรวจ

สอบเพิ่มเติมบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่ง

ที่มาจาก จ.นครปฐม ถึงแหล่งที่มาของ

สุกรและสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว

ต่อไป เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การเลี้ยงสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด” นาย

สัตวแพทย์สรวิศกล่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ล่าสุด

ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ป้องกันควบคุมโรค ASF แล้ว เมื่อ

ทราบผลการตรวจพบเชื้อ ASF จาก 1 

ตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่ง

ใน จ.นครปฐม จากตวัอยา่งทัง้หมดทีเ่กบ็

มา 309 ตัวอย่าง โดยยืนยันผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพ

สัตว์แห่งชาติ เพื่อประสิทธิภาพในการ

ป้องกันและควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว 

กรมปศสุตัวเ์หน็ควรประกาศประเทศไทย

พบโรค ASF และรายงานไป OIE ต่อไป

นายสตัวแพทยส์รวศิกลา่ววา่ การ

ดำาเนินงานกรณีตรวจพบโรคในประเทศ 

กรมปศุสัตว์จะต้องดำาเนินการประกาศ

เปน็เขตโรคระบาด และมกีารควบคมุการ

เคลื่อนย้ายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดที่

พบโรค ร่วมกับจะต้องพิจารณาทำาลาย

สุกรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือ

มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับ

ฟาร์มที่เป็นโรค และจ่ายค่าชดใช้ราคา

สุกรที่ถูกทำาลาย อย่างไรก็ตาม ขอยืนยัน

ได้มีมาตรการในการดำาเนินการในการ

เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิด

โรค ASF ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ มา

ตั้งแต่ต้น

“ขอเรียนพ่ีน้องประชาชนให้ทราบ                                              

ว่าสุกรที่ เป็นโรค ASF เป็นโรคที่ ไม่

ติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่น ผู้บริโภค

ยังสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่าง

ปลอดภัย โดยจะต้องให้ความร้อนปรุง

สุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส” 

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชล

น่าน ศรีก้าว หัวหน้าพรรค พท. ใน

ฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน แถลงกรณีรัฐบาล

ปกปิดข้อมูลการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรจนเกิดปัญหาหมูแพงว่า ปัญหา

เรื่องหมูแต่ไม่หมู จะเป็นเรื่องล้มรัฐบาล

ได้ รัฐบาลปล่อยปละละเลยโรคระบาด

สัตว์สร้างความเสียหายให้ประเทศใหญ่

หลวง เศรษฐกิจฐานรากพังพินาศ ที่

ผ่านมามีประกาศชัดเจนให้เรื่องโรคอหิ

วาต์แอฟริกาในหมูเป็นวาระแห่งชาติ 

ตั้งแต่เดือน เม.ย.2562  โดยนายกฤษฎา 

บุญราช รมช.เกษตรและสหกรณ์ขณะ

นั้น แต่รัฐบาลกลับไม่ทำาอะไร ปีที่แล้ว

พรรค พท.ตั้งกระทู้ถามเรื่องโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกรก็ไม่มีการดำาเนินการใดๆ 

ถือว่าไม่ให้ความใส่ใจจนเกิดความเสีย

หาย 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า เรื่องนี้มีการ

ปกปิดหลักฐานการระบาดโรค เพราะ

กลัวต้องชดเชยเยียวยาเกษตรกรหรือ

ไม่ หากประกาศมีโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในหมู หรือปกปิดเพราะต้องการทำาลาย

เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูให้การเลี้ยง

หมูอยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบ

การรายใหญ่หรือไม่ นายกฯ อยู่ไหน ไม่

ใส่ใจปัญหาความเดือดร้อนประชาชน 

เรื่องหมูจะเอานายกฯ ออกจากตำาแหน่ง 

ไม่ต้องรอวาระ 8 ปี

“ในวนัที ่18-19 ม.ค. ทีจ่ะเปดิสภา 

ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อ

หามาตรการแก้ปัญหาให้ประชาชนโดย

ดว่น รวมถงึตัง้กระทูถ้ามสดดว้ยวาจากบั

รฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งวา่ดำาเนนิการอะไรไป

บ้าง ใครเอาเท้าเหยียบปากไว้จึงไม่ยอม

บอก นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องหมูจะอยู่ใน

ญัตติที่ฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายทั่วไป

โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

152 และอาจจะอยู่ ในเนื้อหาการยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อเปิดสภา

รอบใหม่ในเดือน พ.ค.ด้วย หากยังไม่มี

ความชัดเจนจากรัฐมนตรีและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่อง

ตอ่ ป.ป.ช.เอาผดิรฐัมนตรแีละขา้ราชการ

เกี่ยวข้อง เพราะทำาความเสียหายให้บ้าน

เมือง การมีรัฐบาลไร้จิตสำานึกไร้ความ

รับผิดชอบ ไร้ภูมิปัญญา จะตายกันหมด

จริงๆ ขอให้นายกฯ รีบแก้ปัญหาและ

พิจารณาตัวเอง” ผู้นำาฝ่ายค้านระบุ

ที่กรมการค้าภายใน นายวัฒน

ศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กล่าวว่า กรมได้หารือร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ 

ทัง้สมาคมผูผ้ลติไกเ่พื่อสง่ออกไทย บรษิทั

รายใหญ่ และกรมปศุสัตว์ มีมติเห็น

ชอบร่วมกันในการตรึงราคาจำาหน่ายไก่

มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำาหน่ายปลีก

ชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.2565 เพื่อช่วยเหลือผู้

บริโภคในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวจะ

หารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในการ

เร่งเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเร่งด่วน โดย

การเลี้ยงไก่ มีระยะเวลา 45 วัน และจะ

พิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยง

เพื่อแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนให้ด้วย

“ส่วนการแก้ปัญหาราคาเนื้อหมู

ราคาสูงขึ้น ระยะสั้นจะเปิดจุดจำาหน่าย

หมูเนื้อแดง กก.ละ 150 บาท ผ่านจุด

จำาหน่าย 667 จุดทั่วประเทศ จนถึง

สิ้นเดือน ม.ค.2565 และหลังจากนี้จะ

ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และกำาลัง

อยู่ระหว่างการจัดทำารายละเอียดของบ 

กลางเพื่อใช้ดูแลค่าครองชีพประชาชน” 

อธิบดีกรมการค้าภายในระบุ.

‘ธนาธร’

“ในครั้งนี้ พวกเขากล่าวหาว่าผม

แย่งวัคซีนคนแก่ กล่าวหาว่าผมด้อยค่า

วัคซีนแต่กลับไปฉีดเสียเอง นำาหลักฐาน

ผิดฝาผิดตัว มาผูกเรื่องราวให้ประชาชน

เข้าใจว่าผมใช้อำานาจบาตรใหญ่แซงคิว

ประชาชน พวกเขาร่วมมือกับรัฐบาล

เผด็จการ นำาข้อมูลส่วนบุคคลของผม

ออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะเพื่อสร้าง

เรื่องหลอกลวงเหล่านี้ แน่นอน เรื่องดัง

กล่าวไม่เป็นความจริง ผมตระหนักดีถึง

สถานะของตนเอง พยายามครองตนให้

เหมาะสม และระมดัระวงัตวัเองอยูเ่สมอ

ไม่ให้มีการใช้ความเป็นบุคคลสาธารณะ

ของตนเองเพื่อได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ ซึ่ง

มีการเปิดให้คนทั่วไปฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่

ต้นเดือนมิถุนายนแล้ว คนจำานวนมาก

ที่ ไม่ใช่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีโรคประจำา

ตัว รวมทั้งคนหนุ่มสาวในวัยทำางาน ได้

ฉีดวัคซีน AZ แล้วเป็นจำานวนมาก ทั้ง

ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และจังหวัด

สีแดง คนที่ ได้ฉีดวัคซีน AZ ในเดือน

กรกฎาคมไม่ได้แย่งคนแก่ฉีดแน่ๆ” นาย

ธนาธรกล่าว

ส่วนฉีดที่สมุทรปราการเพราะ

ใกล้บ้าน บ้านตนอยู่รอยต่อระหว่าง

กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ข้ามถนน

หน้าบ้านก็ข้ามจังหวัดแล้ว ไม่มีข้อ

กฎหมายห้าม ที่ ไปฉีดตอนหัวค่ำาเพราะ

เป็นวัคซีนเหลือของวัน   ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาล ซึ่งตนไม่รู้จัก และไม่เคย

คุยกันมาก่อน ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

แห่งหนึ่งเองว่ากระบวนการทุกอย่างเป็น

ไปตามปกติ ตนวิพากษ์การจัดหาวัคซีน

ของรฐับาลทีผ่ดิพลาดโดยเฉพาะการแทง

ม้าตัวเดียว ไม่เคยเชิญชวนให้คนไม่ฉีด

วัคซีน กลับกันยังชวนให้คนไปฉีดวัคซีน 

เพื่อปกป้องตัวเองและส่วนรวม

ทั้งนี้ พยายามอดทนอดกลั้นกับ

การกระทำาของคนกลุ่มนี้ ตั้งหน้าตั้ง

ตาทำางาน แต่การกระทำาที่น่ารังเกียจ

ของคนกลุ่มนี้ และการร่วมสนับสนุน

โดยไอโอของรัฐบาล กองทัพและบาง

พรรคการเมือง ที่รังแต่จะสร้างความ

เกลียดชังในหมู่ประชาชน ไม่ได้ทำาร้าย

ตนคนเดียว ยังมีนักประชาธิปไตยและ

นักสิทธิมนุษยชนอีกเป็นจำานวนมากที่ถูก

คนกลุ่มนี้ทำาลายชื่อเสียง

“ดงันัน้ผมจงึขอใชส้ทิธดิำาเนนิการ

ฟ้องคดีตามกฎหมายต่อคนกลุ่มนี้ และ

ต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องไม่

ให้รัฐนำาข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองถืออยู่

ในมือมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความ

เกลียดชังในหมู่ประชาชน รวมถึงทำาลาย

ผูท้ีเ่หน็ตา่งกบัรฐัอกีตอ่ไป” ประธานคณะ

ก้าวหน้าระบุ

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้

ชว่ยรฐัมนตรปีระจำานายกรฐัมนตร ีกลา่ว

ว่า คนกลุ่มนี้เหมือนวัวพันหลัก ลิ้นพัน

กนัเอง พดูอะไรไว ้ทำาอะไรไว ้แกลง้จำาไม่

ได้ พยายามดิ้นกลับกลอกเหมือนน้ำากลิ้ง

บนใบบัว ราวกับลืมไปแล้วจริงๆ ว่าพวก

ตนเคยปั่นกระแสด้อยค่าวัคซีนรุนแรง

ขนาดไหน และยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคย

มีนโยบายวัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียว คง

มีแต่นายธนาธรกับพวกที่พยายามเอา

เรื่องวัคซีนมาเล่นการเมือง ลากไปโจมตี

ถงึสถาบนัที่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง ดว้ย

เจตนาเลวร้าย และนี่เป็นบทเรียนของ

การเล่นการเมืองน้ำาเน่าผสมยาพิษ ด่า

ตลอดแต่ดอดไปฉีด ลวงหลอกมวลชน 

ปั่นกระแสสังคมเพื่อดิสเครดิตวัคซีนที่

เรามีในขณะนั้นอย่างอำามหิตที่สุด.


